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อิสรภาพแหงความคิด

รอลุนเปด‘ผับ-บาร’!

บุกคนทั่วประเทศ

31จุดไดปนเพียบ!

สกัดเลือกตั้งเลือด ‘บิ๊กตู’ทางโลง

ปที่ 26 ฉบับที่ 9140 วันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  แรม 2 ค่ํา  เดือน 12  ปฉลู

วากันตามตรง ‘บิ๊กตู’ อยูในโหมดกุมความไดเปรียบทุกอยาง ขางนอก

สภา ม็อบ 3 นิ้วฝอๆ ไปนับตั้งแตมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แม

จะยังมีการเคล� อนไหวอยู แตไมมีอิมแพ็กต ขณะที่ในสภา เปนตอหลาย

ขุม กุมอํานาจเบ็ดเสร็จ ขณะที่องคาพยพสวนอ� นๆ ก็แผวถางทางใหไมมี

อุปสรรค ทางเดินตางๆ สะดวกหมด ปญหาเดียวตอนนี้ของ ‘บิ๊กตู’ คือ 

ชอบมาตกมาตาย

‘บิ๊กตู’ทางโลง

ขุม กุมอํานาจเบ็ดเสร็จ ขณะที่องคาพยพสวนอ� นๆ ก็แผวถางทางใหไมมี

อุปสรรค ทางเดินตางๆ สะดวกหมด ปญหาเดียวตอนนี้ของ ‘บิ๊กตู’ คือ 

‘บิ๊กตู’ทางโลง

ขุม กุมอํานาจเบ็ดเสร็จ ขณะที่องคาพยพสวนอ� นๆ ก็แผวถางทางใหไมมี

‘ธรรมนัส’กวาดอีสาน

ส่ังลูกพรรคอยา‘ซ้ีซ้ัว’

สํานักงานตํารวจแหงชาติ • ตํารวจปดลอม

ตรวจคน 31 เปาหมายทั่วประเทศ  จับกุมผู

ตองหาลักลอบซื้อขายอาวุธปนทางออนไลน 

23 ราย ยึดอาวุธปน 22 กระบอก เคร� อง

กระสุนปนอีกกวา 1,000 นัด ตัดตอนกอน

ถึงวันเลือกตั้งทองถิ่น 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564  

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร รองผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ (รอง ผบ.ตร. ) ใน

ฐานะผูอํานวยการศูนยปราบปรามอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT เปด

เผยวา ตํารวจ PCT ตร. ไดรวมกับ PCT 

ภ.1-9 ระดมปดลอมตรวจคน 31 เปาหมาย

พรอมกันทั่วประเทศ จับกุมผูตองหาลักลอบ

ซื้อขายอาวุธปนทางออนไลน 23 ราย ยึด

อาวุธปน 22 กระบอก เคร� องกระสุนปนอีก

กวา 1,000 นัด ตัดตอนกอนถึงวันเลือกตั้ง

ทองถิ่น 28 พ.ย.64 ที่จะถึงนี้

พล.ต.อ.ดํารงศักด์ิกลาววา พล.ต.อ.

สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. กําชับใหศูนย 

PCT ทั่วประเทศ เรงสืบสวนติดตามจับกุม

การลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปน รวมถึงการลักลอบเลนการพนัน

ทายผลการเลือกตั้งทางออนไลน เพ� อเตรียม

ความพรอมในการรักษาความปลอดภัยและ

ความสงบเรียบรอยการจัดเลือกตั้งสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล และนายก

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)

รอง ผบ.ตร.กลาวอีกวา ไดสั่งการให 

พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม./

หน.ชุดปฏิบัติการที่ 1 PCT ตร. พรอมกําลัง 

บูรณาการกับ PCT 

ไทยโพสต • “ธรรมนัส” คึก! ต้ังเปา

ยึดอีสาน เดินหนาต้ังผูแทนสาขาพรรค

พปชร.เตือนสมาชิกพรรค ส.ส. อยาให

สัมภาษณซี้ซั้วรายวัน ทุกอยางอยากจะ

ใหฟงจากปาก “บิ๊กปอม” ขณะที่ “ท็อป” 

ล่ันเลือกตั้งคราวหนาชาติไทยพัฒนามา 

30 ท่ีนั่ง ยันสองพี่นองศิลปอาชาพรอม

ตายพรอมพรรค สวนฝายคานไดอีเวนต

ใหม ซักฟอกรัฐบาลไมลงมติ

เม� อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

ที่หองประชุมเทศบาลเมืองศิลา ต.ศิลา 

อ.เมืองฯ จ.ขอนแกน ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา เลขาธิการพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) พรอมดวยนางนฤมล ภิญโญ

สินวัฒน เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ, 

นายเอกราช ชางเหลา ส.ส.แบบบัญชีราย

ช� อ พปชร., นายวัฒนา ชางเหลา ส.ส. 

ขอนแกน เขต 2 พปชร. และนายสมศักดิ์ 

คุณเงิน ส.ส.ขอนแกน 

ทําเนียบรัฐบาล • ติดเชื้อโควิดรายใหม

ทรงตัว อยูระหวางรักษาตัวลดลงเร� อยๆ  

แตยังมีอาการหนัก 1,635 ราย นายกฯ สั่ง

ประเมินสถานการณใกลชิด หวังคลายล็อก

ใหผับ บาร คาราโอเกะ โฆษกรัฐบาลเผยอาจ

เปดเร็วขึ้นหากมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดี 

เม� อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. รายงานสถานการณในประเทศไทยวา 

พบผูติดเชื้อรายใหม 6,595 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 6,357 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 6,142 ราย มาจาก

การคนหาเชิงรุกในชุมชน 215 ราย มาจาก

เรือนจํา 220 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 18 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 8,478 ราย 

อยูระหวางรักษา 87,885 ราย อาการหนัก 

1,635 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 389 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 53 ราย เปนชาย 27 

ราย หญิง 26 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 40 ราย มีโรคเรื้อรัง 10 ราย พบผูเสีย

ชีวิตมากสุดอยูใน กทม. 9 ราย ทําใหมียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,057,575 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 1,949,332 ราย มียอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 20,358 ราย 

สวนยอดผูไดรับวัคซีนของประเทศไทย

เม� อวันที่ 19 พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 

676,048 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแตวันท่ี 28 ก.พ.ท้ังสิ้น  88,330,952 

โดส ขณะที่สถานการณ โลกมียอดผูติดเชื้อ

สะสม 256,935,264 ราย เสียชีวิตสะสม 

5,155,208 ราย   

สําหรับ 10 จังหวัด ที่มีผูติดเชื้อสูงสุด 

ไดแก กทม. 768 ราย, สงขลา 514 ราย,  

พริษฐ วัชรสินธุ พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนางสาวปยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา นําคณะผูพิพากษาประจําศาล จํานวน 172 ราย เขาเฝาฯ 

ถวายสัตยปฏิญาณ กอนเขารับหนาที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
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ยุติธรรมแกประชาชน
พระราชวังดุสิต • ในหลวงพระราชทาน

พระราชดํารัสแกคณะผูพิพากษา ความ

ยุติธรรมเปนพื้นฐานของความสงบสุข หาก

ปรารถนาจะใหประเทศมีความสงบสุข ก็

ตองอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน 

ผูพิพากษามีหนาที่โดยตรงในการธํารงรักษา

ความยุติธรรมในแผนดิน จึงตองยึดมั่นในคํา

ปฏิญาณของตนอยางเครงครัด

เม� อเวลา 15.24 น. วันที่ 20 พฤศจิกา

ยน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราช

วโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝาทูลละออง

ธุลีพระบาท ตามลําดับดังนี้

นางสาวปยกุล บุญเพิ่ม ประธาน

ศาลฎีกา นําผูพิพากษาประจําศาล เฝาทูล

ละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณกอน

เขารับหนาที่ ในโอกาสนี้ นายจีระพัฒน 

พันธุทวี เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม, 

นายสิทธิพงศ ตัญญพงศปรัชญ ผูพิพากษา

ศาลอุทธรณ ชวยทํางานชั่วคราวในตําแหน�ง

เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายภีม 

ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการ

ฝายตุลาการศาลยุติธรรม รวมเขาเฝาทูล

ละอองธุลีพระบาทดวย นายสิงหชัย ทนิน

ซอน อัยการสูงสุด นําอัยการประจํากอง เฝา

ทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณ

กอนเขารับหนาที่ 

การนี้ พระราชทานพระราชดํารัสเพ� อ

เปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ ความวา ขาพเจา

มีความยินดีที่ไดฟงผูพิพากษาที่เขารับหนาที่

ถวายสัตยปฏิญาณตนดวยความเขมแข็ง 

ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความยุติธรรมของ

ประชาชน และความสงบสุขของประเทศ 

คนเราเม� อมาอยูรวมกันเปนสังคม เปน

ประเทศ ตองมีความขัดแยงเกิดขึ้นบาง

เปนปกติ ความสงบสุขของประเทศจึงไมได

เกิดจากการที่ไมมีความขัดแยง แตอยูที่วา

อานตอหนา 14
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2 ในประเทศ

4

ท้งไปแล้วสำ�หรับร่�งรัฐธรรมนูญแห่งร�ช

อาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…

ฉบับรีโซลูชั่น ที่มี ‘ไอติม’ พริษฐ์ วัชรสินธุ และ 

‘ปิยบุตร แสงกนกกุล’ แกนนำาคณะก้าวหน้า และ

ประชาชนกว่า 1.3 แสนรายชื่อ เป็นผู้เสนอ 

โดยที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการมาก

ถึง 473 เสียง โดยเป็นเสียง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล และ 

ส.ว. ขณะที่ฝ่ายรับหลักการมี 206 เสียง จากพรรคฝ่าย

ค้าน นำาโดยพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล นอกจากนี้

ยังมีการงดออกเสียงอีก 6 เสียง 

ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้ว่า 

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรีโซลูชั่นจะถูกคว่ำาตั้งแต่วาระ

ที่ 1 เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ     

ไอลอว์ ที่เคยมีการพิจารณาเมื่อปลายปี 2563 ร่างของ 

‘ไอติม’ มีเนื้อหาที่ค่อนข้างสุดโต่งและรุนแรงกว่า 

แต่ควันหลงจากการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ที่

กำาลังถูกพูดถึงกันอยู่คือ จุดประสงค์ของผู้เสนอร่างว่า มี

เจตนาและหวังผลอะไร 

เพราะ ‘ไอติม-ปิยบุตร’ ย่อมรู้อยู่เต็มอกว่า การ

เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอยุบทิ้ง ส.ว.ไม่มีทาง

จะสำาเร็จ และไม่มีทางจะได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ที่

ต้องใช้มากถึง 80 กว่าเสียง แต่ยังเลือกที่จะเข็นเข้ามา  

 และทันทีที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกคว่ำา ทั้งพรรค

ก้าวไกลและคณะก้าวหน้าต่างพากันออกมาระบุว่า จะนำา

ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ‘รื้อระบอบประยุทธ์’ ไปใช้

เป็นนโยบายหาเสียง 

โดย ‘พิธ� ลิ้มเจริญรัตน์’ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

หัวหน้าพรรคก้าวไกล ระบุว่า พร้อมนำาแนวทางแก้ไข

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นนโยบายหาเสียงของพรรค 

“พรรคก้�วไกลพร้อมจะนำ�ข้อเสนอของพี่น้อง

ประช�ชนไปเป็นนโยบ�ยก�รเมืองของพรรคในก�รห�

เสียงสำ�หรับก�รเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไป และหวังว่�จะได้

รับแรงสนับสนุนจ�กประช�ชนที่เชื่อ เเละเห็นด้วยกับสิ่ง

ที่ผู้ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้�ม�เพื่อผลักดันแก้ไขให้

คว�มหวังของประช�ชนให้เป็นจริงได้” 

ขณะที่ ‘ธน�ธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ แกนนำาคณะ

ก้าวหน้า ที่เห็นว่าแม้ร่างรัฐธรรมนูญจะตกไป แต่ต้อง

เดินต่อ เพราะเป็นการช่วยปักธงความคิดครั้งสำาคัญให้กับ

สังคม ซึ่งหนทางยังอีกยาวไกล  

“เป็นธรรมด�ของก�รถ�กถ�งท�งใหม่ ที่จะยังไม่

สำ�เร็จในเร็ววัน แต่อย่�งน้อยวันนี้ พวกเร�ได้ร่วมกันกรุย

ท�งท�งคว�มคิด ปักหลักว�งฐ�นไว้ก่อน” 

นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ก่อน ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่ง

จะวินิจฉัยว่า การกระทำาของแกนนำา 3 นิ้ว ได้แก่ นาย

อานนท์ นำาภา, น.ส.ปรัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และนาย

ภาณุพงศ์ จาดนอก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 เป็นการชุมนุมล้มล้างการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข สร้างความไม่พอใจให้องคาพยพอย่างมาก 

มันจึงมีการตั้งคำาถามกลับมายังการเสนอแก้ไข

รัฐธรรมนูญครั้งนี้ว่า สรุปแล้วพรรคก้าวไกลต้องการ

ผลักดันร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน หรือกำาลังยืมมือ

ประชาชนกว่าแสนคนกับสภา ในการปลุกกระแสความไม่

พอใจ ตลอดจนฉวยโอกาสหาเสียงเลือกตั้ง  

สำาหรับร่างรัฐธรรมนูญแม้จะตกไป แต่นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อธิบายเอาไว้ว่า ประชาชน

สามารถเข้าชื่อได้อีก เพียงแต่ต้องดูความเป็นไปได้

ว่า 2 ฉบับที่ผ่านมา รัฐสภาไม่รับหลักการเพราะอะไร 

“กระบวนก�รทุกอย่�งทำ�ใหม่หมด ปีที่แล้วเดินม�ที

นึงแล้ว ปีนี้เดินอีก ถ้�ต่อไปจะเดินอีกก็ไม่แปลก ห�กตรง

ใจ ถูกใจ อ�จจะได้รับคว�มเห็นชอบเพิ่มม�กขึ้นก็ได้ แต่

ต้องรู้จักเอ�สิ่งเหล่�นี้ม�เป็นบทเรียนด้วยว่�ทำ�ไมถึงไม่

ผ่�น ถ้�จะให้ผ่�นต้องทำ�อย่�งไร” 

อย่างไรก็ดี คงไม่มีการเสนอในเร็วๆ นี้ เพราะไทม์

มิ่งหลังจากนี้ยังไม่สะดวกเท่าไหร่ อีกทั้งปัจจัยสำาคัญ

ทางการเมืองขณะนี้คือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับบัตร

เลือกตั้ง 2 ใบ ที่มีการทูลเกล้าฯ ถวายขึ้นไปก่อนหน้า

นี้ เพราะเป็นฉบับที่สามารถกำาหนดอนาคตทางการเมือง

ได้ 

ต่อให้พรรคร่วมรัฐบาลจะเตรียมการยกร่างกฎหมาย

ลูก ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้สอดรับการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญกันไปพลางก่อนในระหว่างรอแล้ว จน

ล่าสุดยังมีมติว่า จะทำาในนามพรรคร่วมรัฐบาล แต่

ประเด็นคือ ทำาไปแล้วจะได้ใช้หรือไม่ ไม่มีใครกล้ารับ

ประกัน 

หรือต่อให้มีการโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้ว ก็ยังไม่

สามารถบอกได้อีกว่า กฎหมายลูกจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร 

เพราะมีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันว่า แม้จะเป็นบัตร

เลือกตั้ง 2 ใบ แต่วิธีการคำานวณอาจจะยังเหมือนเดิม เข้า

ลักษณะแก้เหมือนไม่ได้แก้  

จึงต้องรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบัตรเลือกตั้ง 2 ใบกัน

ไปก่อน  

นาทีนี้บรรดาพรรคการเมือง นักการเมือง เลยทำาได้

แค่ลงพื้นที่เตรียมการรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อให้

ตัวเองพร้อมอยู่ตลอดเวลาไว้ก่อน ทั้งการทยอยเปิดตัวว่าที่

ผู้สมัคร การโยกย้ายหาสังกัดใหม่ 

เพราะไม่มีใครรู้เลยว่า ฝ่ายถืออำานาจซ่อนกล หรือมี

ลับ ลวง พราง อะไรไว้หรือไม่ 

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของ ‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ช่วงนี้

ลงพื้นที่ถี่ยิบเหมือนเดิม ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยกคณะ

กันไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

หรือ ครม.สัญจร กันที่ จ.กระบี่ พื้นที่นำาร่องท่องเที่ยว 4 

จังหวัด 

บรรยากาศคึกคัก ‘บิ๊กตู่’ อารมณ์ดี แต่มิวายเจอ                                                                

ดรามาตามระเบียบ โดยเฉพาะช็อตเดินชายทะเลใน

อิริยาบถสบายๆ ที่เจอฝ่ายตรงข้ามล้อเลียนว่าดูไม่

ธรรมชาติ 

แต่ที่หนักเลยคือ กรณีสมาพันธ์รถบรรทุกประท้วง

ราคาน้ำามันแพง และขู่หยุดขนส่งสินค้าหากรัฐบาลไม่

แก้ไขปัญหามากกว่าที่เป็นอยู่ ทว่า ‘บิ๊กตู่’ กลับใช้วิธีการ

แก้ไขปัญหา โดยการสั่งให้เตรียมรถทหารเพื่อมาช่วย

ประชาชนขนส่งสินค้าหากมีการหยุดประท้วง 

กลายเป็นว่า นอกจากไม่ได้แก้ปัญหาให้รถบรรทุก 

แต่เหมือนไปตั้งตัวเป็นศัตรูกับประชาชนอีก ยังไม่นับรวม

ข้อกฎหมายว่าทำาได้หรือไม่ ที่รัฐแข่งขันกับประชาชน 

วิธีการแก้ไขปัญหาแบบ ‘บิ๊กตู่’ กำาลังกลายเป็น

เรื่องที่ถูกโจมตีอย่างมาก เพราะก่อนหน้านี้ในช่วงผักชี

ราคาแพง ก็สั่งการให้มีการปลูกผักชีในค่ายทหาร จนถูก

ค่อนแคะไปแล้ว  

เรียกว่าช่วงนี้ ไม่ว่าหยิบจับอะไรกลายเป็นดรามาได้

หมด แล้วเกิดจากตัวเองทั้งนั้น 

ว่ากันตามตรง ‘บิ๊กตู่’ อยู่ในโหมดกุมความได้เปรียบ

ทุกอย่าง ข้างนอกสภา ม็อบ 3 นิ้วฝ่อๆ ไป นับตั้งแต่มีคำา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แม้จะยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ 

แต่ไม่มีอิมแพ็ก ขณะที่ในสภาเป็นต่อหลายขุม กุมอำานาจ

เบ็ดเสร็จ ขณะที่องคาพยพส่วนอื่นๆ ก็แผ้วถางทางให้ไม่มี

อุปสรรค 

ทางเดินต่างๆ สะดวกหมด ปัญหาเดียวตอนนี้

ของ ‘บิ๊กตู่’ คือ ชอบมาตกม้าตายด้วยเรื่องแบบนี้ 

เส้นทางตอนนี้ ได้เปรียบทุกอณู เหมาะแก่การโกย

แต้ม แค่อย่าพลาดท่าอะไรง่ายๆ ให้ไอโอตรงข้ามเอาไป

ขยี้บ่อยๆ  

เป็นนายกฯ ที่มีความได้เปรียบเยอะ แต่ถึงตรงนี้ 

กลับยังใช้ความได้เปรียบไม่คุ้มค่า.

(1)                                                       

อยกระทงปีนี้...ก็คงไม่ได้มี โอก�สไปลอยกะใคร

ต่อใครเขาอีกนั่นแหละ!!! คือเลิกลอย หรือไม่มี

โอกาส ไม่มีจังหวะจะลอยมาตั้งแต่เกือบ 20-30 ปี

ที่แล้ว เหมือนอย่างไม่มีโอกาส ไม่มีจังหวะ ได้เล่นน้ำา สาด

น้ำาสงกรานต์ กับใครเขา เพราะโดยวิถีทาง วิถีชีวิต ที่ออก

จะหนักไปทาง “ว�นปรัสถ์” ไปทาง “สันย�สี” ในช่วง              

ระยะหลังๆ มันอาจไม่ถึงกับเอื้ออำานวยต่อบรรดาสิ่งเหล่านี้

มากมายซักเท่าไหร่...

(2)                                                                         

แต่ก็นั่นแหละ...ในแง่เนื้อหา สาระ ในแง่คุณค่า 

ราคา ของวัฒนธรรม-ประเพณีในลักษณะที่ว่านี้ คงต้อง

ยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า มันออกจะเป็นอะไรที่ลุ่ม

ลึก ลึกซึ้ง ประณีต ละเอียดอ่อน โดยไม่จำาเป็นต้องอาศัยคำา

พูด คำาอธิบายใดๆ เอาเลยแม้แต่น้อย เรียกว่า...ไม่ว่าใครจะ

เป็นผู้ประดิษฐ์ คิดค้น การลอยโน่น ลอยนี่ ลอยไป ลอยมา 

จะเป็น “น�งนพม�ศ” หรือนางอะไรต่อมิอะไรก็ตามที จะ

ยุคสุโขทัย หรือยุค ร.4 ก็แล้วแต่ แต่การใช้ โอกาส จังหวะ 

ของคืนวันเพ็ญ เดือนสิบสอง น้ำานองเต็มตลิ่ง ที่ฝนฟ้าเริ่ม

ซาๆ ลงมามั่งแล้ว และลมหนาวเริ่มโชยๆ เข้ามาเป็นระยะ 

ร่วมประดิดประดอย กระทงใบเล็ก ใบน้อย เอาไว้ลอยตาม

ริมน้ำา ริมท่า ช่างเป็นอะไรที่น่าทึ่ง น่าปลื้ม มิใช่น้อย...

(3)                                                                              

คือกว่าจะไปตัดกล้วย ตัดหยวก ตัดใบตอง เอามา

พับโน่น พับนี่ รองนั่น รองนี่ ให้กลายเป็น “กระทง” ใน

แต่ละใบ ยังไงๆ คงต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความมี 

“สม�ธิ” อยู่มั่ง ไม่มาก-ก็น้อย มันถึงจะเกิดกระทงใบเล็ก 

ใบน้อย หรือใบใหญ่ ที่ต่างไปจากเศษขยะธรรมดาๆ ยิ่งมี

ความประณีต ความสวย ตลอดไปจนความโอ่อ่า อลังการ 

เป็นเครื่องเปรียบเทียบ เป็นตัวประชันขันแข่งกันด้วยแล้ว 

กว่าที่จะก่อเกิด กำาเนิดขึ้นมาเป็นกระทงในแต่ละใบ ยิ่งต้อง

อาศัย “สติ” และ “สม�ธิ” มากมายยิ่งขึ้นไปเท่านั้น และ

นั่นย่อมช่วยให้สิ่งที่เรียกว่า “ศรัทธ�” ที่ถูกเชื่อม ถูกผูก ถูก

โยงใย ไว้ด้วยวัฒนธรรม-ประเพณีทำานองนี้ ยิ่งเป็นอะไร

ที่สามารถฝังลึกลงไปภายใน “จิตสำ�นึก” หรือแม้กระทั่ง 

“จิตไร้สำ�นึก” ของผู้ที่แห่ออกไปลอยโน่น ลอยนี่ ยิ่งขึ้นไป

เท่านั้น...

(4)                                                                                 

โดยสิ่งที่เรียกว่า “จิตสำ�นึก” หรือ “จิตไร้สำ�นึก” 

ของแต่ละปัจเจกบุคคล ที่ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม-

ประเพณีทำานองนี้ คงหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกครอบงำา หรือถูก

กระทำา ให้ต้องเกิดอาการลดตัว ลดตน เกิดความอ่อนน้อม 

ถ่อมตน เกิดความรู้สึกว่าตัวตนของตนเป็นเพียงแค่ “ส่วน

หนึ่ง” หรือส่วนเล็กๆ ของ “ธรรมช�ติ” หรือของบรรดา

แม่น้ำา ลำาคลอง “แม่พระคงค�” ผู้เป็นอะไรที่สูงส่ง ยิ่งใหญ่ 

เกรียงไกร ทั้งในแง่ตบะและบารมี อย่างมิอาจปฏิเสธ หรือ

อย่างยินยอม พร้อมใจ ต่อสิ่งที่ให้ความโอบอ้อมอารี ให้

ความช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้องตัวเอง หรือวิถีชีวิตของตัว

เองมาโดยตลอด หรือแม้แต่สังคมแต่ละสังคม ที่หนีไม่พ้น

ต้องตั้งหลัก ปักฐาน อยู่ตามริมแม่น้ำา ลำาคลองแต่ละสายๆ 

มาตั้งแต่รุ่นเหง้า รุ่นโคตร หรือรุ่นบรรพบุรุษ มาตั้งแต่

แรก...

(5)                                                                                    

ยิ่งต้องแสดงออกถึงความตระหนัก...ต่อความผิด                                                                 

ความบาป ความไม่รู้เรื่อง-รู้ราว หรือความไม่รู้ “ก�ละ-                                                                

เทศะ” ใดๆ ก็แล้วแต่ ด้วยการตัดผม ตัดเผ้า ตัดเล็บมือ 

เล็บเท้า ใส่ไว้ในกระทง เพื่อลอยสิ่งที่ไม่ดี-ไม่งามออกไป 

หรือเพื่อให้เกิดความเป็นตัวตนชนิดใหม่ ที่มีความสำานึก 

มีความรู้ผิด-รู้ชอบ มีความเคารพ-ยำาเกรง ต่อสภาวะ

แวดล้อม หรือต่อ “ธรรมช�ติ” อันสุดแสนจะลึกลับ ซับ

ซ้อน เสียเหลือเกิน อันนี้...ก็ยิ่งส่งผลให้การผูกโยงระหว่าง 

“ตัวตนของตน” กับ “ธรรมช�ติ” ยิ่งแน่นเหนียวหนึบหนับ

ยิ่งขึ้นไปใหญ่ หรือผูกกันในขณะที่ตัวตนของตน มีแต่เล็ก

ลงๆ แต่ “ธรรมช�ติ” กลับใหญ่ขึ้นๆ ไปตามความเจริญ

เติบโตทางวัฒนธรรม-ประเพณี หรือตามความยินยอม 

พร้อมใจ ของสังคมแต่ละสังคม...นั่นแล...

(6)                                                                                    

ประเพณีลอยกระทง...เลยกลายเป็นอะไรที่ช่วยให้

เกิดสิ่งต่างๆ ที่ไม่ต้องเสียเวลาพูด เสียเวลาอธิบาย ได้เยอะ

แยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “คว�มกตัญญู-กตเวที” “คว�ม

อ่อนน้อมถ่อมตน” “คว�มตระหนัก-สำ�นึกต่อคุณค่�ของ

ธรรมช�ติ” ฯลฯ ไปจนถึงการปรับปรุง-เปลี่ยนแปลงตัว

ของตน ให้พ้นไปจากความไม่ดี-ไม่งาม ความผิด ความบาป 

หรือความไม่รู้กาละ-เทศะ ทั้งหลาย แต่ออกจะน่าเสียดาย...

ที่บรรดา “คุณค่�” เหล่านี้ ได้ถูก “สภ�วะแวดล้อม” ใหม่ๆ 

ค่อยๆ ลดคุณค่า ลดราคา ลงไปเรื่อยๆ ตามกระบวนการ 

หรือตามแบบแผนของวิถีชีวิตใหม่ๆ ที่มักแยก “ตัวเอง” 

ออกไปจาก “ธรรมช�ติ” ยิ่งเข้าไปทุกที...

(7)                                                                                     

ดังนั้น...จึงถือเป็นเรื่องไม่แปลก!!! ที่บรรดาความ

หยาบ ความถ่อย ความไม่รู้จักการกตัญญูรู้คุณ ความไม่รู้

คุณค่าของธรรมชาติ ไปจนความไม่รู้ “ก�ล-เทศะ” ฯลฯ 

มันจึงกลายเป็นวิถีทางใหม่ๆ วิถีชีวิตแบบใหม่ ที่กำาลังอุบัติ

ขึ้นมาในหมู่บรรดา “มนุษย์เครื่องจักร” ทั้งหลาย ผู้มัก

ก้มหน้า ก้มตา กดปุ่มโน้น ปุ่มนี้ กันไปเรื่อยๆ จนกว่าตัว

ตนของตน สังคมทั้งสังคม หรือประเทศทั้งประเทศ อาจ

ต้อง “ฉิบห�ย...กับ...ฉิบห�ย” อันเนื่องมาจากการละทิ้ง 

“วัฒนธรรม-ประเพณี” และ “ค่�นิยมท�งสังคม” ลงไปซะ

หมด...นั่นเอง!!!

    

คว�มประณีต ละเอียดอ่อน 

แห่งคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง

ล

‘ม็อบ 3 นิ้ว’ ฝ่อ-รธน. ‘ไอติม’ แป้ก

‘บิ๊กตู่’ ทางโล่ง แต่ชอบตกม้าตาย

แ
จึงมีการตั้งคำาถามกลับมายังการเสนอแก้ไข

รัฐธรรมนูญครั้งนี้ว่า สรุปแล้วพรรคก้าวไกลต้องการ

ผลักดันร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน หรือกำาลังยืม

มือประชาชนกว่าแสนคนกับสภา ในการปลุกกระแส

ความไม่พอใจ ตลอดจนฉวยโอกาสหาเสียงเลือกตั้ง



ภิปรายกันอยางเขมขน หลังรัฐสภาลงมติไมรับหลักการราง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติมของ “กลุม 

Re-Solution” ที่มีนายปยบุตร แสงกนกกุล และนายพริษฐ 

วัชรสินธุ เปนแกนนํา กับประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  135,247 คนเปน

ผูเสนอ ดวยคะแนน 473 เสียงตอ 206 เสียง  งดออกเสียง 6 เสียง มี 

ส.ว. 3 คนลงมติรับหลักการ ไดแก  

นายเนาวรัตน พงษไพบูลย, นายมณเฑียร 

บุญตัน และนายพิศาล มาณวพัฒน ซึ่ง

นายเนาวรัตนและนายพิศาลเปน ส.ว.ที่ 

เคยลงมติรับหลักการรางแกไขรัฐธรรมนูญ

ฉบับไอลอวเม� อวันที่ 19 พ.ย.63 มาแลว 

สําหรับคะแนนงดออกเสียง 6 เสียงนั้น  

เปนฝาย ส.ส. 3 เสียง คือ นายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผูแทนฯ ในฐานะ

ประธานรัฐสภา, นายพนิต วิกิตเศรษฐ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคประชาธิปตย และ 

น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน  ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคพลเมืองไทย และเปนของ 

ส.ว. 3  เสียง ไดแก นายพรเพชร วิชิต

ชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา, นายเจน นําชัยศิริ 

และนายอําพล  จินดาวัฒนะ  หลังจบพิธีกรรมในสภา “อาจารยปอก” 

ปยบุตร กระตุกพรรคการเมือง นักการเมืองที่เห็นดวยกับราง รธน.นี้ ให

นําไปใชออกแบบเปนนโยบายและรณรงคผานการหาเสียงเลือกตั้ง โดยมี 

“ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ“ ประธานคณะกาวหนารับลูกโดยพลัน •

“อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ยืนยัน

ไมมีนโยบายปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลตามขอเรียกรอง

ของ “ม็อบรถบรรทุก” เพราะกลไกของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่เขาไป

พยุงราคาน้ํามันใหอยูที่ระดับ  30 บาทตอลิตรอยูในระดับที่เหมาะสมแลว 

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถกูเงินเพิ่ม

เปน 3 หม� นลานบาท จากเดิม 2 หม� น

ลานบาทได ทําใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

ยังมีกําลังเพียงพอในการดูแลเสถียรภาพ

ราคาน้ํามันในประเทศอยู ขณะที่เหลาทัพ

เตรียมพรอมรับมือหาก “ม็อบคอนวอย” 

ปดกรุงอีกรอบ เปนไปตามการสั่งการของ

นายกฯ ประยุทธ ในฐานะ รมว.กลาโหม 

โดยตรวจเช็กสภาพความพรอมของรถ

บรรทุกทางทหาร และรถยนตที่สามารถ

ใชขนสงไดไวลวงหนา โดยกองทัพบก

จัดเตรียมไวถึง 3,700 คัน กลายเปน

ประเด็นที่ถูกวิพากษวิจารณอยางกวาง

ขวางถึงปฏิบัติการ “ยอนเกล็ด” ในครั้ง

นี้วา เปนเพียงการ “แกเผ็ด” แตไมได “แกปญหา” และอาจจะขัดตอ

กฎหมาย รอนถึง “วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ ตองออกมายืนยันวา

แนวคิดนายกฯ ไมใชให “รถทหาร” ไปประกอบกิจการแขงกับเอกชน 

เปนการบรรเทาสาธารณภัยในกรณีการขนสงชะงักสรางความเดือดรอน

ตอประชาชน จึงไมผิดกฎหมายแตอยางใด • 

ที่ฮือฮาจาก “อีเวนต ครม.สัญจร” ที่ จ.กระบี่ คงไมใชวาระที่อนุมัติ

จากที่ประชุมแตอยางใด หากแตเปน “ชายเสื้อฟา“ ที่ถายรูปกับทะเลใน

หลายโพส กลายเปนสารพัด “แคปชัน” ที่เรียกเสียงฮือฮาจากเหลาขา

เชียรและขาแชง ดังกระหึ่มเพราะ “ชาย

เสื้อฟา” ที่เปนภาพขึ้นหนาเพจทุกส� อนั้น

คือ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ที่เปลี่ยนอิริยาบถ โพสทา

โชวแบบชิลๆ ใหเขากับบรรยากาศเปด

ประเทศรับนักทองเที่ยว โดยมีแฟชั่น 

“เสื้อผาบาติกหลากสีสันลวดลาย” อัน

เปน “ผาลายขอเจาฟาสิริวัณณวรีฯ” ที่

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา  ไดพระราชทานแบบ

ลายผา และถือเปนผลิตภัณฑ โอทอปของ  

จ.กระบี่ เปนชุดที่ใชออกงานของรัฐมนตรี

รวมคณะในวันนั้น

ลือหึ่งตลอดสัปดาหถึงการผุดช� อ “พรรคไทยสรางสรรค” ทาง

หนาส� อ โดยมี “บิ๊ก ด.” อยูเบื้องหลัง เพ� อรองรับ “บิ๊กตู”  กับ “บิ๊ก

ปอก” ที่แยกตัวมาจากพลังประชารัฐ แต “ลุงปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ หัวหนาพรรค พปชร.ออกมาปฏิเสธ และยืนยันวา พปชร.ยังหนุน 

พล.อ.ประยุทธอยู ไมจําเปนตองมีพรรคสํารอง แตที่แน�ๆ พปชร.เริ่มมีการ

เขยาการบริหารรายภาคใหม ทําใหเกิดรอยราวในพรรคไมใชนอย กระทั่ง

มีการแยกตัวไปอยูพรรคอ� นบางแลว หนึ่ง

ในนั้นก็คือ  “ผูการชาติ” พ.อ.สุชาติ จันทร

โชติกุล อดีตประธานยุทธศาสตรภาค

ใต พปชร. เพ� อนนักเรียนเตรียมทหารรุน

ที่  12 ของ พล.อ.ประยุทธ ที่ไดลาออก

จากสมาชิก พปชร. และจอสมัครเขาเปน

สมาชิก “พรรคกลา” แลว สวนจะดํารง

ตําแหน�งรองหัวหนาพรรคดูแลภาคใต

หรือไม แกนนําพรรคกลายังแบงรับแบง

สู เพราะตองทําตามขั้นตอนกฎหมาย

กอน  และขอใหรอดูการพิจารณาอยาง

เปนทางการในที่ประชุมใหญสามัญประจํา

ปปลายเดือน ม.ค.ปหนา •
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3ในประเทศ

ปยบุตร แสงกนกกุล

รอยละ 70 สวนงานดวนในการจัดสงให “ภูฏาน” เปน

ที่ปลื้มปริ่มของบริษัทที่ไดทํางานสําคัญในภารกิจของ

ยูเอ็น โดย บิ๊กหน�อย-พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับไมตอจาก พล.อ.ณัฐ  

อินทรเจริญ ปลัดกลาโหมคนเกา ที่ปลุกปนอุตสาหกรรม 

ปองกันประเทศ มองวาการที่ “ภูฏาน” เลือกรถเกราะ

ของไทย เน� องจากเช� อมั่นในคุณภาพและสมรรถนะ

ของบริษัท อีกทั้งทั้งสองประเทศยังมีความผูกพันกัน 

และมีสถาบันพระมหากษัตริยที่ใกลชิดกัน ในขณะที่

ยังขายในราคามิตรภาพอีกดวย •

แคลางรถ-เติมน้ํามันเคร� อง เช็กยอดรถบรรทุก

และรถประเภทอ� นที่พรอมใชขนสงจํานวน 3,700 คัน 

แยกเปน 3 ประเภท ไดแก รถยนตบรรทุกขนาดเล็ก, 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีน้ําหนักบรรทุก 1, 4 

และ 8 ตัน เหลาบรรดาฝายประทวงรัฐบาลตางก็ออก

มากระหน่ํากองทัพกันเต็มหนาฟด  งานนี้เหลาทัพขยับ

ตามสั่งการของ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่สั่งการมายังหน�วย

ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ใหเตรียมความพรอมในกรณี

ที่การขนสงตองเปน อัมพาต ถาขบวนรถบรรทุกหยุด

วิ่งตามที่ประกาศกันไวจริง งานนี้ พล.อ.ณรงคพันธ 

จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก นอกจากใหเช็กยอด

แลว ยังขอใหหน�วยที่เกี่ยวของหารือถึงกฎระเบียบที่

เกี่ยวของ และแนวทางปฏิบัติในการนํารถยนตบรรทุก

ขนาดตางๆ พรอมกําลังพล เขารับภารกิจใหถูกตอง  

จึงคาดวาถาถึงขั้นตอน สตารทรถ เขาไปรองรับสวน

ที่ตองหยุดชะงักจนกระทบความเดือดรอนที่ประชาชน 

คงไดเห็น คอนวอยรถทหาร ออกงานเต็มถนน ไมตาง

จากที่ออกไปในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย •

เปนธรรมดาที่ตองตกเปนประเด็น เม� อกอง

ประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกองทัพบก สง

ภาพและขาว บิ๊กออฟ-พล.อ.ทรงวิทย หนุนภักดี 

หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับ

บัญชา เปนผูแทนผูบัญชาการทหารบก หัวหอก ตท.รุน 

24 รับมอบอุปกรณทางการแพทยจาก  พ.อ.Goh 

Han Thong ผูชวยทูตฝายทหารประจําสถาน

เอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทย เพราะผล

พวงการศึกโยกยายทหารยังสรางความหวาดระแวงให

เกิดขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธระหวาง “ลุงตู” กับ 

ผบ.ทบ.ที่ไมไดใกลชิดแนบแน�นเหมือนยุคกอน เปน

ความสัมพันธในลักษณะผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับ

บัญชา ถามีคนไปจี้ใหคิดถึง สมการ จัดสมดุลระหวาง

กองทัพกับการเมือง ที่ตองวางคนที่ไวใจไดเอาไว ก็เช� อ

ไดวากวาที่ “บิ๊กบี้” จะเกษียณในป 2566 กองเชียรรุน 

23 กับ 24 คงตองลุนกันอีกหลายยก •

มรูเปนความผิดพลาดทางธุรการ หรือเปน

เร� องเทคนิคอะไรหรือเปลา บัญชีแนบทาย

คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 583, 

584 และ 585 ที่ออกตามมาอยางละแผน โดยอาง

ถึงลําดับแตงตั้งจากคําสั่ง 583, 584 และ 585 เดิม

ที่ไดประกาศแตงตั้งขาราชการตํารวจ ระดับรองผู

บังคับการ (รอง ผบก.)  ถึงผูกํากับการ (ผกก.) วาระ

ประจําป 2564 ชุดใหญ 1,955  ตําแหน�ง มีการ

ปรับเปลี่ยน มีการแกไขตรงไหน เพราะตรวจรายช� อ

บัญชีแนบทาย ที่ 583 ตําแหน�ง รอง ผบก.โยก และ  

ผกก.ขึ้น รอง ผบก. มี 13 ราย บัญชีแนบทายที่ 584 

ตําแหน�ง  ผกก.โยก 14 ราย และบัญชีแนบทายที่ 

585 ตําแหน�ง 585  ตําแหน�ง รอง ผกก. ขึ้น ผกก. 

11 ราย ทั้งยศ ทั้งช� อ ทั้งนามสกุล ทั้งเลขตําแหน�ง 

เหมือนกับที่ประกาศไวกอนหนานี้เปะ  ขนาดคนที่มี

รายช� อในบัญชีแนบทายที่ออกตามหลังมาใหม ยังงง 

ไมเห็นมีการแกไขตรงไหน ประกาศออกมาเพ� ออะไร  

ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข แมทัพใหญสีกากี 

ในฐานะผูมีอํานาจในการจัดบัญชีแตงตั้งตํารวจระดับ 

รอง ผบก.-ผกก.วาระประจําป 2564 น�าจะมีคําตอบ 

น�าจะมีคําอธิบายใหคนที่สงสัยไดหายของใจ •

ยิ่งลาสุด ผบ.ปด ผาตัด กระบอกเสียง ตร. ชุด

ใหม  มอบหมายใหนองเลิฟ บิ๊กตาย-พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ 

พันธุเพ็ชร  ผูชวย ผบ.ตร. เปนหัวหนาคณะทํางาน 

ส� อ-สราง-สาร สํานักงานตํารวจแหงชาติ แทน บิ๊ก 

รอย-พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน ที่ไดรับแตงตั้งขึ้น

เปน รอง ผบ.ตร. รวมทั้งปรับทีมโฆษก ตร. มี บิ๊ก

แรก-พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค รอง ผบช.สตม. เปน

โฆษก ตร. สวนรองโฆษก ตร. 4 คน มี พล.ต.ต.เขม

รินทร หัสศิริ ผูบังคับการกองการตางประเทศ,  

พ.ต.อ.หญิง วิชญชยากร ณิชาบวร รองผูบังคับการ

กองสารนิเทศ, พ.ต.อ.ศิริวัฒน ดีพอ รองผูบังคับการ

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยว

กับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งหนึ่งในหนาที่ของ

คณะทํางานส� อ-สราง-สาร ที่เขียนไวอยางสวยหรู 

“ชี้แจงทําความเขาใจการปฏิบัติหนาที่ราชการในภาพ

รวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ” ก็น�าจะประเดิม

ชี้แจงขอสงสัยของตํารวจทั่วประเทศในประเด็นนี้กอน

วาคืออะไรกันแน� • 

การผาตัดทีมโฆษก ตร.รอบนี้ หลายคนก็งง 

หลายคนก็มีคําถาม รายช� อทีมงานเกาที่หลุดไป

ทั้ง 2 ราย คือ รองแจง-พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล 

กฤตพิทยบูรณ อดีตรองโฆษก ตร. และ  

เดอะแจก-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ อดีต

รองโฆษก ตร. ทําไมถึงถูกปลด ถึงถูกถอดจากทีม

โฆษก ตร. เพราะทั้งคูก็ไมไดเล� อนตําแหน�งสูงขึ้น 

หรือโยกยายไปไหน และผลงานตลอดปที่ผานมาใน

การประสานส� อ ในการใหขาวสารที่เกี่ยวของกับงาน

ตํารวจก็มีอยางตอเน� อง ที่เห็นๆ อยาง รองแจง ก็ทํา

คลิปประชาสัมพันธถายทอดความรูสึก ตํารวจ คฝ.ที่

ไดรับบาดเจ็บใหสังคมรับรู รวมทั้งงานอ� นๆ สวน 

เดอะแจก ก็ชวยชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณม็อบ เกี่ยว

กับสถานการณตางๆ ไดอยางไมมีที่ติ กลับโดนเปลี่ยน

ตัว กลับตกขบวน แบบไมมีปไมมีขลุย บิ๊กแรก ใน

ฐานะโฆษก ตร.น�าจะตองมีคําตอบ น�าจะตองมี

คําอธิบายเชนกัน ถึงการเปลี่ยนตัวครั้งนี้วามาจาก

เหตุผลใดกันแน� เปนเพราะงานหรือเปนเพราะสวน

ตัว อยาใหสังคมเดา อยาใหสังคมคาดการณ เพราะ

นั่นไมใชวิสัยงานประชาสัมพันธองคกรแบบมืออาชีพ • 

การแตงตั้งตํารวจระดับ นายพัน ล็อตแรก 

ตําแหน�ง รอง ผบก.-ผกก. วาระจําป 2564 เสร็จ

เรียรอย แมจะยังมีคําถาม  ยังมีขอสงสัยที่รอ

คําตอบ รอคําอธิบายจาก ผบ.ปด หลายประเด็น 

แตการแตงตั้งก็ยังตองเดินหนาตอ เพราะยังเหลือ

การแตงตั้งตํารวจระดับ นายพัน ล็อตสอง ตําแหน�ง 

รองผูกํากับการ (รอง ผกก.) และสารวัตร (สว.) 

ที่แวววาน�าจะใชเวลาประมาณ 2 สัปดาหถึงเสร็จ

เรียบรอย และประกาศคําสั่งไดชวงวันที่ 29-

30 พ.ย. โฟกัสสําคัญเช� อมโยงมาจากคําสั่ง

แตงตั้ง นายพัน ล็อตแรก นั่นคือ พ.ต.ท.ธนากร 

งามเย็น  สวป.สน.ทองหลอ ซึ่งเคยถูกคําสั่งให

ไปปฏิบัติราชการที่ศูนยปฏิบัติการกองบังคับการ

ตํารวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5)  พรอมๆ กับ 

บิ๊กดวง-พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผกก.

สน.ทองหลอ หลานเขย บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และเปนลูกเขย 

บิ๊กปอด-พล.ต.อ.พัชรวาท วงษสุวรรณ อดีต ผบ.ตร. 

เม� อครั้งถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีสถานบันเทิงใน

พื้นที่เปนตนตอการแพรระบาดโควิด-19 จะถูกเดง 

จะถูกยายหรือไม เพราะถายึดตามมาตรฐาน  

ผกก.ทองหลอ ก็คงตองไดอยูตอเหมือนกัน ไมเชน

นั้นก็จะมีคําถามถึงมาตรฐานการแตงตั้งอีกครั้ง •

บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนดรับเบอร จํากัด 

บริษัทสัญชาติไทยที่มี มาดามรถถัง-นพรัตน 

กุลหิรัญ ผูบริหาร  ไดรับการคัดเลือกจากทางการ

ราชอาณาจักรภูฏาน ใหจัดสงรถเกราะลอยาง First 

Win 15 คัน เพ� อนําไปใชในภารกิจรักษาสันติภาพ

ของสหประชาชาติในประเทศแอฟริกากลาง โดยมี

พิธีสงมอบไปเม� อวันศุกรที่ผานมาที่สถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ (สทป.) ภายในสํานักปลัดกระทรวง

กลาโหม  ถนนศรีสมาน เริ่มมีสัญญาณบวกในภาค

เอกชนผูผลิตยุทโธปกรณ หลังมี พ.ร.บ.อุตสาหกรรม

ปองกันประเทศฯ ขึ้นมา เพ� อเปดทางใหงานวิจัย-

พัฒนาที่เอกชนทํารวมกับ สทป. ไดจัดตั้งบริษัทเพ� อ

ทําสัญญาซื้อขายแบบรัฐบาลตอรัฐบาล  และจะ

เปนรูปธรรมในเร็ววันนี้ เม� อ “ชัยเสรี” ไดรวมมือ

กับ “สทป.” ตั้งบริษัทรวมกัน เพ� อดําเนินการเสนอ

โครงการขายรถเกราะลอยางใหกองทัพฟลิปปนส 

900 คัน มีความคืบหนาใน “ดีล” บิ๊กล็อตไปมากกวา

พล.ต.ต.ยิ่งยศ 

เทพจํานงค

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล

พล.อ.ณรงคพันธ 

จิตตแกวแท

ไ

อ

พล.อ.วรเกียรติ 

รัตนานนท

พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข
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4 บทความ

รถติดในกรุงนิวเดลีขณะที่หมอกควันพิษปกคลุม เม� อวันที่ 17 พ.ย.2564

บาจันเผยกับเอเอฟพีวา มลพิษทางอากาศทําใหเขามีปญหา

กับคอมาก, ระคายเคืองตา และปอดของเขาไดรับผลกระทบ ทําให

หายใจลําบาก, แน�นหนาอกและมีเสมหะ

กรุงเดลีไดรับการจัดอันดับเปนเมืองหลวงที่เลวรายที่สุดใน

โลกดานคุณภาพอากาศอยางตอเน� อง และในวันที่มีมลพิษทาง

อากาศมากที่สุด หมอกควันตัดทัศนวิสัยบนถนนในระยะเกือบ 50 

เมตร 

ระดับพีเอ็ม 2.5 ในกรุงนิวเดลีเม� อสัปดาหที่แลว สูงมากกวา 

30 เทาของระดับสูงสุดรายวันที่แนะนําโดยองคการอนามัยโลก

บาจันบอกวาเขารูสึกเศรามากเม� อมองไปที่ลูกๆ ของเขาและ

เห็นสุขภาพที่ย่ําแยของพวกเขา ลูกๆ เริ่มปวยกันแลว

หมอกควันพิษในกรุงนิวเดลีสงผลตออาชีพของเขา บางครั้ง

เขาตองขับรถไปตามถนนตลอดทั้งวันโดยไมมีผู โดยสารเรียกใช

บริการแมแตคนเดียว เน� องจากหลายคนเลือกที่จะจายเงินเพิ่มดวย

การนั่งแท็กซี่

สําหรับชาวนิวเดลีที่ไมมีเงินมากพอที่จะหลีกเลี่ยงจากสภาพ

อากาศที่เลวราย พวกเขาไดรับผลกระทบตอสุขภาพที่รายแรง

หมอกควันพิษสงผลรายแรงตอชาวกรุงนิวเดลี

เคร� องกําจัดหมอกควันกําลังทํางานริมถนนในกรุงนิวเดลี 

เม� อวันที่ 18 พ.ย.2564

ถวเช็กอินของสายการบิน Srilankan Airlines ยาวออก

มาเกือบถึงประตูอาคารผู โดยสารขาเขา สวนใหญเปน

คนศรีลังกาบินกลับประเทศ ฝรั่งอีกจํานวนหนึ่ง และ

ตอนหลังมีคนไทยมาตอทายแถวนับสิบคน เปนหนุมสาว

วัยแรงงาน ซึ่งไมน�าใชนักทองเที่ยว

เน� องจากเปนการเดินทางในชวงโควิด-19 กําลังระบาด 

เอกสารที่ใชย� นใหพนักงานเช็กอินจึงมีมากกวาปกติ เวลาการตรวจ

สอบเอกสารก็มากตามไปดวย และยิ่งชาวศรีลังกาซื้อของชิ้นใหญขน

กลับประเทศกันเกือบทุกคน เวลาผานไป 1 ชั่วโมงเต็ม กวาจะถึงคิว

ของผม

พนักงานเช็กอินขอเอกสารผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR เปน

สิ่งแรก แลวจึงขอใบอนุญาตเดินทางเขาศรีลังกา เรียกวา ETA ยอ

มาจาก Electronic Travel Authorization หรือการอนุญาตเดินทาง

เขาประเทศแบบอิเล็กทรอนิก เราตองสมัครออนไลนมากอน ทาง

สถานทูตศรีลังกาจะสงอีเมลแนบเอกสารอนุญาตมาให แตผมไมไดรับ

อีเมล เขียนไปทวงก็ไมมีคําตอบกลับมา เช็กสถานะทางเว็บไซตที่ปุม 

Check Status ผลออกมาระบุวา ETA is approved ผมจึงปรินตจาก

หนาเว็บไซตมาแสดงแทน พนักงานประจําเคานเตอรเกรงวาจะใชไม

ได ผมโชวหลักฐานการจายเงิน 36.46 USD ใหดู เขาเดินออกไปถาม

ซูเปอรไวเซอรที่ยืนคุมความเรียบรอยอยูแถวนั้น หลังจากปรึกษากัน

แลวก็พยักหนาใหผมรับรู โลงอกไปที ยอมรับวาผมเองก็ไมไดมั่นใจ

รอยเปอรเซ็นตวาใชได

ศรีลังกาเปดใหนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาประเทศโดยไม

ตองกักตัวตั้งแตตนเดือนตุลาคมที่ผานมา มีขอแมวาตองฉีดวัคซีนครบ

โดสแลว ไมเกี่ยงยี่หอ และตองมีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR เปนลบ 

ไมนานกวา 72 ชั่วโมงกอนบิน และเม� อเดินทางถึงศรีลังกาแลวก็ไม

ตองตรวจซ้ํา นอกจากวาผู โดยสารจะออกอาการน�าสงสัย

สาเหตุที่ผมเลือกศรีลังกาก็เพราะไปถึงแลวไมตองกักตัว ไมตอง

ตรวจโควิดซ้ํา มีตัวเลขผูติดเชื้อรายวันหลัก 6-7 รอย เสียชีวิตหลักสิบ 

(กอนหนานี้หนักเอาการ) อัตราสวนผูฉีดวัคซีนครบโดสแลวประมาณ 

60 เปอรเซ็นตของประชากร 22 ลานคน ศรีลังกาติดโผเขามาเปน 1 

ใน 63 ประเทศเขาไทยโดยไมตองกักตัวจากการประกาศรอบ 2 ของ 

ศบค. ทําใหเพิ่มความสะดวกตอนขากลับ และเหตุผลสําคัญคือยังไม

เคยไปเยือน

ตัวผมนั้นฉีดวัคซีนซิโนแวคมา 2 เข็ม กอนตามดวยแอสตรา

เซนเนกาอีก 1 เข็ม เพ� อความมั่นใจในการเดินทางทองเที่ยวตางแดน

ที่รอคอยมา 2 ปเต็มพอดิบพอดี สวนคนท่ีฉีดซิโนแวค 2 เข็ม แอส                                                                      

ตราเซนเนกาอีก 1 เข็ม แลวใหสัมภาษณวาตองฉีดใหครบ 2 เข็ม 

เพราะสวิตเซอรแลนดไมใหคนฉีดซิโนแวคเขาประเทศ ขอเท็จจริง

เปนอยางนั้นจริงหรือ สํานักงานใหญองคการอนามัยโลกตั้งอยูใน        

สวิตเซอรแลนด และประเทศนี้ประกาศรับรองการใชวัคซีนที่องคการ

อนามัยโลกอนุมัติ อยางซิโนแวคนี่ก็รับรองมาตั้งแตกลางปแลว คนรับ

ขาวสารก็งงกันไปใหญ

แหลงรวมขอมูลการเดินทางโดยเคร� องบินในชวงนี้ อยากรูวา

ประเทศไหน เขาได-ไมได สามารถเช็กจากเว็บไซตของสมาคมขนสง

ทางอากาศระหวางประเทศ IATA Travel Centre เลือก COVID-19 

Travel Regulations แคคลิกแผนที่ประเทศในเว็บไซตก็จะมีเง� อนไข

แสดงอยูทางขวามือ

เที่ยวบินสุวรรณภูมิ-บันดารานายาเก ใชเวลา 3 ชั่วโมงก็ลง

จอดที่ปลายทาง พนักงานตอนรับบนเคร� องกลาว “อายุโบวัน” หรือ

อายุบวร เม� อผู โดยสารเดินออกจากเคร� อง บริเวณประตูทางเขา 

“ตรวจคนเขาเมือง” ของสนามบินนานาชาติของประเทศศรีลังกา 

ประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญ เขียนขอความตรงฐานวา Namo 

Budhaya (นะโม พุทธายะ) เหมือนบอกเปนนัยวาถึงประเทศนี้จะ

มีพลเมืองนับถือ 4 ศาสนาหลัก แตสวนใหญคือชาวพุทธ ซึ่งมีอยู

ประมาณ 70 เปอรเซ็นต

เจาหนาที่ประจําชองถามหาบัตรขาเขาแลวชี้ใหผมไปหยิบและ

กรอกขอมูล สตรีคนหนึ่งเดินเขามาถามเปนภาษาอังกฤษตะกุกตะกัก 

ผมชิงตอบไปกอน “ใชครับ คนไทย” เธอถามวิธีการเขาอินเทอรเน็ตที่

ผมก็ไมทราบเหมือนกัน เธอบอกวามาทํางานที่ศรีลังกา มีคนรอรับอยู

ดานนอกสนามบิน จากนั้นผมก็ใหเธอลอกขอมูลจากบัตรขาเขาของผม 

อธิบายเพิ่มเติมวาชองไหนเขียนอะไร ซึ่งขอมูลที่แบบฟอรมตองการ 

ไดแก ช� อ หมายเลขพาสปอรต หมายเลขเที่ยวบิน สนามบินตนทาง 

วันที่เดินทางมาถึง ที่อยูในศรีลังกา และลายเซ็น ปญหาของนองผู

หญิงคนนี้คือไมทราบที่อยู ผมหมดปญญาชวย ไมกลาใหเธอลอกที่อยู 

อวยพรใหเธอโชคดีแลวเดินออกมา

ผมพยายามย� นเอกสารมากมายหลายฉบับใหลุงเจาหนาที่ แก

รับไปแคบัตรขาเขาและพาสปอรต ขอใหเปดหนากากดูหนาวาตรงกับ

พาสปอรตหรือไม เปนอันเสร็จเรียบรอย ติดตราเขาเมืองและแสตมป

ใบอนุญาตลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2021 อยูในศรีลังกาได 30 วัน ที่

งายและไวเพราะแกดูขอมูลจากจอคอมพิวเตอรที่ผมสงมากอนแลว

นั่นเอง มีหลักฐานการฉีดวัคซีนรวมอยูดวย

การเดินทางมายังศรีลังกาน้ันนอกจากจะขอ ETA แบบออนไลน

แลวก็ยังสามารถมาขอแบบ On Arrival ไดดวย แตในสถานการณโควิด

เชนน้ีทางรัฐบาลศรีลังกาจํากัดปริมาณการให ETA แบบ On Arrival ลง 

ซ่ึงนักเดินทางขอแบบออนไลนมาจะดีกวามากหากวาไมรีบรอนบินเกิน

ไป ท้ังน้ี จะเห็นไดวาเขาไมไดเรียก “วีซา” ซ่ึงวีซาน้ันตองไปขอกับสถาน

ทูต อยางไรก็ตาม ทราบวา ETA ระยะ 30 วันน้ีสามารถขยายเวลาได

เม� ออยูในศรีลังกาไปแลวระยะหน่ึง กอนครบ 30 วัน

ออกมาจากตรวจคนเขาเมือง เดินผานรานคาปลอดภาษี 

มากกวาครึ่งเปนเคร� องด� มแอลกอฮอล ผมสองอยูครูหนึ่งก็ตัดใจเดิน

ผาน ลงบันไดเล� อนไปรับกระเปาจากสายพาน สะพายขึ้นหลัง เปใบ

เล็กสะพายดานหนา มองหาทางออก แตใจกลับคิดตรึกตรองถึงอีกสิ่ง 

แลวเดินกลับไปยังบันไดเล� อน เจาหนาที่ทําทาหาม ผมบอกวาขอกลับ

ไปซื้อสินคาปลอดภาษีจะไดไหม เขาบอกวาได แตเดินขึ้นนะ บันได

เล� อนมีไวสําหรับลงอยางเดียว

หยิบได Tamnavulin ซิงเกิลมอลตจาก Speyside สกอตแลนด 

ขนาด 700 มิลลิลิตร พอเหมาะสําหรับจิบเปนโอสถกอนนอนระหวาง

การเดินทาง 2 สัปดาหนิดๆ จายเงินแลวกลับลงไปชั้นลาง ออกจาก

โถงรับกระเปา แลวเขาสูหองสําหรับตรวจ Health Declaration Form 

หรือแบบฟอรมเปดเผยสถานะสุขภาพ พนักงานตอนรับบนเคร� องบิน

แจกใหคนละชุด แตผมไมไดกรอก เพราะสงออนไลนมา 1 วันลวง

หนา ในนั้นมีผลตรวจโควิดอยูดวย ใหเจาหนาที่สแกน QR CODE ที่

แค็บหนาจอไวในมือถือก็เปนอันเรียบรอย ไดรับสลิปกระดาษแผน

เล็กๆ ของกระทรวงสาธารณสุขศรีลังกา ระบุวา “ไมตองตรวจ 

PCR” ประทับขอความฉีดวัคซีนแลว และลงลายมือช� อเจาหนาที่ 

ออกจากหองนี้ ไปสูโถงตอนรับผู โดยสารขาเขา มองหาโชเฟอรที่ถือ

กระดาษเขียนช� อของผม

โทษตัวเองที่กลับขึ้นไปซื้อสินคาปลอดภาษี จนอาจเปนเหตุให

โชเฟอรเลิกคอย แตคิดอีกทีเขายังไมไดตังคแลวจะรีบหนีไปทําไม ผม

เดินดูช� อบนกระดาษที่คนมารอรับทั้งหลายถืออยู ดูรอบแลวรอบเลา 

คนที่นั่งอยูไมถือให เห็นผมก็เขาไปขอดูใกลๆ ไมมีช� อ Witoon อยูใน

นั้น ดูจนบางคนออกทาทางใหเห็นวา “ดูหลายรอบแลวนะนายจา”

ผานไปครึ่งชั่วโมง ผมลองเขาอินเทอรเน็ตดวยสัญญาณ WIFI 

ฟรีของสนามบิน เขาไดสําเร็จก็สงขอความไปบอกเอเยนซีบุกกิงดอท

คอมวาไมมีใครมารับ รอคําตอบอยูราว 10 นาที เจาหนาที่ในเสื้อเชิ้ต

สีชมพูเดินเขามาหา ดูน�าเช� อถือไดเพราะมีปายหอยคอ ผมแอบอาน

แปลไดประมาณวาเปนเจาหนาที่การทองเที่ยวประจําสนามบิน เขา

บอกวาบุกกิงดอทคอมไมมาหรอก ผมถามวาทําไม เขาตอบวาเพราะ

ไมเคยมาน�ะสิ

เขาคิดวาผมเปนคนจีน หรือไมก็ญี่ปุน ขอเบอรที่พัก แลวกด

โทรศัพทใหผมคุย ปลายสายบอกวาไมรูวาผมจองรถมารับที่สนามบิน 

ขอใหผมนั่งแท็กซี่ไปเอง พอหนุมคนนี้เขียนใบจองแท็กซี่ให ราคา 10 

เหรียญฯ ระบุในชองเงินศรีลังกา 2,000 รูป ถูกกวาที่จองไวเกือบเทา

ตัว เขาบอกวาเปนราคามาตรฐาน เรียกมากกวานี้ ไมไดสําหรับเขต

เมืองเนกอมโบ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร สวนถาจะเขาโคลัมโบ

ราคา 20 เหรียญฯ ระยะทางราว 30 กิโลเมตร

ผมเลือกพักคืนแรกที่เนกอมโบ ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งของสนามบิน

บันดารานายาเก เพราะบินมาถึงชวงเวลาฟามืดแลว ไมอยากเขาไป

งงๆ ในโคลัมโบตอนค่ํา และเทาที่อานขอมูลการทองเที่ยวของเนกอม

โบมาก็น�าสนใจอยูเหมือนกัน โดยเฉพาะเม� อทราบวาพลเมืองคริสต

ศาสนิกชนที่มีอยูประมาณ 7 เปอรเซ็นตของประชากรศรีลังกา สวน

ใหญอยูที่เมืองนี้

เขารับเงินไปจากผมแลวก็เดินนําทางสูภายนอกอาคาร จายเงิน

ใหลุงคนหน่ึงในสกุลรูป ผมไมแน�ใจวาเขาใหลุงคนน้ันไปเทาไหร เขาลา

ผมดวยการเอาหมัดมาชน อวยพรให โชคดี แลวเดินกลับเขาไปในอาคาร

เวลาตอนนี้ประมาณเกือบ 1 ทุมของศรีลังกา ซึ่งชากวาเมือง

ไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง ลุงคนนั้นเดินนําผมพาขามถนนไป 1 ชอง แลวรอ

ประมาณ 1 นาที มีแท็กซี่ขับเขามาจอด เปนรถสเตชั่นแวกอน ผมดู

ไมออกวาเปนยี่หออะไร ลุงบอกวารถคันใหญนั่งสบาย เชิญเลย ขอให

บอกสถานที่กับคนขับเอาเอง

ผมไมทันสังเกตวาลุงแกใหเงินกับหนุมโชเฟอรแท็กซี่หรือไม 

เขาอาจตองกลับมารับเงินเม� อสงผมเสร็จแลว ผมก็ไมไดถามหนุม

โชเฟอร เขาสวมหนากากอนามัย 2 ชั้น เสื้อเชิ้ตรีดอยางดี หวีผม

เรียบ อารมณคึกคัก ชวนคุยตลอดทาง และคิดวาผมเปนคนจีน หรือ

ไมก็ญี่ปุน

เห็นธงฉัพพรรณรังสีตตั้งอยูหนารถ ธงนี้คือธงพุทธศาสนา

สากล ออกแบบโดยพุทธสมาคมโคลัมโบ เม� อป พ.ศ.2423 ผมก็ถาม

โชเฟอรวา “คุณเปนชาวพุทธหรือ?” เขาตอบวา “มาย ไวฟ” สวน

ตัวเขาเปนคาทอลิก แลวจับเหรียญรูปพระแมมารีที่แขวนกับกระจก

มองหลังใหดู

เขาใหเบอร โทรศัพทผมไว บอกช� อ “สุรังกะ” ขอให โทร.หา

หากตองการใหไปสงที่สนามบินตอนจะกลับเมืองไทย สุรังกะไมทราบ

ที่อยูของที่พัก ขอใหผมพิมพลงในแผนที่กูเกิลมือถือของเขา แผนที่พา

เราผานตัวเมืองเนกอมโบเขาสูถนน Lewis Place ถนนที่ขนานไปกับ

ชายหาดเนกอมโบ แตมองไมเห็นชายหาด เพราะบรรดาบานเรือน 

โรงแรม และแนวตนไมคั่นขวางไว

ถึงที่พักของผมแลวสุรังกะยังไมออกรถกลับออกไปทันที เพราะ

ลุงเจาของที่พักแกไมคอยมั่นใจวาผมจะเปนลูกคาของแก แตหลังจาก

ตรวจสอบอยูไดสักพักและเห็นวาผมไมมีทาทีกังวลแลว สุรังกะก็ขับรถ

ออกไป ผมไมคิดวาเขาจะรอทิป ถาเปนเชนนั้น ผมก็เดาออกมาตอน

ที่เขากลับไปแลว ถึงจะคิดไดกอน ผมก็ไมมีเงินรูปศรีลังกาอยูดี สวน

ดอลลารมีต่ําสุุดใบละ 20 เหรียญฯ และฐานะยังไมดีพอที่จะทิปมาก

ขนาดนั้น

ไดหองพัก อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาแลวเดินออกไปหามื้อค่ํา ลุง

มารคัส เจาของที่พักแนะใหเดินไปทางซายมือ ถูกใจรานไหนคอย

เลือกเอา ออกจากซอยแคบๆ ของเกสตเฮาสแลวผมเจอกับหนุมโยง

ขับตุกๆ เขาบอกทางแกสุรังกะกอนหนานี้ตอนจีพีเอสรวนๆ

หนุมโยงถามผมวา “เปนคนจีนใชไหม หรือญี่ปุนละ” แลวชวน

ผมไปนวดทันที ผมตอบวามาจากเมืองไทย นวดเสร็จแลวถึงบินมา 

เขาเลยแนะนําอยางอ� นอีกสารพัด ผมนึกขึ้นได “นายมีบริการแลก

เงินไหม” เขาตอบวา “มี”

ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนกันไดแลวเขาเดินนําไปที่รานให

เชามอเตอรไซคและขายทัวร คนในรานขอใหรอ 1 นาที เขาขี่

มอเตอรไซคไปเอาเงินมาใหผม แตจํานวนนอยกวาที่ผมตกลงกับหนุม

โยง เขาวาเรตนั้นสูงไป แตเขาก็เพิ่มใหจนผมพอใจ หนุมโยงเสนอราน

ที่เปนผับ ผมปฏิเสธเพราะกลัวโควิด ขอเปนรานอาหารโปรงๆ ด� ม

เบียรได เขาตกลง คิดคารถ 100 รูป หรือไมถึง 20 บาท (1 บาทไทย

มีคาประมาณ 6 รูปศรีลังกา)

ขับไปไดประมาณ 1 กิโลเมตร เขาจอดและชี้ใหดู “นี่ ไง โรดิ

โอผับที่ผมแนะนํา” ความจริงลักษณะเปนบารแอนดเรสเทอรองต

มากกวา ผมเลือกรานนี้ หนุมโยงขอเงินเพิ่ม ผมใหตามที่ตกลงไว 

และบอกเขาวาเดี๋ยวก็เจอกันอีก

Rodeo เปนรานมีหลังคาก็จริง แตเปดดานหนา มี 2 ชั้น ไมมี

แอร ดีเจกําลังเปดเพลงแดนซ คนในรานที่มีอยูประมาณ 4-5 โตะ 

ไมมีใครใสหนากาก มากันเปนกลุมใหญ ที่เปนผูชายจะสวมเสื้อเชิ้ตทุก

คน หันมาทักทายทุกครั้งที่เดินผานหนาผมไป บริกรใสหนากาก รับออ

เดอรไปแลวนําชอนและมีดมาวางบนโตะ ซึ่งผาปูโตะดูไมคอยสะอาด 

ผมหยิบมาถือ แลวแอบเช็ดกับดานในของเสื้อยืด วางไวบนหมวกแกป 

จากนั้นเบียร Lion ขวดใหญก็มาวางพรอมแกว จะบรรยายรสชาติ

เดี๋ยวก็หาวาโฆษณา เอาเปนวา “ผาน”

ขณะรออาหารผมก็สังเกตเห็นวาคนหนุมสาวชาวเนกอมโบด� ม

วิสกี้เทลงแกวแลวเทน้ํา โซดา หรือน้ําอัดลมตามลงไป ไมมีน้ําแข็ง 

วิสกี้ที่ด� มคือยี่หอชีวาสรีกัล ไมมีกับแกลมกินจุกกินจิกแบบคนไทย ฝรั่ง

ชาย-หญิงคูหนึ่งด� มเบียรนั่งอยูตรงบารเคานเตอร และออกจากรานไป

ตอนที่คณะคนหนุมเนกอมโบออกไปวาดลวดลายบนฟลอรหนาบูธดี

เจในเพลงแดนซที่มีกลิ่นอายคลายอินเดีย ทาเตนก็ออกไปทางอินเดีย

เชนกัน

หมดชุดสเตกทูน�าพรอมๆ กับสิงโตชนิดน้ําแลวผมก็เดินออก

จากราน มองหาหนุุมโยง แตไมเจอ ปฏิเสธตุกๆ ไป 3 คัน แลวตัดสิน

ใจขึ้นคันที่ 4 กลับที่พัก ผมขอใหเขาจอดแวะรานชําเพ� อซื้อน้ําด� มขวด

ใหญ

ในรานชํา จากแคตองการซื้อน้ํา หนุมเครายาวเจาของราน

เสนอขายทัวร ผมไมสนใจ เสนอรถเชา ผมไมสนใจ เสนอขายของที่

ระลึก ผมไมสนใจ เสนอขายเคร� องประดับ และอีกหลายอยาง โดยงัด

เอาใบอนุญาตขายเคร� องประดับออกมาโชวดวย ผมไมสนใจ เขายังไม

ละความพยายาม บอกวาไปเที่ยวเขตภูเขากลางประเทศตองมีสเปรย

ฉีดกันยุงนะ เขามีน้ํามันทําจากวัตถุดิบธรรมชาติ แลวพูดเปรยๆ วา

ตั้งแตเกิดโควิดเพิ่งจะไดเปดรานเม� อเดือนที่แลวนี่เอง ผมตัดสินใจซื้อ

มาในราคา 550 รูป หรือประมาณ 100 บาท ถึงที่พักอานวันผลิตเม� อ

เกือบ 2 ปกอน จะหมดอายุในเดือนหนา

ทําใหคิดขึ้นวาถาศรีลังกาเปดประเทศชากวานี้ จะมีอะไรหมด

อายุลงอีกบาง เชนเดียวกับบานเรา.

แ

ถึงแลวศรีลังกา ตุกๆ ในเมืองเนกอมโบ ประมาณ 30 กิโลเมตรทางเหนือของกรุุงโคลัมโบ

ผูส� อขาวเอเอฟพีติดตามบาจันไปพบแพทยที่รักษาเขา หลัง

จากเขาไดรับการวินิจฉัยวาเปน “โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง” (Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease) ซึ่งเปนภาวะที่คอยๆ จํากัดการ

ไหลเวียนของอากาศในรางกาย 

วิเวก นานเกีย คุณหมอที่รักษาบาจันบอกวา ถาเขาไมกินยา

ตามที่หมอสั่งในตอนนี้ เขาจะเขาสูสภาวะที่ทางเดินหายใจแคบลง

เร� อยๆ ซึ่งทําให โรคทางปอดของเขายิ่งอาการหนักขึ้นเร� อยๆ 

วิเจย สาโตการ ชาวกรุงนิวเดลีบอกวา เขาไมรูเหมือนกันวา

จะมีวิธีการแกปญหามลพิษทางอากาศที่กําลังฆาพวกเราอยูตอนนี้

อยางไร แตตอนนี้พวกเราเหมือนอยูในหองรมแกสพิษ   

ฤดูหนาวในกรุงนิวเดลีที่ครั้งหนึ่งเคยเปนชวงเวลาที่ทุกคน

รอคอยอากาศที่เย็นสบาย หลังจากตองเผชิญกับฤดูรอนยาวนานที่

แผดเผา แตทุกวันนี้กลับกลายเปนบททดสอบความทนทานประจํา

ปของชาวเมืองหลวงของอินเดีย

ดิเนช โดวัล บอกวา ตอนนี้เขาหายใจอยางยากลําบากเม� อ

อยูในกรุงนิวเดลี บางครั้งรูสึกวาควรหนีออกจากเมืองหลวงแหงนี้ 

แตฉันควรจะไปอยูที่ไหน?

าจัน ลาล วัย 58 ป ชายผูมีอาชีพขับรถตุกๆ ในกรุง

นิวเดลี เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากสภาพอากาศที่

เปนมลพิษปกคลุมเมืองหลวงของอินเดียในขณะนี้ เขามี

อาการระคายเคืองตา, ไอไมหยุดและโรคปอดเรื้อรัง

บาจันประกอบอาชีพขับรถตุกๆ มาแลว 30 ป เขาพาผู

โดยสารไปตามถนนที่ขรุขระของกรุงนิวเดลี ไปสงยังวิหาร, ตลาด

และสํานักงาน เขาทํางานไมมีวันหยุด แมในชวงฤดูหนาวที่หมอก

ควันพิษแผปกคลุมทั่วมหานครแหงนี้

บ
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5ตางประเทศ

นิวเคลียรแบบ W88 ขนาด 475 กิโลตัน สูงสุด 8 ลูก หรือติดตั้ง

หัวรบนิวเคลียรรุน W76-1 ขนาด 90 กิโลตัน บางลําใชหัวรบแบบ

ใหม W76-2 ที่มีอานุภาพทําลายต่ํา (low-yield warheads) ซึ่งติด

ตั้งไดถึง 14 ลูก ไมวาจะติดตั้งดวยหัวรบแบบใดภายใตสนธิสัญญา 

New START จะติดตั้งเฉลี่ยเพียง 4 ลูก

3) ขีปนาวุธในไซโล

เปนรุน Minuteman III จํานวน 400 ลูก บรรจุหัวรบ W87 

ขนาด 300 กิโลตัน หรือ W78 ขนาด 335 กิโลตัน เฉพาะแบบ

หลังสามารถติดตั้งได 2-3 หัวรบ รวมแลวขีปนาวุธขามทวีป 

Minuteman III จํานวน 400 ลูกนี้ติดหัวรบนิวเคลียรรวม 800 หัวรบ 

โดยจะประจําการถึงป 2030 จากนั้นจะแทนที่ดวยอาวุธรุนใหม

4) อาวุธนิวเคลียรทางยุทธวิธี 

อาวุธนิวเคลียรทางยุทธวิธี (Tactical nuclear weapon) ไม

อยูในกลุมอาวุธนิวเคลียรทางยุทธศาสตร ผลการทําลายไมมาก

เทากับอาวุธนิวเคลียรทางยุทธศาสตร ที่ใชปจจุบันคือระเบิด

นิวเคลียร B61-3 กับ B61-4 ซึ่ง SIPRI คาดวามีทั้งหมด 230 ลูก 

โดย 150 ลูกประจําการในพันธมิตรนาโตยุโรป 5 ประเทศ (ไดแก 

เยอรมนี ตุรกี เบลเยียม เนเธอรแลนด อิตาลี) 80 ลูกยังอยูกับ

สหรัฐ ซึ่งอาจติดตั้งบนเคร� องบินรบที่ไปสนับสนุนพันธมิตรแถบ

เอเชีย และกําลังแทนที่ดวยรุน B61-12 ที่แมนยํากวาเดิม

ระเบิดนิวเคลียรเหลานี้ติดตั้งกับ F-15 และ F-16 รุนเฉพาะ

ที่สามารถติดตั้งระเบิดนิวเคลียร โดย F-15 E ติดไดถึง 5 ลูก สวน 

F-16 C/D ติดได 2 ลูก

ที่ยุโรปมี F-16 MLU กับ PA-200 ทอรนาโดที่ติดตั้ง B61 

ทั้งหมดเปนนิวเคลียรของสหรัฐ (สหรัฐเปนเจาของ)

การจัดหาอาวุธใหม:

ตามแผนจะบรรจุเคร� องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร B-21 

Raider 100 ลําที่น�าจะเริ่มเขาประจําการกลางทศวรรษ 2020 

(เวลากับจํานวนจะเปลี่ยนไปมา) ติดตั้งขีปนาวุธรอนติดหัวรบ

นิวเคลียรรุนใหม LRSO ที่คาดวาน�าจะเริ่มประจําการตน

ทศวรรษ 2030 LRSO สวนหนึ่งจะติดตั้งกับ B-52 H เพราะตาม

แผนจะประจําการ B-52 H ถึงทศวรรษ 2050 ขอดีของ B-52 H 

คือสามารถโจมตีหลายเปาหมายในหนึ่งภารกิจ สวน B-21 ทําได

เพียง 1 เปาหมายตอภารกิจ รวมความแลวสหรัฐตั้งเปามีเคร� องบิน

ทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร 165 ลํา ทั้งนี้ขึ้นกับหลายปจจัยรวมทั้ง

ขีดความสามารถปองกันภัยทางอากาศของศัตรู เคร� องบินรบ F-35 

สวนหนึ่งจะติดอาวุธนิวเคลียร B61 ดวย

ดานขีปนาวุธขามทวีปภาคพื้นฐานดินจะเปน Ground-Based 

Strategic Deterrent (GBSD) คาดวาจะเขาประจําการ 2029-2036 

โดยจะสั่งซื้อทั้งหมด 642 ลูก ในจํานวนนี้ 400 ลูกเปนอาวุธประจํา

การ 50 ลูกไวในคลัง สวนที่เหลือใชยิงทดสอบหรือสํารอง

เรือดําน้ํานิวเคลียรรุนใหมชั้นโคลัมเบีย (Columbia) คาดวา

ายงานกระทรวงการตางประเทศเม� อกันยายน 2021 

สหรัฐมีหัวรบนิวเคลียรทั้งสิ้น 3,750 หัวรบ (ทั้งที่ประจํา

การกับในคลังเก็บ) ลดลงจาก 3,785 หัวรบเม� อป 2018 

ลดลงถึง 88% เม� อเทียบกับป 1967 ที่มี 31,255 หัวรบ นับจากมี

ระเบิดนิวเคลียรลูกแรกเม� อป 1945 สหรัฐสะสมอาวุธนิวเคลียร

มาตลอด เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในสมัยสงครามเย็น ลดลงหลังสิ้น

สงครามเย็นและไมเพิ่มขึ้นอีกเลย (ยกเวนบางปที่เพิ่มเล็กนอย) จน

เหลือ 3,750 หัวรบในขณะนี้ และอีกราว 2,000 หัวรบรอรื้อทําลาย

เปรียบเทียบกับขอมูลแหลงอ� นๆ Center for Arms Control 

and Non-Proliferation ระบุเม� อกรกฎาคม 2020 วา สหรัฐมีหัวรบ

นิวเคลียร 5,500 หัวรบ ในจํานวนนี้ 3,800 หัวรบใชการได 1,750 

หัวรบรอรื้อทําลาย 

ดานสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮลม (Stockholm 

International Peace Research Institute: SIPRI) ระบุเม� อมกราคม 

2020 วาสหรัฐมีนิวเคลียรพรอมยิง 1,750 หัวรบ เก็บในคลัง 

2,050 หัวรบ (รวมที่ใชการไดคือ 3,800 หัวรบ) และรอรื้อทําลาย 

2,000 หัวรบ

หัวรบพรอมยิง 1,750 หัวรบนี้ รวมชนิด non-strategic 

(tactical) 150 หัวรบประจําการที่ยุโรป

จะเห็นวา ตัวเลข 3,750 หัวรบที่กระทรวงการตางประเทศ

รายงานลาสุดใกลเคียงกับแหลงอ� น แยกยอยไดวา 1,750 หัวรบ

พรอมยิง ที่เก็บในคลังกับที่รอรื้อทําลายอยางละ 2,000 หัวรบ

อาวุธนิวเคลียรสหรัฐแบงออกเปน:

1) เคร� องบินติดอาวุธนิวเคลียร

ประกอบดวย เคร� องบินทิ้งระเบิด B-2 จํานวน 20 ลํา 

B-52H จํานวน 46 ลําที่ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร

B-2 บรรทุกระเบิดนิวเคลียรไดลําละ 16 ลูก สวน B-52 

ติดตั้งขีปนาวุธรอน AGM-86B ติดหัวรบนิวเคลียร 20 ลูก SIPRI 

ประเมินวามี 300 หัวรบที่พรอมใชและประจําการ ณ ฐานบิน

2) เรือดําน้ํา

เปนเรือดําน้ําชั้นโอไฮโอ (Ohio-class) 14 ลํา แตละลําติดตั้ง

ขีปนาวุธ TRIDENT II D-5 (UGM-133A) จํานวน 20 ลูก (เดิมติด

ตั้งได 24 ลูก/ทอยิงแตปรับลดเหลือ 20 ทอยิงตาม New START) 

ขีปนาวุธ TRIDENT II D-5 แตละลูกสามารถติดตั้งหัวรบ

พลังอาวุธนิวเคลียรสหรัฐ 2021

www.chanchaivision.com

ภาพ: จํานวนหัวรบนิวเคลียรสหรัฐ

เครดิตภาพ: https://www.state.gov/transparency-in-the-u-s-nuclear-weapons-stockpile/

จะเริ่มประจําการป 2031 เปนเรือดําน้ําใหญที่สุดเทาที่สหรัฐเคย

สราง ในระยะแรกจะติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร Trident รุน D5LE 

และคอยเปลี่ยนเปนขีปนาวุธ SLBM รุนใหมในอนาคต

มีขอมูลวาการยกเคร� องศูนยควบคุมและสั่งการนิวเคลียรทั้ง

ระบบตองใชงบประมาณ 1.2-1.7 ลานลานดอลลาร

วิเคราะหองครวมและสรุป:

ยุทธศาสตรดานนิวเคลียร (Nuclear Posture Review: NPR) 

ฉบับลาสุด 2018 อธิบายชัดวาสหรัฐตองมีอาวุธนิวเคลียรจํานวน

มากพอที่จะปองปรามไมใหใครคิดทําสงครามนิวเคลียร แมจะใช

เพียงลูกสองลูกก็ตาม รัฐบาลสหรัฐมักอางภัยจากเกาหลีเหนือ จีน

ที่กําลังกาวขึ้นมา ทั้งๆ ที่ตอนนี้จีนมีเพียง 350 หัวรบ อีกทั้งอาวุธ

นิวเคลียรทั้งหมดของจีนไมอยูในตําแหน�งพรอมยิงสักลูกเดียวใน

ขณะที่สหรัฐมี 1,750 หัวรบที่พรอมปลอย

ประเด็นการครอบครองอาวุธนิวเคลียรของประเทศตางๆ ซึ่ง

มีเพียงไมกี่ประเทศเปนเร� องรอนแรงตอเน� อง ในสมัยทรัมป สหรัฐ

ถอนตัวจากสนธิสัญญาขีปนาวุธนิวเคลียรพิสัยกลางและใกล (INF) 

Open Skies Treaty พยายามขอเจรจากับจีนเร� องนิวเคลียร 

มาถึงยุคไบเดนประกาศตั้งแตตนวาจะยืดขอตกลงนิวเคลียร 

New START ออกไปอีก 5 ป ชวยลดความตึงเครียด ในอีกมุม

มองหนึ่งอาจเปนเพราะสหรัฐยังไมพรอมเจรจา เน� องจากรัสเซีย

ประกาศวาหากจะคุยอาวุธนิวเคลียร ตองพูดเร� องระบบปองกันทุก

ระบบ รวมทั้งระบบที่ยิงทําลายจากอวกาศ และเห็นวาสหรัฐควร

ถอนนิวเคลียรทางยุทธวิธีที่ประจําการประเทศตางๆ 

ขอที่ตึงเครียดมากขึ้นคือ การประกาศพันธมิตรทางทหาร

อินโด-แปซิฟก สหรัฐ-อังกฤษ-ออสเตรเลีย (AUKUS) เพราะอังกฤษ

ไมใชประเทศในภูมิภาคนี้และมีเรือดําน้ําติดขีปนาวุธนิวเคลียร เห็น

ชัดวาความตึงเครียดเร� องการเผชิญหนาดวยนิวเคลียรไดขยับมา

ที่อินโดฯ-แปซิฟก หรืออาจตีความวาอินโดฯ-แปซิฟกคือเวทีใหมที่

เพิ่มขึ้นมาอีกแหง

ดังที่เคยนําเสนอในบทความกอนวาความเขาใจสําคัญ

และพึงตระหนักอยูเสมอคือ ทุกวันนี้อาวุธนิวเคลียรถูกใชใน

แงขมขูคุกคาม ภายใตการทูตนําการทหารหรือการทูตที่มีการ

ทหารสนับสนุน บางคนอาจนึกถึง gunboat diplomacy เพียงแต

สาธารณชนทั่วไปไมเห็นชัดเทานั้น ดูเหมือนวาตัวยุทธศาสตรสหรัฐ

ตั้งใจส� อเชนนั้น มุงหมายใหบรรดาผูปกครองประเทศตางๆ เจา

หนาที่ผูเกี่ยวของทราบ 

การใชงบประมาณอีกสัก 2 ลานลานดอลลารน�าจะคุมคาถา

มองวาชวยรักษาความเปนมหาอํานาจทางทหารอันดับหนึ่งของโลก

ไว เพราะในโลกแหงสัจนิยม (Realism) ความเปนอภิมหาอํานาจจะ

ตองเหนือกวาดานกําลังรบ 

ในอีกแงมุม บทบาทอาวุธนิวเคลียรทยอยลดลง ในอดีตเปา

หมายสําคัญของนิวเคลียรคือพื้นที่หรือจุดยุทธศาสตรทางทหาร 

เชน ศูนยบัญชาการกองทัพที่ไดรับการปองกันอยางดี จําตอง

ใชอาวุธนิวเคลียร ปจจุบันมีอาวุธอ� นๆ ที่มีอํานาจทําลายสูงและ

สามารถยิงเขาเปาอยางแมนยํา เชน อาวุธไฮเปอร โซนิก รวมถึง

สงครามไซเบอรที่สรางความปนปวนไดมาก ความตองการอาวุธ

นิวเคลียรจึงลดลง หันไปเพิ่มอาวุธแบบใหมแทน.

ร

โลกลอยน้ํา • ผลงานศิลปะ “โลกลอยน้ํา” โดยลุค เจอร

แรม แสดงที่เมืองวีแดนของอังกฤษถึงปลายเดือนนี้

เปดใหชม • ผลงานศิลปะ Companion ที่

เปนตุกตาลูกโปงขนาดยักษความยาว 42 

เมตร โดยไบรอัน ดอนเนลลี หรือ KAWS 

จัดแสดงบนฐานลอยน้ําใกลกับมารินาเบย

แซนดและพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรศิลปะ

ของสิงคโปร

คลุมผัก • ชาวบานชวยกันกางแผนพลาสติกคลุมแปลงผักในเมืองหลางจง มณฑลเสฉวนของจีน 

บัลเลตขาเทียม • พอลเลียนนา โฮป สาววัย 16 จากอังกฤษ ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนตตองสวมขาเทียม

ตั้งแต 2 ขวบ รักการเตนบัลเลตและหัดเตนตั้งแต 4 ขวบ ยืนดวยปลายเทาโชวกอนการแสดงที่แมนฮัตตัน

ในโลกแหงสัจนิยม (Realism) ความเปนอภิมหาอํานาจจะตองเหนือกวาประเทศอ� น พลัง

อํานาจทางทหารหรือกองทัพเปนเร� องสําคัญยิ่ง จําตองมีอาวุธนิวเคลียรที่เหนือกวา

ปองธรรมชาติ • ผูประทวงจากกลุม “อนุรักษพื้นที่สีเขียวของ

เรา” เดินรณรงคไปยังสภาเทศบาลเมืองนิวคาสเซิลอันเดอร

ไลม เพ� อคัดคานแผนการขายพื้นที่สีเขียวในชุมชนแกนัก

พัฒนาที่ดินเพ� อสรางบานมากกวา 1,000 หลัง
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อาร์ทีบีฯ เปิดตัวอุปกรณ์เสริมเกมคอนโซล

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำากัด ผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยสินค้� 

Gadget ร�ยใหญ่ในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยอุปกรณ์เสริม

ภ�ยใต้แบรนด์ KontrolFreek ผู้พัฒน� Performance Gaming Gear และ 

FREEKNATION แหล่งชุมชนของคนเล่นเกมกว่� 4 ล้�นคนท่ัวโลก ตอบรับ

กระแสคว�มนิยมในก�รเล่นเกมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ด้วยก�รเปิดตัวอุปกรณ์เสริมเกม

คอนโซล สำ�หรับก�รเล่นเกมคอนโซลรุ่นใหม่ล่�สุด ท่ีจะมอบประสบก�รณ์ใน

ก�รเล่นเกมและแม่นยำ�ย่ิงข้ึน เพื่อให้เหล่�เกมเมอร์ได้เพลิดเพลินกับก�รเล่น

เกมอย่�งเต็มอรรถรสกว่�เดิม และยังส�ม�รถแสดงตัวตนของผู้เล่นผ่�นสีสัน

และลวดล�ยต่�งๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ท้ังในกลุ่ม Performance Thumbsticks 

Series, Performance Grip รวมถึง Precision Ring, Gaming Light และ 

Gaming Cable เป็นหัวหอกในก�รทำ�ตล�ดส่งท้�ยปล�ยปี โดยทุกผลิตภัณฑ์

ม�พร้อมดีไซน์ท่ีโดดเด่นต�มหลักก�รยศ�สตร์ และใช้วัสดุคุณภ�พสูงเพื่อตอบ

สนองก�รเล่นเกมของเหล่�เกมเมอร์ยุคใหม่อย่�งแท้จริง

สำ�หรับเกมเมอร์ที่กำ�ลังมองห�อุปกรณ์เสริมเพื่อเสริมคว�มแม่นยำ�

และสะดวกสบ�ยในก�รเล่นเกม ส�ม�รถห�ซื้อและสัมผัสประสบก�รณ์

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับก�รเล่นเกมรุ่นใหม่จ�กแบรนด์ KontrolFreek ได้แล้ว

วันนี้ที่ตัวแทนจัดจำ�หน่�ยเกมคอนโซลทั่วไปและช่องท�งจำ�หน่�ยต�่งๆ 

หรือส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมผ่�นท�งเพจเฟซบุ๊ก SteelSeries 

Thailand และ Gadget by RTB Technology

เลอโนโววางจำาหน่าย Lenovo Tab P11 Plus

เลอโนโวเสริมประสบก�รณ์ก�รใช้ง�นแท็บเล็ตระดับ First Class 

ตอบรับไลฟ์สไตล์ไฮบริดของคนยุคดิจิทัล ประก�ศว�งจำ�หน�่ย Lenovo 

Tab P11 Plus พร้อมมอบของขวัญเป็น หูฟัง Lenovo TWS Droplet มูลค�่ 

1,290 บ�ท เมื่อซื้อ Lenovo Tab P11 Plus ตั้งแต่วันนี้-31 ธันว�คม 2564

สำ�หรับแท็บเล็ต Lenovo Tab P11 Plus ให้ประสบก�รณ์ด�้น    

ภ�พที่ไม่เป็นสองรองใคร ด้วยคว�มละเอียดหน้�จอ 2K บนจอแสดงผล 

TDDI IPS ขน�ด 11 นิ้ว พร้อมขอบจอบ�งเฉียบทั้งสี่ด้�น ทำ�ให้อัตร�ส่วน

ของหน้�จอแสดงผลทำ�ได้อย�่งเต็มมุมมอง ม�กไปกว�่นั้น Tab P11 Plus 

ยังรองรับก�รสตรีมมิง Netflix ในระดับ HD และเมื่อต้องใช้ง�นเครื่องในที่

ที่มีแสงจ้�ก็ไม่ต้องกังวล เพร�ะหน้�จอของเครื่องส�ม�รถปรับคว�มสว่�งได้

ถึง 400 นิต นอกจ�กนี้ ผู้ใช้ง�นยังส�ม�รถเพลิดเพลินกับเสียงเพลง พอด

แคสต์ และร�ยก�รที่ชื่นชอบอีกม�กม�ยด้วยระบบเสียง Dolby Atmos ผ่�น

ลำ�โพงสี่ตัวที่อยู่ภ�ยในเครื่อง ให้คว�มรู้สึกเหมือนอยู่กล�งฉ�กภ�พยนตร์

หรือคอนเสิร์ต ดื่มด่ำ�ภ�พและเสียงได้อย�่งเต็มอรรถรส.

 

นช่วงที่ผ่านมา 

YouTrip (ยูทริป) ผู้

ให้บริก�รดิจิทัล

วอลเล็ตรองรับหล�ย

สกุล (Multi-currency 

wallet) ร่วมกับธน�ค�รกสิกร

ไทย เผยผลสำ�รวจแผนก�ร

เดินท�งท่องเที่ยวต่�งประเทศ

จ�กผู้ใช้ง�น พบคนไทย 7 

ใน 10 คนพร้อมออกเดิน

ท�งไปต่�งประเทศอีกครั้ง

ใน 6 เดือนข้�งหน้� โดยจุด

หม�ยหลัก 3 อันดับแรก คือ 

ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริก� 

และเก�หลีใต้ ผลสำ�รวจนี้จัดทำ�ขึ้นในโอก�สครบรอบ 

2 ปี ก�รให้บริก�ร YouTrip ในประเทศไทย เพื่อสำ�รวจ

คว�มต้องก�รเดินท�งไปเที่ยวต่�งประเทศอีกครั้ง ภ�ย

หลังสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ทั่ว

โลกเริ่มคลี่คล�ยลง

นักท่องเที่ยวชาวไทยพร้อมออกเดินทางอีกครั้ง

สำ�หรับผลสำ�รวจนี้จัดทำ�ขึ้นในช่วงปล�ยเดือน

ตุล�คม-ต้นเดือนพฤศจิก�ยน ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทย

พร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่�งช�ติอีกครั้ง 

สะท้อนให้เห็นว่�ไม่เพียงนักท่องเที่ยวต่�งช�ติอย�กเดิน

ท�งม�ประเทศไทย แต่นักท่องเที่ยวช�วไทยก็พร้อม

ออกเดินท�งไปต่�งประเทศเช่นกัน โดย 70% ของผู้

ตอบแบบสอบถ�มมีช่วงอ�ยุระหว่�ง 25-45 ปี และ

พร้อมที่จะเดินท�งไปต�่งประเทศอีกครั้งภ�ยใน 6 

เดือนข้�งหน้�

ข้อสรุปอื่นจากผลสำารวจที่น่าสนใจ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อย�กออกเดินท�งไป

ห�ประสบก�รณ์ใหม่ๆ โดยผลสำ�รวจเผยถึงเหตุผล 

3 อันดับที่คนไทยอย�กเดินท�งไปต่�งประเทศ โดย

อันดับแรกคือ

เหตุผลเรื่อง

อย�กไปเที่ยว

ต่�งประเทศ

เพื่อพัก

ผ่อน เปลี่ยน

บรรย�ก�ศ 

และห�

ประสบก�รณ์ 

ใหม่ๆ 

ประม�ณ 

83% ต�ม

ม�ด้วยอันดับ 2 คือก�รเดินท�งเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว

และเพื่อนๆ ในต่�งประเทศ 7% และอันดับ 3 คือก�ร

ไปต่�งประเทศเพื่อเรียนต่อ 5% นอกจ�กนี้ก�รเดินท�ง

ไปต่�งประเทศมีแนวโน้มที่จะมีระยะเวล�ที่ย�วน�น

ม�กขึ้น โดย 40% ของผู้ตอบแบบสอบถ�มคิดว่�ระยะ

เวล�ที่เหม�ะสมในก�รไปเที่ยวต่�งประเทศครั้งต่อไป

อยู่ที่ 1-2 สัปด�ห์

ส่วนทวีปเอเชียยังคงเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งหลัก 

โดยประเทศที่อย�กไปเที่ยวม�กที่สุด 10 อันดับแรก มี

ประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับ 1 เก�หลีใต้เป็นอันดับที่ 3 

และสิงคโปร์เป็นอันดับที่ 5 ในขณะที่สหรัฐอเมริก�และ

สหร�ชอ�ณ�จักรอยู่ในอันดับที่ 2 และ 4 ต�มลำ�ดับ

นักท่องเที่ยวพร้อมช็อปม�กขึ้นและหลีกเลี่ยง

ก�รพกเงินสด โดยผลสำ�รวจพบว�่คนไทย 

20% พร้อมที่จะใช้จ่�ยเพิ่มขึ้น 50% ห�กได้ไป

เที่ยวต่�งประเทศ นอกจ�กนี้กว่� 90% เลือก

ก�รใช้จ�่ยแบบไร้สัมผัส เช่น ก�รใช้จ่�ยผ�่น 

Multi-currency wallet บัตรเดินท�งและบัตร

เครดิต และหลีกเลี่ยงที่จะพกเงินสดในก�ร

ไปเที่ยวต่�งประเทศ โดยนอกเหนือจ�กเรื่อง

คว�มสะอ�ดและคว�มปลอดภัยแล้ว ก�รใช้

จ่�ยผ่�น Multi-currency wallet ยังให้อัตร�

แลกเปลี่ยนที่ดีกว่� และส�ม�รถเติมเงินหรือ

แลกเงินเพื่อใช้จ่�ยได้ตลอดเวล�ขณะเดินท�ง 

หมดห่วงเรื่องเงินหมดระหว่�งทริป

YouTrip ชี้คนส่วนใหญ่พร้อมหันใช้ดิจิทัลวอลเล็ต

ใ

YouTrip ชี้

Nike ลุยโลกเมตาเวิร์สปล่อยเกม Nikeland

Nike ลุยโลกเมต�เวิร์ส จับมือกับ Roblox ผู้นำ�ด�้นเกมแนว sandbox สร้�ง 

Nikeland เป็นพื้นที่เสมือนจริงที่ผู้เล่นส�ม�รถม�แข่งขันกีฬ�แมตช์เล็กๆ ได้ เช่น 

ดอดจ์บอล วิ่งลู่ กระโดดไกล 

โดยผู้เล่นส�ม�รถตกแต่งตัว

ละครอวต�รในเกมได้ด้วย

เสื้อผ�้และรองเท้� Nike แบบ

จัดเต็ม นอกจ�กนี้ผู้เล่นใน 

Nikeland ส�ม�รถใช้มือถือ

ช่วยตรวจจับก�รเคลื่อนไหว

เพื่อให้เล่นเกมได้ อย่�ง

เช่น กระโดดสูง วิ่ง เพื่อแปลงคว�มเคลื่อนไหวจริงเป็นก�รเคลื่อนไหวในเกม ใน 

Nikeland ยังมีโชว์รูมดิจิทัล แสดงเสื้อผ้� รองเท�้ คอลเลกชันใหม่ของ Nike ด้วย 

ปัจจุบัน Roblox เป็นเกมที่ได้รับคว�มนิยมในหมู่เด็กและวัยรุ่น ด้วยจำ�นวนผู้เล่น

ร�ยเดือนกว่� 200 ล�้นคน สนใจกดคลิก https://www.roblox.com/nikeland

น�งส�วจุฑ�ศรี คูวินิชกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง YouTrip 

ประเทศไทย กล�่วว่� ก�รที่ประเทศต่�งๆ เริ่มเปิด

ประเทศนับเป็นเรื่องที่น�่ตื่นเต้นสำ�หรับนักท่องเที่ยว

ช�วไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เดินท�งม�เกือบ 2 ปี โดยเร�

เชื่อว่�ผู้ใช้ง�น YouTrip จะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่

เดินท�งไปต่�งประเทศอีกครั้ง ซึ่งนอกเหนือจ�กก�ร

ให้คว�มสำ�คัญเรื่องคว�มปลอดภัยที่ประเทศปล�ยท�ง

แล้ว ก�รค้นห�โปรโมชั่นที่น�่สนใจจ�กส�ยก�รบิน

หรือโรงแรมต่�งๆ รวมถึงก�รแลกเงินเก็บไว้เมื่อค่�เงิน

บ�ทแข็งค่�ขึ้น ล้วนเป็นวิธีที่จะช่วยประหยัดเงินเมื่อ

ว�งแผนไปเที่ยวต�่งประเทศได้ทั้งสิ้น”

“ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 เป็นก�รกระตุ้นให้

สังคมไร้เงินสดม�ถึงเร็วกว่�ท่ีค�ดก�รณ์ไว้ โดยเฉพ�ะ

ในบ�งประเทศ อย่�งเช่น อังกฤษ ท่ีร้�นอ�ห�ร โรงแรม 

และร้�นค้�ส่วนใหญ่ปฏิเสธก�รรับเงินสด เนื่องจ�ก

คว�มกังวลเรื่องคว�มสะอ�ดและปลอดภัย อย่�งไรก็ต�ม 

YouTrip ถูกออกแบบม�เพื่อรองรับก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสด

อย่�งเต็มรูปแบบอยู่แล้ว ไม่ว่�จะเป็นก�รแลกเงินภ�ยใน

แอปและก�รใช้จ่�ยแบบคอนแทคเลส (Contactless) ต�ม

ร้�นค้�ต่�งๆ ท่ัวโลกท่ีรองรับ Mastercard ช่วยให้นักเดิน

ท�งม่ันใจกับก�รใช้จ่�ยอย่�งไร้กังวลตลอดทริป

ท้ังน้ี ก�รก้�วเข้�สู่

ปีท่ี 3 ของก�รให้บริก�รใน

ประเทศไทย YouTrip ยังคงมุ่ง

ม่ันท่ีจะส่งมอบประสบก�รณ์

ใช้ง�นท่ีไม่มีค่�ธรรมเนียมใดๆ 

ในก�รใช้จ่�ยและก�รใช้ง�น

ด้วยเรตท่ีดีกว่�แก่นักเดินท�ง

ช�วไทย และหวังว่� YouTrip 

จะเป็นเพื่อนคู่ใจนักเดินท�ง

เมื่อก�รท่องเท่ียวระหว่�ง

ประเทศเร่ิมกลับม� ห�กมี

ปัญห�ในก�รใช้ง�น YouTrip 

พร้อมให้คว�มช่วยเหลืออย่�งรวดเร็วผ่�นแอปพลิเคชัน 

โทรศัพท์ และช่องท�งต่�งๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง

ตอบโจทย์ด้วยเรตที่ดีกว่าและใช้งานง่าย

นอกเหนือจ�กก�รเป็นเพื่อนคู่ใจของนักเดิน

ท�งแล้ว YouTrip ยังเป็นตัวเลือกหลักในก�รใช้จ่�ย

ออนไลน์เป็นสกุลเงินต�่งประเทศอีกด้วย โดยในปีที่

ผ่�นม� YouTrip มียอดใช้จ่�ยออนไลน์เป็นสกุลเงิน

ต่�งประเทศเติบโตขึ้นเกือบ 250% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยก�รใช้จ่�ยที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นก�ร

ใช้จ่�ย เช่น ก�รเติมเกมออนไลน์ ก�รซื้อของออนไลน์

จ�กแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังของต�่งประเทศ และ

ก�รจ่�ยค่�เรียนและค่�ที่พักในต่�งประเทศ.

  

• กลุ่มบริษัท หน่ำาเซียน (NSG) ประกาศ

คว�มสำ�เร็จในก�รพลิกโฉมระบบไอทีเดิม ยก

เครื่องติดตั้ง SAP S/4HANA ในเวอร์ชัน 

Netizen Peony ชุดซอฟต์แวร์สำ�หรับธุรกิจ และ 

SAP Intelligent Robotic Process Automation 

(iRPA) ผ่�นก�รร่วมมือกับบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์

ใหญ่ เอสเอพี และพันธมิตรติดตั้งระบบเน็ตติ

เซน (Netizen) โดยระบบ ERP ใหม่ที่ทำ�ง�นร่วม

กันได้อย่�งลงตัวนี้ จะช่วยให้ NSG เป็นองค์กร

ที่มีคว�มคล่องตัวม�กขึ้น ขับเคลื่อนด้วยระบบ

ดิจิทัล พร้อมปลดล็อกศักยภ�พด้�นนวัตกรรม

ขององค์กรในอุตส�หกรรมเคมี และสร�้งมูลค่�

เพิ่มให้กับธุรกิจได้อย่�งเต็มรูปแบบ ไม่ว�่จะ

เป็นก�รเพิ่มร�ยได้ สัดส่วนกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนิน

ง�น ประสิทธิภ�พของสินทรัพย์ ตลอดจนเสริม

ศักยภ�พของบริษัทด�้นคว�มยั่งยืนและคว�ม

ปลอดภัย

• ส่วน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) ยังคงอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วย

คะแนน 94% ในผลก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2564 (CGR 

2021) จ�กสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) ซึ่งโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนนี้จัดขึ้นเป็นประจำ�

ทุกปี เพื่อประเมินแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

• เมื่อเร็วๆ นี้ นายชัยชนะ มิตรพันธ์ 

ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือเอ็ดด้า (ETDA) นำ�

ทีมคณะผู้บริห�ร ETDA เปิดผลง�นเด่นคว�ม

สำ�เร็จในก�รขับเคลื่อนธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศในรอบปี 2564 พร้อมก�รปรับโฉม 

เปิดภ�พลักษณ์ใหม่กับก�้วสำ�คัญปี 65 ครั้งยิ่ง

ใหญ่ ในง�น “ETDA สู่ปีที่ 11 ก�้วสำ�คัญ ยก

ระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เผย 

4 ง�นไฮไลต์ หนุนธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

ของไทย เพื่อตอบโจทย์เป้�หม�ยก�รผลักดันให้

เทคโนโลยีดิจิทัลนำ�ชีวิตทุกคนเติบโตก้�วไปข�้ง

หน้�และดีขึ้นกว�่ที่เคยเป็น ณ สำ�นักง�นพัฒน�

ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

• ด้�น สกาย ไอซีที ได้มีก�รเปิดเผยผล

ประกอบก�รไตรม�ส 3/2564 พบว่�ส�ม�รถ

กว�ดร�ยได้ 706 ล�้นบ�ท พร้อมกำ�ไรสุทธิ 15 

ล้�นบ�ท แบ็กล็อกแกร่ง 17,000 ล้�นบ�ท หนุน

ร�ยได้รักษ�ระดับมั่นคงท�่มกล�ง COVID-19 

ไตรม�ส 4/2564 พบสัญญ�ณบวกจ�กก�รเปิด

ประเทศ ดันร�ยได้จ�กโครงก�รเกี่ยวเนื่องกับ

สน�มบินฟื้นตัว พร้อมนำ� TOSSAKAN บุกตล�ด

คว�มปลอดภัย 7 กลุ่มอ�ค�รต่อเนื่อง.

Starbucks ชูคอนเซ็ปต์ใหม่เน้นลูกค้าเร่งรีบ

Starbucks แบรนด์ก�แฟยักษ์ใหญ่ เปิดตัวร้�นคอนเซ็ปต์ใหม่ Starbucks 

Pickup with Amazon Go ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือกับ Amazon ที่นำ�เทคโนโลยีร�้น

ค�้แบบไม่มีพนักง�น Amazon Go ที่ส�ม�รถเลือกสินค�้แล้วเดินออกจ�กร้�นโดย

คิดเงินอัตโนมัติ ม�ใช้ร่วมกับร้�นก�แฟ เคที่ ยัง ผู้บริห�รจ�ก Starbucks อธิบ�ย

ว่�รูปแบบร้�นใหม่นี้เป็นก�รเพิ่มท�งเลือกรูปแบบประสบก�รณ์ใช้บริก�รที่ลูกค้�

ต้องก�รทั้งแบบเร่งรีบ เข้�ม�ที่ร�้น รับเครื่องดื่ม และเลือกสินค�้เดินออกไปเลยไม่

ต้องรอคิว หรือแบบรับเครื่องดื่มและนั่งโต๊ะทำ�ง�นภ�ยในพื้นที่ร�้นก็มีรองรับเช่น

เดียวกัน ในก�รสั่งเครื่องดื่ม ลูกค้�จะสั่งผ่�นแอปของ Starbucks เมื่อไปถึงร้�น

ก็ส�ม�รถรับเครื่องดื่มได้ที่เค�น์เตอร์ (มีพนักง�น) ทั้งนี้ Starbucks Pickup with 

Amazon Go ส�ข�แรกตั้งอยู่ที่ 59th Street นิวยอร์ก บริษัทมีแผนจะเปิดส�ข�รูป

แบบนี้อีกสองแห่งภ�ยในปี 2022

แอปเปิลเตรียมเปิดโปรแกรมซ่อมบริการตนเอง

แอปเปิลประก�ศโปรแกรมซ่อมแบบบริก�รตนเอง (Self Service Repair) โดย

ลูกค้�ท่ีต้องก�รซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง ส�ม�รถซ้ือช้ินส่วนและเครื่องมือของแท้

จ�กแอปเปิลได้ ซ่ึงถือเป็นประก�ศท่ีน่�สนใจจ�กแอปเปิล ท่ีก่อนหน้�น้ีมีแนวท�ง

ต้องก�รให้ลูกค้�นำ�อุปกรณ์ม�ซ่อมกับศูนย์เป็นหลัก โปรแกรมน้ีจะเร่ิมต้นในอเมริก�

ช่วงต้นปีหน้� 2022 และจะขย�ยไปยังประเทศอื่นๆ ตลอดปี ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกท่ี

แอปเปิลจะข�ยช้ินส่วนและเครื่องมือซ่อมคือ iPhone 12, iPhone 13 ก่อน จ�กน้ันจะ

เพ่ิม Mac ตระกูล M1 เข้�ม� แอปเปิลบอกว่�โปรแกรมน้ีในช่วงแรกจะเน้นช้ินส่วนท่ี

มีก�รซ่อมม�กท่ีสุด ได้แก่ จอภ�พ แบตเตอร่ี และกล้อง ส่วนช้ินอื่นๆ จะมีเพ่ิมเติมใน

ภ�ยหลัง ท้ังน้ีเมื่อลูกค้�ส่ังซ้ือช้ินส่วนและเครื่องมือผ่�น Online Store ยังส�ม�รถส่ง

ช้ินส่วนเก่�ใช้แล้วกลับม� เพื่อรีไซเคิลและรับเครดิตในก�รซ้ือคร้ังต่อไปได้ด้วย.



ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเทรนด์สุขภาพที่กำาลัง

มาแรง ในปี 2563 มียอดขายประมาณ 1,000 ล้านบาท ตั้งเป้า

ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้าจะเป็นผู้นำาในธุรกิจร้านขายยาที่อยู่ใน

ใจประชาชน ภายใต้กลยุทธ์การขยายสาขาเพื่อรองรับการขยาย

ฐานลูกค้า

และยังย้ำาว่า “เราไม่ได้เป็นคนที่เก่งทุกอย่าง องค์ประกอบ

ของทีมงานเป็น

เรื่องที่สำาคัญ ทุก

คนเป็นฟันเฟือง

ที่สำาคัญมาก ผม

อยากพา HL ไป

ต่างประเทศให้ได้”

ด้าน ภก. 

ศุภกร ย้ำาอีกว่า เรา

เปิดร้านไม่ใช่เพราะ

เรื่องของรายได้หรือ

กำาไรเพียงอย่าง

เดียว แต่เราเปิด

ร้านเพื่อช่วยเหลือ

ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนต้องนั่งเรือมาซื้อยา บางคนก็ไม่มีเงินมาก

พอที่จะซื้อทีเดียวเยอะๆ ต้องซื้อยาแบบแบ่งขาย.

าถือเป็นปัจจัย 4 ที่มีความสำาคัญกับชีวิตมนุษย์ นอก

เหนือจากอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ทำาให้

ธุรกิจร้านขายยามีบทบาทต่อชีวิตประจำาวันเป็นอย่าง

มาก ใครเจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งที่คิดถึงเป็นอันดับแรกคือ 

ร้านขายยาใกล้บ้าน เพราะคนไทยยังมีข้อจำากัดในการเข้าถึงแหล่ง

รักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ใน

ระดับสูงหากเป็นโรงพยาบาลเอกชน แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของ

รัฐบาลก็มีข้อจำากัดในเรื่องของเวลาที่ต้องรอนาน ดังนั้น บมจ.เฮลท์

ลีด หรือ HL หนึ่งในร้านขายยาที่บริหารงานจากทีมงานมืออาชีพ

อย่าง ภญ.มัทยา พันธุกานนท,์ ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล และ 

ภก.ศุภกร พันธุกานนท์

ภญ.มัทยา เล่าให้ฟังว่า กลุ่มบริษัท HL เริ่มตั้งแต่ปี 2536 

แรกเริ่มเดิมทีนั้น โดยส่วนตัวแล้วเคยผ่านประสบการณ์ในการ

เป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลเอกชน เป็นผู้แทนยาของบริษัทผลิตยา

ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และ

มีปณิธานที่อยากให้

เภสัชกรชุมชนเป็นที่พึ่ง

พิงที่เข้าถึงได้ของคนใน

ชุมชนต่างๆ เป็นร้าน

ขายยาใกล้บ้าน ซึ่งผู้

ป่วยสามารถมาปรึกษา

ปัญหาด้านสุขภาพใน

ทุกๆ เรื่องได้ก่อนที่จะ

ไปโรงพยาบาล จึงได้

เปิดร้านขายยาขึ้นใน

ปี 2536 และดำาเนินกิจการร้านขายยาภายใต้หลักวิธีปฏิบัติทาง

เภสัชกรรมชุมชนมาตลอด 

ต่อมาในปี 2552 ได้จัดตั้งเป็นบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำากัด 

และได้เปลี่ยนชื่อร้านเป็น “iCare” พร้อมกับการเปิดสาขาเพิ่ม

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายการดำาเนินธุรกิจโดยเปิดร้านขายยา

ภายใต้ชื่อ “vitaminclub” และ “Super Drug” เพิ่มเติม ณ วัน

ที่ 24 ธันวาคม 2561 ไอแคร์ เฮลท์ มีจำานวนสาขาทั้งสิ้น 14 

สาขา 

และเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการ

ดำาเนินธุรกิจ ทั้งในแง่การเพิ่มจำานวนสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่

ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพิ่มอำานาจในการ

ต่อรองกับผู้จำาหน่ายสินค้า ในเดือนธันวาคม 

ปี 2561 ครอบครัว ภญ.มัทยาจึงได้เข้าซื้อหุ้น

ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของเฮลทิเนส พร้อม

ทั้งได้จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้น เพื่อเข้าไปลงทุนในไอ

แคร์ เฮลท์ และเฮลทิเนส รวมทั้งได้มีการปรับ

โครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำา

ซ้อนในการดำาเนินธุรกิจ โดยให้ไอ

แคร์ เฮลท์ ดำาเนินธุรกิจร้านขายยา

ทั้งหมด 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” 

“Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ใน

ขณะที่เฮลทิเนสดำาเนินธุรกิจคิดค้น และพัฒนา

ร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิตเพื่อจัด

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดย

มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งหมด 2 แบรนด์ ได้แก่  

“PRIME” และ “Besuto”

ภก.ร.อ.ธัชพล เล่าว่า เฮลท์ลีดถือเป็นรายแรก

ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น พร้อมระบุว่า แบรนด์

มีความแข็งแกร่ง เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับ ราคาไม่แพง 

บริหารงานโดยมืออาชีพ รวมถึงมีเภสัชกรประจำาตลอดเวลา ซึ่ง
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7เศรษฐกิจ

ลังจากมีการลงคะแนนเสียงในรัฐสภาไม่รับหลักการของการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีคนสามคนเข้าไปนำาเสนอและอภิปราย 

ก็มีเสียงบ่นที่แสดงความไม่พอใจ บอกว่าสมาชิกรัฐสภา

ใจแคบและไม่ยอมฟังคำาชี้แจงและการอภิปรายของเขา แต่สำาหรับ

คนที่ติดตามฟังสิ่งที่คนทั้งสามพูดในสภา น่าจะสรุปได้ว่า การไม่

รับหลักการของการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พวกเขาเรียกว่าฉบับ

ประชาชนนั้น ไม่น่าจะเป็นความใจแคบ และไม่น่าจะเป็นการไม่รับ

ฟังคำาชี้แจงหรือการอภิปรายของคนทั้งสามที่อ้างความเป็นตัวแทน

ของประชาชนเข้าไปในสภา

ประการแรก การเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับ

ของประชาชนก็คงจะไม่ถูกต้องนัก เพราะประชาชนยังไม่ได้ลง

ประชามติยอมรับการแก้ไขดังกล่าว ไม่มีการร่วมร่าง ไม่มีการร่วม

ให้ข้อมูล ไม่มีการร่วมประชาพิจารณ์แต่อย่างใด ดังนั้นจะเรียกว่า

เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอาจจะเป็นการตีขลุมที่ง่ายไปหน่อย 

หากจะบอกว่าเป็น “รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน” ก็อาจจะพอไปได้ 

ส่วนเนื้อในจะเป็นสาระเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าก็ค่อยไปดู ไป

พิจารณากันเอา การที่ประชาชนร่วมลงชื่อจำานวน 130,000 กว่าๆ 

นั้น คงจะอ้างคำาว่า “ประชาชน” เต็มปากเต็มคำาไม่ได้ เพราะในตอน

แรกบอกว่ามีคนลงคะแนนมากกว่า 150,000 คนนั้น พอตรวจสอบเข้า

จริงๆ มีเพียง 130,000 กว่าๆ เท่านั้น ทำาให้เกิดความแคลงใจว่าแล้ว 

130,000 กว่าคนนั้นจะเป็นตัวจริงมากน้อยแค่ไหน เพราะเป็นการล่า

รายชื่อ online ไม่ใช่ offline ดังนั้นการตรวจสอบก็ไม่ง่ายนัก

อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ การใช้คำาว่า “ฉบับ

ประชาชน” นั้น เขาหมายถึงเฉพาะคนกลุ่มของพวกเขาเท่านั้นใช่

ไหมที่เป็นประชาชน แล้วคนที่เคยลงคะแนนเสียงรับรัฐธรรมนูญใน

ปี 2560 นั่นเล่า พวกเขาเป็นประชาชนหรือเปล่า แล้วพวกเขาเหล่า

นั้นมีความต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ตามแนวทาง

ที่คนทั้งสามเข้าไปนำาเสนอในสภาหรือไม่ ในความเป็นจริง หลังจาก

มีการใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ไปแล้วระยะหนึ่ง อาจจะมีคนบางคน

เห็นข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ และมีความต้องการอยากแก้ แต่ก็

ต้องตั้งคำาถามว่าพวกเขาต้องการให้แก้ตามแนวทางที่คนทั้งสามนำา

เสนอหรือเปล่า หรืออยากจะแก้ในประเด็นอื่นที่แตกต่างจากการนำา

เสนอของทั้งสามคน แต่หากมีความต้องการที่จะแก้ไขในทำานอง

เดียวกันกับที่คนทั้งสามเสนอ ก็ต้องตั้งคำาถามต่อไปว่า แล้วจำานวน

คนที่ต้องการที่จะแก้ตามข้อเสนอดังกล่าวนั้นมีมากน้อยแค่ไหน เพียง

พอต่อการที่จะทำาให้เรียกรัฐธรรมนูญฉบับที่พวกเขานำาเสนอเป็น

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้หรือไม่

อีกข้อกล่าวหาหนึ่งคือพวกเขาบอกว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ฟังที่

เขาอภิปรายหรือชี้แจง เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องนัก 

เพราะก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปชี้แจงนั้น สมาชิกรัฐสภาหลายคนเขา

ได้อ่านแล้ว ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว ได้ยินได้ฟังความ

คิดเห็นคำาชี้แจงทั้งจากกลุ่มผู้ร่าง และจากนักวิชาการและผู้นำาทาง

ความคิดทั้งหลาย ในขณะเดียวกันหลายคนก็ได้อ่านข้อเสนออย่าง

ถี่ถ้วน และได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้าที่จะมีการชี้แจงในสภา

แล้ว ดังนั้นการกล่าวหาว่าสมาชิกรัฐสภาลงคะแนนเสียงโดยไม่ฟัง

คำาชี้แจงและการอภิปรายของเขา จึงเป็นคำากล่าวหาที่ไม่เป็นความ

จริง อีกประการหนึ่ง สิ่งที่เราได้เห็นก็คือวิวาทะที่มีการโต้แย้งกันใน

สภานั้น ถ้าหากไม่ได้ฟัง แล้วจะมีการโต้แย้งอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้

อย่างไร นอกจากได้ฟังการชี้แจงของพวกคุณแล้ว สมาชิกรัฐสภายัง

ได้ยินอีกว่า การที่พวกคุณเข้ามาชี้แจงการแก้รัฐธรรมนูญนั้น เนื้อหา

ในการชี้แจงของพวกคุณยังมีเรื่องของการเข้ามาเพื่อที่จะด่านายก

รัฐมนตรีด้วยข้อความ สำานวนลีลาที่เป็นการดูหมิ่นอย่างคนที่ไม่มี

มารยาทและขาดสัมมาคารวะอีกด้วย ดังนั้นคำากล่าวหาว่าสมาชิก

รัฐสภาลงคะแนนเสียงโดยไม่ฟังคำาชี้แจงก็สามารถสรุปได้ว่าไม่เป็น

ความจริงแต่อย่างใด

คุณคงคิดว่าคุณเป็นคนเก่งเหนือใครที่สร้างวาทกรรมหลอกด่า

นายกรัฐมนตรี แต่แท้ที่จริงแล้วมันแสดงความไม่ประสาของคุณ การ

ขาดวุฒิภาวะ และการเป็นคนไร้รสนิยม เปรียบเทียบประเทศไทย

เป็นคนป่วย 3 โรค คือ 1) โรคความไม่ทัดเทียม (โรคนี้มันเกิดเพราะ

พลเอกประยุทธ์กระนั้นหรือ มันมีมานานแล้วไม่ใช่หรือ และรัฐบาล

ทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งสมัยนี้ด้วย ก็มีความพยายามจะแก้ไขความ

ยากจนอยู่ไม่ใช่หรือ และความทัดเทียมคงไม่ได้หมายความว่ามีทุก

อย่างเท่ากัน แต่หมายความว่าอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และได้

รับโอกาสอย่างเป็นธรรม การกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์เป็นไวรัส

ของโรคคงไม่ใช่เรื่องจริง 2) โรคเศรษฐกิจตกต่ำา (แล้วมันเกิดขึ้นใน

ประเทศไทยประเทศเดียวกระนั้นหรือ มันมีเรื่องของโควิดเป็นสาเหตุ

ด้วยไม่ใช่หรือ ทำาไมเรื่องแค่นี้จึงไม่ยอมเข้าใจ 3) โรคประชาธิปไตย

จอมปลอม (คุณมองเห็นความเป็นเผด็จการตรงไหน คนที่ไม่ทำาผิด

กฎหมาย เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนในการดำาเนินชีวิตแต่อย่างใด) พลเอก

ประยุทธ์ไม่ใช่ไวรัสแต่เป็นยารักษาโรคที่มีรัฐบาลที่ขาดธรรมาภิบาล

ปล่อยเชื้อเอาไว้ และพลเอกประยุทธ์เป็นวัคซีนป้องกันการโกงและ

การทำาลายสถาบันที่ทำาให้คนบางกลุ่มบางพวก และพรรคการเมือง

บางพรรคต้องการที่จะกำาจัด

อีกคนก็ด่าพลเอกประยุทธ์ด้วยการใช้คำาที่ไม่ใช่ความจริง ไม่

ว่าจะเป็นคำาว่า “มักง่าย” หรือคำาว่า “ไม่แยแส” คำาเหล่านี้เป็นคำาดู

หมิ่นที่จงใจประดิษฐ์ขึ้นมาด่าพลเอกประยุทธ์ แม้ว่าไม่ใช่คำาหยาบ 

แต่ก็เป็นคำาดูหมิ่นที่ไม่สมควร เพราะมันไม่เป็นความจริง เมื่อพวก

คุณได้ โอกาสเข้าไปชี้แจง แต่เนื้อหาของคุณไม่ได้มุ่งเน้นที่จะชี้แจง 

แต่มุ่งเน้นที่จะสร้างวาทกรรมยกตนข่มท่าน ยโสอวดดี ใส่ร้ายคนอื่น

ด้วยข้อความเป็นเท็จอย่างคนที่ไม่มีมารยาท แล้วคุณจะหวังให้คน

เขาเห็นด้วย แล้วให้พวกเขารับหลักการของคุณได้อย่างไรกัน และ

เมื่อคุณไม่ได้อย่างใจ คุณก็หาว่าพวกเขาใจแคบ พวกเขาไม่ฟังพวก

คุณ พวกเขาไม่ให้ โอกาสพวกคุณ เขาฟังและเขาก็พินิจพิจารณา คิด

อย่างถี่ถ้วนแล้ว พวกเขาไม่อาจให้ โอกาสพวกคุณได้หรอก ยิ่งคนที่

เขาติดตามพฤติกรรมนอกสภาของพวกคุณและในสภาของแนวร่วม

คุณ พวกเขายิ่งไม่มีวันที่จะให้ โอกาสพวกคุณอย่างแน่นอน เพราะ

พวกเขายังรักบ้านเมือง ยังจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ สิ่งที่

คุณพยายามอยู่ไม่มีวันที่จะสมหวัง

อันที่จริงคุณอาจจะรู้แล้วว่าเสนอไปก็ไม่มีทางผ่าน แต่คุณ

คงต้องการด่ารัฐบาล ด่านายกรัฐมนตรี ด่าวุฒิสมาชิก แล้วก็จะ

เอาความพ่ายแพ้นี้มาใช้ในการหาเสียงว่าพวกคุณได้พยายามที่จะ

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อประชาชนแล้ว แต่ถูกคนใจแคบขัดขวาง 

ก็อยากเห็นพวกคุณทำาตามที่พูดนะ แล้วเราจะได้เห็นกันว่าการใช้

เรื่องนี้ ไปหาเสียงในการเลือกตั้งจะมีผลต่อคะแนนเสียงของพวกคุณ

อย่างไร ถ้าจะให้ดีเตรียมฝึกความอดกลั้นที่จะระงับความโกรธ ความ

กลัว ที่จะต้องเจอกับการร้องเพลงของชาวบ้านที่พวกคุณเคยได้ยิน

มาแล้วในการลงพื้นที่หาเสียงในการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นมา

แล้วนะ ที่สำาคัญตอนนี้มีอีกเพลงหนึ่งโผล่มาใน social media แล้วนะ 

เปลี่ยนจากคำาว่า “หนัก” มาเป็นคำาว่า “รก” พวกคุณอาจจะได้ฟังทั้ง

สองเพลงนะ ยังไงฝึกวิ่งให้เร็ว เพื่อให้ได้ยินเพียงครึ่งเพลงแล้วเผ่นให้

ไกล แทนที่จะต้องฟังทั้งสองเพลง มันอาจจะทำาให้หมดความอดทน

จนทำาสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรออกไปก็ได้นะ แล้วถ้าหากคนเขาร้องสอง

เพลงนี้ให้ฟังเวลาออกไปหาเสียง อย่าเที่ยวไปกล่าวหาใครเขาว่า 

“ใจแคบ” อีกล่ะ สำารวจตัวเองบ้างก็ดีนะ ว่าใจแคบหรือใจกว้าง เป็น

ประชาธิปไตยจริงหรือจำาแลง. 

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้

ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังเช่นความร่วมมือ

ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯ กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า 

จำากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า 

ได้ร่วมมือกันพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป และประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์

ป่า เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการให้

ความสำาคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อ

เนื่อง โดยได้ดำาเนินภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และดูแลป่าต้นน้ำาที่สำาคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน 

ผ่านการดำาเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่ามาตั้งแต่ปี 

2545 ซึ่งการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เป็น “ห้องเรียน

ธรรมชาติ” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำา ให้

เยาวชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำา การอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่าง

มีความหมาย และร่วมรักษาไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป

ล่าสุดได้ส่งมอบ “เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา” ใน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ท่ีปรับปรุงใหม่ให้แก่กรมอุทยาน

แห่งชาติฯ เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำาหรับ เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา ป่าพรุภูเขาที่สูง

ที่สุดของไทย เป็นผืนป่าต้นน้ำาที่มีระบบนิเวศที่หาได้ยากยิ่งรูปแบบ

หนึ่ง มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งกักเก็บน้ำาที่มี

คุณภาพ ต้นกำาเนิดลำาน้ำาแม่กลางก่อนไหลลงสู่แม่ปิง และยังเป็น

แหล่งน้ำาศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ผืนป่าอ่างกาจึงมีคุณค่าและ

ความสำาคัญต่อระบบนิเวศและประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การรักษา

และส่งเสริมให้ผู้มาเยี่ยมเยือนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของผืน

ป่าสำาคัญแห่งนี้

“จากความสำาคัญของพื้นที่และภารกิจดังกล่าว นำาไปสู่การ

ร่วมปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา จากเดิมที่ได้สำารวจ

และออกแบบไว้เมื่อปี 2534 โดยปรับปรุงเป็นเส้นทางเดินไม้ยก

ใครหนอใจแคบ...แอบด่า...บ้าอำานาจ

ระดับที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย มีมาตรฐาน เป็น

มิตรและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติในปัจจุบัน และ

รองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่ม ตามหลักอารยสถา

ปัตย์ (Universal design) เพื่อสร้างความเท่าเทียมใน

การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาป้ายสื่อความหมายในเส้นทาง 11 จุด เพื่อเป็น

สื่อกลางถ่ายทอดความรู้และคุณค่าทางธรรมชาติแก่ผู้

มาเยือนตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ในยุคนิวนอร์มอลที่ส่ง

ผลกระทบต่อการเดินทาง อาจเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง

ธรรมชาติ มูลนิธิไทยรักษ์ป่ายังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน 

“อ่างกา Virtual 360 องศา” เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้

สนใจสามารถเข้าถึงธรรมชาติในรูปแบบ 360 องศาผ่าน

ระบบออนไลน์ด้วย” นายเทพรัตน์กล่าว

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เส้นทางศึกษา

ธรรมชาติอ่างกามีลักษณะเป็นวงกลม ระยะทางรวม 320 

เมตร แม้เป็นเส้นทางที่มีระยะสั้น แต่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูง โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตบริเวณนี้ที่มีการปรับตัวให้เข้า

กับระบบนิเวศเฉพาะถิ่น เป็นแหล่งพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายาก

หลายชนิด บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า จึงเหมาะ

สำาหรับการเดินศึกษาธรรมชาติในระยะสั้น แต่ได้เรียนรู้และ

ดื่มด่ำากับธรรมชาติอย่างเต็มที่ อีกทั้งเส้นทางนี้อยู่ห่างจากเส้น

ทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยเพียง 50 เมตร ทำาให้นักท่องเที่ยว

สามารถสำารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้ง 2 แห่งได้ภายในวัน

เดียวกัน.

‘เฮลท์ลีด’ร้านขายยาเพื่อชุมชน

ทีมงานเป็นเรื่องที่สำาคัญทุกคนคือฟันเฟือง

ห

ก

ย

‘อ่างกา’แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าพรุภูเขา
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8 Life and City

นกรุงที่เบื่ออยู่บ้าน การเลือกสถานที่สำาหรับเปิดโลกการ

เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ไม่จำาเป็นต้อง

ออกเดินทางไปไกลหรือใช้เวลามาก เพียงแค่ 1 หรือ 2 วัน 

กับที่เดียวที่รวมทุกอย่างครบให้เราสามารถเพลิดเพลินผ่อนคลาย

เช้าจรดค่ำาได้อย่างมีความสุข ก็ถือเป็นการเติมเต็มร่างกายและจิตใจ

ให้สดชื่น 

ชวนมาเยือนสถานที่ใกล้กรุง เดินทางสะดวกสบาย ไม่ถึง 1 

ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ หมุดหมายที่ศาลายา จ.นครปฐม พบกับความ

สนุกสนานแบบครบเครื่อง พร้อมซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทยอันมี

เอกลักษณ์ ลิ้มรสอาหารไทย ชมหนุมานมิวเซียม พิพิธภัณฑ์ปลากัด 

พร้อมเปิดหูเปิดตากับศูนย์เรียนรู้ผักตบชวาคลองมหาสวัสดิ์ ทั้งหมดนี้

องค์ความรู้ที่รวมไว้ในสถานที่แห่งเดียวบนพื้นที่ 18 ไร่ ชื่อว่า เดอะ 

ศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค (THE SALAYA LEISURE PARK)

ดูกันว่า เดอะศาลายา มีครบครันจริงหรือไม่ พามาสำารวจ

ทุกโซน “วาริมันตรา ไทยโซน” หัวใจสำาคัญของสถานที่ ล่าสุดคว้า

รางวัล “กินรีดีเด่น” ในการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand 

Tourism Awards) ครั้งที่ 13  ประจำาปี 2564 สาขาแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อการเรียนรู้ เป็นรางวัลหนึ่งเดียวของ จ.นครปฐม อีกทั้งเป็นสถาน

ประกอบการที่ได้ SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

สำาหรับกิจการด้านการท่องเที่ยวแล้ว 

ที่มาของชื่อ วาริมันตรา คือ มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำาจากแรง

บันดาลใจของคลองมหาสวัสดิ์ คลองแห่งนี้เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 มี

เรื่องราวผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ซึ่งไหลผ่านตำาบลศาลายา และ

ดินแดนแห่งนี้ เปรียบเหมือนสายธารที่นำาพาทุกคนเข้ามาสนุกแบบ

ไร้ขีดจำากัดกับวัฒนธรรมไทย พร้อมสอดแทรกสาระความรู้ด้าน

ประวัติศาสตร์ไทย โซนนี้ชูธีม “กิน เที่ยว เรียน เล่น”  

เริ่มที่ โซนเรียน จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมาย ประกอบด้วย 

การเขียนหน้าโขนปูนปลาสเตอร์ ซึ่งหัวโขนเป็นองค์ประกอบสำาคัญ

ในการแสดงโขน ให้เลือกวาดลวดลายบนหน้าโขน ทั้งฝั่งวานรและ

ยักษ์ ทำาให้ได้รู้จักเส้นสายต่างๆ บนหน้าโขน ชื่อสีของไทย และ

ประวัติตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ งานเครื่องปั้นดินเผาไทย การปั้นที่

ใช้ดินเหนียวจากท้องทุ่ง นวด แล้วขึ้นรูปด้วยมือตามจินตนาการหรือ

แป้นหมุน ลงสีชิ้นงานให้สวยงาม หรือปั้นเบเกอรี่จาก “ดินไข่มุก” ซึ่ง

นำาดินสอพองมาต่อยอดสร้างเป็นสินค้าใหม่ หรือสนุกกับการทำาผ้า

มัดย้อมจากสีไทยโทน จุดเด่นใช้สีธรรมชาติ ทั้งขมิ้น ครั่ง ฯลฯ ที่มี

ลวดลายเพียงหนึ่งเดียว สายรักษ์ธรรมชาติแนะนำาเรียนทำา EM บอล

บำาบัดน้ำาในคลองมหาสวัสดิ์ มีให้เลือกหลายกิจกรรมสำาหรับคนทุก

เพศทุกวัยได้มาเติมความรู้กัน

โซนเล่น จะได้พบกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Health & 

Wellness Spa เพื่อฟื้นฟูดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยกรรมวิธี

ต่างๆ และใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ที่โหยหา

ธรรมชาติ อาทิ การแช่โคลนดินสอพองที่อุดมด้วยแร่ธาตุมากมาย 

พร้อมขจัดสารพิษ เซาน่าเกลือหิมาลายันปรับสมดุลร่างกายที่เหนื่อย

ล้าจากการทำางานเหน็ดเหนื่อย และการแช่น้ำาแร่ออนเซ็นบรรเทา

อาการปวดเมื่อย แถมบำารุงผิว โซนนี้เตรียมเปิด 1 ธ.ค.64

โซนกิน เล่าเรื่องราวของ จ.นครปฐม ผ่านเมนูอาหารไทยพื้น

บ้านหาทานยากที่ยกระดับสู่อินเตอร์ ณ ครัวนครปฐม แต่ละจาน

รังสรรค์จากวัตถุดิบเลื่องชื่อภายในท้องถิ่น ชูคอนเซ็ปต์ “อาหาร

เป็นยา”  แสดงถึงมรดกภูมิปัญญาอาหารไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่

รุ่น สอดคล้องกับความเป็น “ศาลายา” ที่มาจากการสร้างศาลาตาม

คลอง มีศาลาที่เขียนเกี่ยวกับตำารายา คนไทยนิยมนำาพืชสมุนไพรมา

ปรุงอาหารบำารุงสุขภาพ เช่น สีดาลุยไฟ หรือแกงคั่วส้มโอกุ้งสด เมนู 

Signature ของร้านที่นำาเครื่องแกงมาโขลกด้วยมือบรรจงคั่วจนหอม 

และใช้ส้มโอนครปฐม ให้ความหวานและเปรี้ยวที่กลมกล่อมลงตัว 

เสิร์ฟพร้อมกุ้งสด หรือจะใช้หอยแมลงภู่ตัวโตก็ได้ น้ำาพริกนครบาล 

หรือน้ำาพริกกะปิ ปรุงรสจัดจ้าน พร้อม

ผักจิ้ม และแกงรัญจวนหมู เผ็ด เปรี้ยว 

เค็ม ครบรส เป็นอาหารเพิ่มภูมิคุ้มกัน 

นครปฐม มีความยาวถึง 28 กม. ใครมาเยือนยังคงเห็นวิถีชีวิตของ

ชาวบ้านริมคลองที่มีการสัญจรโดยเรือ น้ำาในคลองหล่อเลี้ยงพื้นที่

เกษตร และใช้ยกยอจับปลา เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านคลองมหาสวัสดิ์

ที่น่าประทับใจ โซนนี้สร้างยกยอเป็นจุดชมวิวสวยๆ สามารถนั่งชม

พระอาทิตย์ขึ้นและตกแบบชิลๆ 

เต็มอิ่มกับเวิร์กช็อปแล้ว ไม่ควรพลาดเยี่ยมชม ศูนย์การ

เรียนรู้ผักตบชวา คลองมหาสวัสดิ์ เพื่อตักตวงความรู้ในการเพิ่ม

มูลค่าผักตบชวา พืชต่างถิ่นเจ้าปัญหา เพราะการแพร่พันธุ์อย่าง

รวดเร็วของพืชชนิดนี้ ทำาให้แม่น้ำาลำาคลองเน่าเสีย ทำาลายภูมิทัศน์

ที่สวยงาม ซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้เก็บรวบรวมผักตบชวาในคลอง

ขึ้นมาแปรรูป ใช้ทุกส่วนของผักตบทำาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ที่กัน

กระแทกจากผักตบ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจักสานจากผักตบ กระดาษ

ผักตบชวา และที่น่าทึ่งคิดค้นถ่านจากผักตบชวา มีคุณสมบัติให้

ความรู้และไร้ควันพิษด้วย ภายในศูนย์มีจัดแสดงให้ชม พร้อม

บรรยายให้ความรู้แน่นๆ เรียกว่า นอกจากฟื้นฟูคลองให้สวยงาม 

รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างรายได้กระจายสู่                

ชุมชนอีกด้วย

ส่วนคนที่ชื่นชอบด้านดนตรี ที่

นี่มี Music Mall Music Studio เป็น

สตูดิโอชื่อ Life Like A music มี

อุปกรณ์มาตรฐาน ครูผู้สอนมาก

ประสบการณ์ ซึ่งได้รับความ

นิยมจากคนรุ่นใหม่และนักศึกษา

มาพัฒนาทักษะความสามารถด้าน            

ศิลปะดนตรี

ทางเดอะ ศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค 

ยังมีโรงแรมวาริมันตราให้พักผ่อนสบายๆ บูทิคโฮเต็ลสุด

หรูแห่งนี้ตกแต่งสไตล์นีโอคลาสสิก พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำานวยความ

สะดวกครบครัน อาท ิอินเทอร์เน็ตไร้สาย โต๊ะทำางาน ทีวี อ่างจากุซซี 

มีห้องพักหลายแบบ ทั้งวาริซูพีเรีย ห้องวาริดีลักซ์ ห้องวาริสวีท และ

ฮันนีมูนสวีทสำาหรับคู่รัก 

ทุกกิจกรรม “กิน เที่ยว เรียน เล่น” จัดให้เข้าใจง่ายๆ ผ่านริสต์

แบนด์ 6 สี ความหมายของสีสายรัดข้อมือต่างกัน สีเหลือง ไทยโซน 

การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม, สีชมพู กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ, สีเขียว 

กิจกรรมอโรมารักษาออฟฟิศซินโดรม, สีม่วง สปอร์ตแคมป์ ฟอร์ 

เดย์และไนท์ ปาร์ตี้, สีฟ้า กิน-เที่ยว ครบสูตร และสีแทน จัดเต็มทุก

ประสบการณ์แบบ 2 วัน 1 คืน

 ที่เดียวได้ครบทั้งความรู้และความสุขแบบ 360 องศา สนใจ

ท่องดินแดนแห่งการเรียนรู้มากันได้ เดอะ ศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค 

ตั้งอยู่ถนนศาลายา-บางภาษี อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สอบถามเพิ่ม

เติม Facebook : thesalaya Line : @thesalaya และ https://www.

thesalaya.com

เที่ยว-เรียน-เล่น-ฟิน นอกบ้านย่านศาลายา 

ค

กทม.เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดให้ทุกกลุ่มทุกสัญชาต ิ

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย

ประกาศเดินหน้าเปิดประเทศแบบปลอดภัย (Smart Entry) เช่น มาตรการ SHA+ และ 

COVID Free Setting หรือ

การตรวจ ATK เพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยว ภายใต้หลัก

เกณฑ์ที่ ศบค.กำาหนด 

กรุงเทพมหานครมอบ

นโยบายให้สำานักอนามัย

และหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้ง

ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค

วิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ 

อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งได้เปิดให้

บริการตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.64 เพื่อให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุก

สัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน สามารถรองรับผู้รับบริการได้วันละ 2,000 คน/วัน 

โดยแบ่งช่องทางการรับวัคซีน 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 เป็นการนัดหมายแบบองค์กร 

(Group vaccination) เช่น กลุ่มพนักงาน จากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงาน

จากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น และช่องทางที่ 2 เป็นการนัดหมายผ่าน “แอป QueQ” สำาหรับ

ประชาชน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.64 สำาหรับกลุ่มนี้

จะเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 20 พ.ย.64 เป็นต้น นอกจากนี้ ให้บริการฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด (Pfizer) เข็มที่ 1 สำาหรับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี และพักอาศัยในกรุงเทพฯ ทั้ง

ที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เปิดลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google 

form ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.ที่ผ่านมา กำาหนดเข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย.  เข็มที่ 

2 ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.   ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง 

บางแคปรับ ‘ลานเติมฝัน’ เป็นสวนดอกไม้รับปีใหม่

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำานวยการเขตบางแค กทม. กล่าวว่า เขตบางแคมีนโยบาย

เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการพัฒนาพื้นที่บริเวณลานเติมฝัน ด้านข้างอาคารสำานักงานเขตบางแค 

ให้เป็นสวนดอกไม้หลากหลายสีสันต้อนรับฤดูหนาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การเตรียมพื้นที่เพื่อนำาไม้ดอกไม้ประดับมาตกแต่ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สดชื่น 

และเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ให้กับคนเมืองได้มาพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเตรียมวางแผนบริหาร

จัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ต้อนรับเทศกาลส่งความสุขที่กำาลังจะมาถึง

 

‘ถ.ถุงทนทาน’ โมเดลรี ไซเคิลระบบปิด แก้ขยะพลาสติก 

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า เอส

ซีจี เคมิคอลส์ จับมือ บริษัท ซี

พี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ผลัก

ดันการนำาพลาสติกใช้แล้วใน

กระบวนการขนส่งสินค้าของ

ซีพีออลล์ ไปผ่านกระบวนการ

รีไซเคิลจนกลายมาเป็น ‘ถ.ถุง

ทนทาน’ ถุงพลาสติกที่แข็งแรง 

ใช้ซ้ำาได้ ชูเป็นโมเดลต้นแบบใน

การรีไซเคิลแบบระบบปิด ตาม

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เห็น

อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย 

โดยได้ร่วมมือกับบริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ จำากัด และบริษัท นารายณ์แพค จำากัด  

เพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มาผลิตเป็นสิ่งของที่

สามารถใช้งานได้อีกครั้ง คาดว่าจะสามารถขยายโมเดลนี้ ไปยังองค์กรอื่นๆ ต่อไป เพื่อช่วยลด

ปริมาณขยะสะสมในประเทศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน เสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย

เปิดโมเดลพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัยเมืองสมุทรสงคราม

ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มรฏ.

สวนสุนันทา กล่าวว่า  ได้จัดทำาโครงการวิจัย “การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองสมุทรสงคราม

อย่างยั่งยืน” โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. เพราะสภาพแวดล้อมด้านผู้สูงอายุของ 

จ.สมุทรสงคราม มีความเหมาะสม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวน มีความสงบ เหมาะกับการใช้ชีวิต 

โดยเฉพาะ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที คนในท้องถิ่นเองต้องการให้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของผู้

สูงอายุในระดับโลก เปรียบเสมือนกับ Wellness Place ของไทย ประกอบกับสภาพครอบครัว

ปัจจุบันที่มีวัยเกษียณมาอาศัย แต่ลูกหลานทำางานในกรุงเทพฯ ทำาให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว 

จึงขอรับการสนับสนุนจาก สกสว. เพื่อเริ่มต้นโครงการอบรม “บุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุ” หรือ 

“Caregiver” ในพื้นที่นี้ให้ดูแลด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี สำาหรับผู้

สูงอายุ จัดประชุมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแล เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การให้

อาหารทางสายยาง หรือการดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้ บุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุได้ความรู้ สามารถดูแลผู้

สูงอายุในพื้นที่ได้มากขึ้น เกิดความผูกพันร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดการดูแลอย่างเป็นระบบและ

มีกลไก โครงการนี้ส่งผลดีระดับสังคมที่ทำาให้เห็นความเอื้ออาทรภายในชุมชน หากโครงการนี้

ได้รับการต่อยอดมากขึ้น หรือ Caregiver ของ รพ.สต.บางนกแขวก สามารถเป็นวิทยากรให้

ความรู้แก่คนอื่น รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนขยายผลส่งต่อโมเดลไปยังโรงเรียนในพื้นที่ด้วย

สะอาด ไม่ต้องอาบน้ำา นวัตกรรม ‘ไฮโดรนาโนเจล’ เพื่อสัตว์เลี้ยง

ดร.ธีรพงศ์ ยะทา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย คิดค้นสุดยอดนวัตกรรม “ไฮโดรนาโนเจล” ผลิตภัณฑ์ทดแทนการอาบน้ำาเจล 

ช่วยอำานวยความสะดวกกับผู้ที่ดูแลสัตว์เลี้ยงให้รักษาความสะอาดสัตว์เลี้ยงในยามป่วยที่ไม่

สามารถอาบน้ำาได้ ทำาให้สะอาด กอดได้อย่างสบายใจ ไร้ข้อกังวล และไม่เพียงแค่สัตว์ป่วย

เท่านั้น เจ้าของก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาความสะอาดและสุขภาพผิว

ได้เช่นกัน ไฮโดรนาโนเจลประกอบด้วยสารสกัดธรรมชาติ 100% และเอสเซนเชียลออยล์                         

หลายชนิด ซึ่งจะนำามาสกัด

เป็นนาโนก่อนที่จะผสมรวมกัน

ให้เป็นผลิตภัณฑ์แบบ Herbal 

Cocktail นอกจากนี้ ไฮโดรนา

โนเจลยังสามารถใช้กับสัตว์

เลี้ยงได้หลายประเภท ทั้งสุนัข 

แมว รวมถึงสัตว์เลี้ยงจำาพวก

สัตว์ฟันแทะ เช่น หนูตะเภา 

เพื่อช่วยลดกลิ่นตัวได้ด้วย จาก

สูตรทดแทนการอาบน้ำาได้

ปรับปรุงสูตรสำาหรับไฮโดรนาโนเจลรุ่นใหม่ให้มีคุณสมบัติในการไล่ยุงและแมลงที่เป็นพาหะ                                                                                         

นำาโรคด้วย เช่น โรคพยาธิหนอนหัวใจ โรคแพ้ยุงหรือโรคแพ้แมลงสัตว์กัดต่อย เป็นต้น 

กำาลังขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะวางจำาหน่ายได้เร็วๆ นี้ โดยช่องทางหลักเน้น

รพ.สัตว์เล็กและคลินิกรักษาสัตว์ และมีแผนการต่อยอดผลิตภัณฑ์สำาหรับสัตว์เลี้ยงที่ป่วย

ติดเตียง นอกจากจะผลิตจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์

เลี้ยงแล้ว ไฮโดรนาโนเจลยังมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่คำานึงถึงหัวใจของผู้ใช้ด้วย

“เราวิจัยพบว่าสัตว์ไม่ชอบสเปรย์ การฉีดสเปรย์แต่ละครั้งสัตว์จะรู้สึกตกใจกลัว จึง

ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นแบบขวดปั๊ม นอกจากสัตว์จะไม่ตกใจแล้ว ผลพลอยได้คือการสร้าง

ความผูกพันระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง การลูบไล้ สัมผัส สัตว์จะได้ความรักและความ

อบอุ่นจากคนเลี้ยงไปในตัว” ดร.ธีรพงศ์กล่าวถึงนวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง.

เวิร์กช็อปเขียนหน้าโขนปูนปลาสเตอร์ สนุกกับการทำาผ้ามัดย้อมสีไทยโทนที่วาริมันตรา ไทยโซน

บรรเทาหวัด 

โซนเที่ยว สถาน

ที่เพื่อการเรียนรู้แห่งนี้

ตั้งอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ 

ที่ไหลผ่าน ต.ศาลายา 

อ.พุทธมณฑล มีอีกชื่อว่า

คลองชัยพฤกษ์ เป็นคลอง

ที่ไหลเป็นที่กั้นระหว่าง 

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

กับเขตตลิ่งชันและทวี

วัฒนา กรุงเทพฯ เริ่มต้น

จากคลองลัดบางกรวย 

หรือคลองบางกอกน้อย 

ไหลผ่านพุทธมณฑล

ออกไปจบที่แม่น้ำาท่า

จีนที่อำาเภอนครชัยศรี 

เรียนรู้วิถีคลองมหาสวัสดิ์ คลองประวัติศาสตร์ ไหลผ่านศาลายา นครปฐม

เดอะ ศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค แหล่งเรียนรู้ ใกล้กรุง

ถ่านผักตบชวาไร้ควันที่ศูนย์การเรียนรู้ผักตบชวา คลอง

มหาสวัสดิ์

สีดาลุยไฟ หรือแกงคั่วส้มโอกุ้งสด เมนู

อาหารเป็นยา
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9สิ่งแวดล้อม

4

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้สำานักงาน

มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำากัด ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในนาม “เมล็ดพันธุ์

ตราศรแดง” ร่วมดำาเนินงานในการผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ เพื่อจำาหน่าย

ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทำาให้เกษตรกรและประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้ในราคาที่ย่อมเยา เหมาะสมอย่าง

ทั่วถึงและเพียงพอ สนองต่อเป้าหมายที่สำาคัญของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่มุ่ง

สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ดีกินดี อันจะ

นำาไปสู่ความมั่นคงของประเทศ 

เมล็ดพันธุ์ที่จะดำาเนินการผลิตนี้ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่กรมสมเด็จพระ

เทพฯ พระราชทานนามให้ และให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำาเนินการขึ้นทะเบียน

พันธุ์พืช โดยเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวเกิดจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช

จักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร แต่ด้วย

ความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่มากขึ้น ทำาให้ไม่สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดัง

กล่าวสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ทำาให้เกิดที่มาของการร่วมมือ “โครงการความ

ร่วมมือในการผลิตและจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์” ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำากัด 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ด้วยทรงตระหนัก

ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นมีความสำาคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการเกษตร และความ

มั่นคงทางอาหารทั้งปัจจุบันและอนาคต จึงทรงให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์

พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้

เกษตรกรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลง มีผลผลิตที่ดี และ

ยังเป็นการรักษาพันธุ์พืชผักพื้นบ้านอีกด้วย เพื่อให้เกษตรกรปลูกสำาหรับ

บริโภคในครัวเรือน ถ้าเหลือก็จำาหน่าย จึงทรงให้เก็บเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

ราษฎร โดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติ แต่ด้วยความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่มาก

ขึ้น ทำาให้ไม่สามารถที่จะกระจายได้ทั่วถึง จึงพระราชทานพระราชานุมัติ

ให้สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์พันธุ์พืชจักรพันธ์ฯ ร่วมกับบริษัท 

ศรแดง ร่วมจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชไปจำาหน่าย

ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้ในราคา

ย่อมเยา เหมาะสม ทั่วถึง เพียงพอ ซึ่งนับว่าสนองต่อเป้าหมายมูลนิธิชัย

พัฒนาที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีความสุข อันจะนำามาสู่ความ

มั่นคงของประเทศ หรือชัยชนะแห่งการพัฒนานั่นเอง และความร่วมมือ

ครั้งนี้นอกจากเพื่อสนองพระราชดำาริแล้ว นับว่าเป็นการช่วยเหลือเข้าถึง

ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ช่วยให้ผลิตปัจจัยที่มีคุณภาพและพอเพียงต่อความจำาเป็นพื้นฐาน และ

ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นหลักความสมดุล ก่อให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจของไทยในอนาคต

“มีรับสั่งที่วังสระปทุมเมื่อวันที่ 7 ก.ค.2552 ว่าชัยพัฒนาของเรานี้

มีจุดมุ่งหมายในเรื่องการทำาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ทั้งในด้าน

ความเป็นอยู่ การอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ส่วนที่สำาคัญของเรา

คือการเกษตร ปัจจัยสำาคัญของการเกษตรนอกจากจะเป็นเรื่องน้ำาและดิน

แล้ว การมีพันธุ์พืชที่ดีให้เกษตรกรปลูกเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก อีกอย่างหนึ่ง

ก็คือการที่ทำาเอง จัดเอง ทำาให้เราได้ศึกษาวิธีการว่าพันธุ์ต่างๆ นอกจาก

จะทำาให้มีปริมาณมากขึ้นแล้ว คุณภาพที่จะเหมาะสมในแต่ละแห่งจะทำา

ส
กลุ่มเรดโครอลที่มีสีแดง คัดเลือกจนได้พันธุ์แท้ที่มีลักษณะเป็นผักกาดหอม

ห่อที่มีใบสีม่วง การเข้าปลีแน่น ทรงกลม น้ำาหนักต่อต้นประมาณ 250-350 

กรัม ได้รับพระราชทานนามว่า ผักกาดหอมห่อสีม่วง ช่อผกาพัฒนาเอง เมื่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

“ทั้งหมดนี้เมื่อปรับปรุงพันธุ์แล้วจะขึ้นทะเบียนพันธุ์ที่กรมวิชาการ

เกษตร ทางศูนย์จักรพันธ์ฯ และเครือข่ายจะขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ 

ปรับปรุง ดูเรื่องความชื้น และแม้กระทั่งใส่ซองพระราชทาน ก่อนเผยแพร่

ให้ประชาชนคนไทยครอบคลุมทั่วประเทศ เมล็ดพันธุ์สำาคัญมาก เพราะ

ถ้าเกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ก็เหมือนเขามาได้ครึ่งหนึ่งของการ

ประสบความสำาเร็จแล้ว ที่สำาคัญเมล็ดพันธุุ์พระราชทาน เกษตรกรสามารถ

เก็บนำาไปปลูกต่อได้” ผศ.ฉันทนากล่าว 

ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ทำาการ

ปรับปรุงพันธุ์ จำานวน 6 ชนิด ประกอบด้วย มะเขือเทศจักรพันธ์ 1, มะเขือ

เทศจักรพันธ์ 2, ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย, ฟักทองประกายดาวล้านนา, 

กวางตุ้งเหลืองล้านนา และมะเขือเปราะเพชรล้านนา โดยแต่ละสายพันธุ์

จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน 

วิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด 

จำากัด ผู้จำาหน่ายเมล็ดพืชตราศรแดง กล่าวว่า ทางบริษัทสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของกรมสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงเลือกให้มาเป็นผูัจำาหน่าย

เมล็ดพันธุ์พระราชทาน ทรงเล็งเห็นว่าบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำากัด มี

ความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตเมล็ด

พันธุ์ การคัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ และมีความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องของตลาดเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างดี ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กำาหนด อีกทั้งยังเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ ได้รับรองมาตรฐาน ISTA และ ISO9001:2015 จึง

พระราชทานเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นให้แก่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำากัด เพื่อผลิต 

ขยายพันธุ์ และจำาหน่าย โดยรักษาคุณภาพ มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ และต้อง

ไม่ปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของสายพันธุ์

โดยเมล็ดพันธุ์ทั้ง 16 ชนิดนี้จะถูกบรรจุอยู่ในซองที่ใช้ชื่อว่า “ซอง

ฉลาดจันกะผัก” ที่มีระบบป้องกัน 2 ชั้น คือปกป้องความชื้นและปกป้อง

แสงแดด เพื่อให้เมล็ดพันธุ์คงไว้ซึ่งคุณภาพจนถึงมือเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป

ที่ต้องการปลูก พร้อมด้วยคู่มือรายละเอียดทุกอย่าง ตั้งแต่วิธีการปลูก การเก็บ

เกี่ยว การปรับปรุงดิน การใส่ปุ๋ย ราคาจำาหน่ายซองละ 25-30 บาท สามารถ

หาซื้อได้จากร้านค้าเมล็ดพันธุ์ที่เป็นตัวแทนจำาหน่ายของบริษัทในทุกจังหวัด 

รวมทั้งโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์ของบริษัท จากความร่วมมือครั้ง

นี้จะส่งผลให้เกษตรกรไทยได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพไปปลูก สามารถเพิ่ม

ผลผลิตและรายได้มากขึ้น และผู้บริโภคได้พืชผักที่ปลอดภัยมาบริโภค

สำาหรับในปี 2565 ซึ่งเป็นปีนักษัตรขาล บริษัทได้จัดชุดปลูกผัก 

“จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565” จำาหน่ายเป็นของขวัญ ส่งความรัก ความ

ปรารถนาดีในช่วงขึ้นปีใหม่ โดยในชุดจะประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักพร้อม

กระถางและอุปกรณ์การปลูก ที่ผู้รับสามารถนำาไปปลูกได้ทันที จุดประสงค์

คือต้องการให้ทุกคนสามารถปลูกผักได้เองด้วยวิธีง่ายๆ มีผักสดใหม่

ปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภคภายในครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายคือคนทั่วไปที่

สนใจปลูกผัก จำาหน่ายในราคาชุดละ 499 บาท โดยชุดปลูกผัก “จันกะผัก 

ส่งรักปีเสือ 2565” สามารถหาซื้อได้ที่ 1.ร้านภัทรพัฒน์ทุกสาขา 2.ร้านภูฟ้า 

3.Lazada : Sorndaengseed Flagship store หรือคลิก https://uqr.to/

ewslzd1 4.Facebook : เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง หรือติดต่อสอบถาม 0-2831-

7718 ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา.

ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ ที่เป็นนามพระราชทานด้วยเช่นกัน 

อ.ฉันทนาเล่าที่มาอีกว่า ถั่วฝักยาวลายเสือเป็นอีกพันธุ์ผสมม่วงกับเขียว โดย

ตัวพ่อมาจากชนเผ่าอาข่า พอผสมข้ามพันธุ์ออกมาเป็นลายเสือ กรมสมเด็จ

พระเทพฯ ทรงได้ทำาการคัดเลือกและพระราชทานชื่อเมื่อวันท่ี 11 ก.พ.2557 

พันธุ์ลายเสือจักรพันธ์

มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ ก็มีที่มาด้วยเช่นกัน โดย อ.ฉันทนา

เล่าประวัติความเป็นมาว่า ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนามะเขือเปราะสาย

พันธุ์หนึ่งเมื่อ 20 ปี เป็นมะเขือมีลูกดกมาก เพราะปกติมะเขือจะออกลูก

เป็นลูกๆ แต่พันธ์ุมีกลับออกลูกเป็นช่อๆ ปลูกแล้วได้ผลผลิตสูง ทำาให้เกษตรกร

ตอบรับดีพอสมควร สามารถเห็นได้จากการวางขายในตลาดทั่วๆ ไป แต่

มีคนมาพูดว่าทำาไมไม่ทำามะเขือเปราะพันธุ์ที่เป็นสีเขียวแล้วออกลูกดกเป็น

ช่อๆ เหมือนพันธุ์นี้ จึงให้นักศึกษาที่ทำางานด้วยออกไปตระเวนหามะเขือ

พันธุ์สีเขียวที่จะเป็นตัวพ่อมาจับแต่งงานกับมะเขือพันธุ์เดิม ปรากฏว่า

นักศึกษาไปเจอมะเขือสีเขียวมาต้นหนึ่ง เป็นมะเขือที่เกิดข้างถนน อยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ไม่น่าจะมีชีวิตรอดและเติบโตได้จนมีลูกออกมา

ซึ่งแสดงว่ามะเขือต้นนี้มีความอึด จึงนำาพันธุ์มาผสมกับพันธุ์ของ

แม่โจ้ ทำาให้ได้มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ขึ้น พอมาพัฒนาผสมข้าม

พันธุ์ ทำาให้มะเขือเปราะที่ออกลูกเป็นพวง แต่มีสีเขียว และต้นสูงกว่าพันธุุ์

เดิมของแม่โจ้ ทำาให้เก็บง่าย ไม่ต้องปวดหลัง ซึ่งกรมสมเด็จพระเทพฯ 

พระราชทานชื่อ มะเขือพวงหยกจักรพันธ์

อีกตัวอย่าง พริกปู่เมธ เบอร์ 1 อ.ฉันทนาเล่าที่มาว่า เมื่อปี 2554 

ทางศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ฯ ได้พัฒนาพริกหลายพันธุ์ แต่ตนเองได้

ไปต้องตาต้องใจพริกพันธุ์หนึ่ง ซึ่งออกเป็นช่อดีมาก เมื่อได้ชิมรสชาติเผ็ด

ใช้ได้ ถ้านำามาปลูกเหมาะกับครัวเรือนมาก จึงไปขอพันธุ์นี้จาก ผอ.ศูนย์

พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ฯ ต่อมาทราบภายหลังว่าพริกพันธุ์นี้ ดร.สุเมธ เป็น

คนนำามาให้ศูนย์จักรพันธ์ฯ ปลูก กรมสมเด็จพระเทพฯ เมื่อเสด็จฯ มา

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทรงคัดเลือกต้นพันธุ์พริกนี้ด้วยพระองค์เอง แต่

พระราชทานชื่อว่า พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1 ตอนนี้พริกพันธุ์นี้มีความเหมาะ

สมกับยุคปัจจุบันมากๆ เพราะให้ลูกดก หรือปลูกในกระถางก็สวยงาม

ผักกาดหอมห่อสีม่วง ช่อผกาพัฒนาเอง ผักกาดหอมห่อพันธุ์ดังกล่าว

ได้จากการผสมข้ามระหว่างผักกาดหอมห่อพันธุ์สีเขียว กับผักกาดหอมใน

อย่างไร เพราะถ้าเราทำาเองจะทราบว่าตรงไหน ต้องทำาอย่างไร เป็นความรู้

ของพวกเราทุกคนด้วย” ดร.สุเมธกล่าว

16 ชนิดเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่จะดำาเนินการผลิตและจำาหน่าย

ตามข้อตกลง เป็นการปรับปรุงพันธุ์ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำานวน 10 

ชนิด ประกอบด้วย ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1, ถั่วแขกสีม่วงสิริน

ธร เบอร์ 1, ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1, ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ 

เบอร์ 1, มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์, พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1, พริก

ขี้หนูพัฒนฉันท์, ผักกาดหอมห่อสีม่วง ช่อผกาพัฒนาเอง, ผักกาดหอม สลัด

สวยงาม และแตงไทยหอมละมุน  

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า การสร้างเมล็ดพันธุ์พืชเบื้องต้นต้องมีรวบรวม

พันธุกรรมพืช และศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม หลังจากนั้นจะเอาความ

หลากหลายมาสร้างเป็นพันธุ์ใหม่ โดยการผสมข้ามสายพันธุ์และทำาการคัด

เลือกพันธุ์ หลักประเมินต้องดูว่าเป็นพันธุ์ใหม่ที่มีคุณค่าต่อประชาชนหรือไม่ 

และสุดท้ายคือขอการรับรองพันธุ์ ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชมีความ

สำาคัญมาก เพราะจะทำาให้เกิดโอกาสการผสมพันธุ์และเกิดพันธุ์ใหม่ได้มาก

ขึ้น พันธุ์พืชแต่ละชนิดต่างมีคุณค่าของตัวเอง พันธุ์พืชบางอย่างแม้รสชาติ

อร่อย แต่ไม่ดก ถ้าทำาออกมาแล้วเกษตรกรไม่สนใจที่จะนำาไปปลูก โดยการ

ผลิตสร้างสายพันธุ์ใหม่ต้องพิถีพิถันคำานึงถึงเรื่องนี้ 

ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร์ 1 อ.ฉันทนาเล่าว่า ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักร 

พันธ์ฯ ได้พัฒนาพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์ใหม่ขึ้น เนื่องจากถั่วฝักยาวเป็นผักที่

คนไทยนิยมกินมาก แต่ที่เราเห็นทั่วไปส่วนใหญ่จะมีแต่ถั่วฝักยาวสีเขียว ซึ่ง

ในมุมของนักปรับปรุงพันธุ์ ต้องสร้างพันธุ์ใหมให้ดีขึ้นกว่าเดิม ถั่วฝักยาว

สีเขียวมีคุณค่าอาหารในแง่มีคลอโรฟิลล์มาก แต่จริงๆ แล้วถั่วฝักยาวสี

ม่วงจะทรงพลังและมีคุณค่าทางอาหารและดีต่อสุขภาพมากกว่า เลยทำาให้

คิดทำาถั่วฟักยาวสายพันธุ์สีม่วง ที่อร่อย ดก มีคุณค่าทางอาหารสูง จึงนำา

ถั่วฝักยาวฝักสีแดงเข้ม เนื้อบาง และให้ผลผลิตต่ำา มาผสมกับถั่วฝักยาว

พันธุ์เนื้อ ฝักสีเขียว ให้ผลผลิตสูง หลังการคัดเลือกจนได้พันธุ์แท้ที่มีลักษณะ

ฝักสีม่วงอมแดง ฝักยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ปลายฝักมีสีเขียวเล็กน้อย 

เป็นถั่วฝักยาวกึ่งเนื้อ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานชื่อว่า ถั่วฝักยาว          

สิรินธร เบอร์ 1

านักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก 

ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ 14 องค์กร นำาเสนอบทบาททาง

ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของภาคตลาดทุนใน “เวที

ระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน” (Governance for Sustainable Development Forum) ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของงาน Good Society Summit จัดขึ้นในวันที่ 19-

21 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบงานออนไลน์เสมือนจริง ผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ http://goodsociety.network เพื่อสร้างความ

เข้าใจและการรับรู้ในวงกว้างถึงบทบาทของภาคตลาดทุน และหน่วย

งานร่วมในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล อันเป็นปัจจัยพื้น

ฐานสำาคัญในการกำาหนดนโยบายและนำาไปสู่การประกอบธุรกิจอย่าง

มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า 

ก.ล.ต.ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำาเสนอบทบาทของภาคตลาดทุน

ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยการส่งเสริมด้าน

ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำาคัญของ ก.ล.ต. โดยเน้นการ

สร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystem ที่เอื้อให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ

บริษัทจดทะเบียนมีธรรมาภิบาล หรือ CG ที่ดี และเป็นรากฐาน

สำาคัญในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม ตลาดทุนจึงเป็นหนึ่งในกลไกสำาคัญที่จะขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจ สอดรับกับทิศทางและแนวนโยบายของประเทศ อาทิ เป้า

หมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี พ.ศ.

2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 

ภายในปี พ.ศ.2608 ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ยกระดับ

การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของประเทศ ในการประชุมภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้ง

ที่ 26 เมื่อต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) ซึ่ง ก.ล.ต.เป็นหนึ่ง

ในหน่วยงานรัฐที่ได้รับมอบหมายส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำาเนินธุรกิจ โดย

คำานึงถึงสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights (UNGPs) ด้วย

“นอกจากนี้ การมีธรรมาภิบาลที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ให้บริษัทจด

ทะเบียนสามารถปรับตัวได้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง แข่งขัน

ได้ และมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่ยังรวมถึงการประกอบ

ธุรกิจอย่างคำานึงถึงผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับ

ผิดชอบต่อสังคม ในฐานะ “พลเมืองดี” ของสังคมด้วย” เลขาธิการ 

ก.ล.ต.กล่าว

ในงานยังมีการเสวนาหลายหัวข้อที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความ

ยั่งยืนการดำาเนินธุรกิจอาทิ หัวข้อ “การยกระดับการประกอบธุรกิจอย่าง

มี ESG โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน เพื่อนำาไปสู่

ความน่าเชื่อถือของการเปิดเผยข้อมูล” ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมา

ฉายา ผู้อำานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะบดีคณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และนางวรวรรณ ธาราภูมิ 

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหัวข้อเกี่ยว

กับ “กลไกธรรมาภิบาลเพื่อการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว” โดย

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำานวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย นายชยากร เลี้ยงรื่นรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่กำากับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาต Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ 

จำากัด (มหาชน) เป็นต้น

ยังมีหัวข้อ “ก้าวต่อไปของภาคตลาดทุนในการสร้างสังคมดี” โดย

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. นางรัตติกุล จันทร์สุริยา 

สำ

16เมล็ดพันธุ์กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน

จากพืชผักพื้นเมืองสู่คุณภาพชีวิตประชาชน 

ก.ล.ต.ผนึก14องค์กรเปิดเวทีระดมความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ปรึกษาประจำาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำานวยการสำานัก

ส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ.

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ และผู้บริหารบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำากัด ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 กับถั่วฝักยาวลายเสือ

พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1มะเขือเปราะเพชรล้านนา
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10 บันเทิง

รื่องราว เหตุการณ์อิงประวัติศาสตร์ 

และสถานที่ในทวีปแอฟริกาตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบัน ที่เขียนออกมาเป็น

นิยาย ตีพิมพ์ออกเป็นหนังสือ อีกทั้งหลาย

เรื่องถูกนำาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ผู้เขียน

คุ้นกับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่หนัง

เจ้าป่าทาร์ซาน King’s Solomon Mines 

(สมบัติปู่เจ้าพระศุลี) ที่เขียนโดยเซอร์ เอช 

ไรเดอร์ แฮกการ์ด The Southern Star ที่

เขียนโดยจูลส์ เวิร์น มาถึงยุคทศวรรษ 

1960s กำาเนิดนักเขียนผู้หนึ่งที่เขียนนิยาย

เกี่ยวกับเรื่องราวในแอฟริกา จนถึงปัจจุบัน

ตีพิมพ์ออกเป็นหนังสือถึง 39 เล่ม ส่วน

ใหญ่เป็นหนังสือขายดีติดอันดับ ทำายอด

จำาหน่ายถึง 140 

ล้านเล่ม แปลออก

ถึง 40 ภาษา หลาย

เรื่องถูกซื้อลิขสิทธิ์

นำาไปสร้างเป็น

ภาพยนตร์ เขาผู้นี้

คือ วิลเบอร์ สมิธ 

(Wilbur Smith) ลูก

หม้อขนานแท้ของ

แอฟริกา เกิดและ

เสียชีวิตที่นั่น ไม่มี

นักเขียนคนอื่นที่มี

ความรู้เท่า

ผู้เขียนรู้จัก

ชื่อ วิลเบอร์ สมิธ 

ตั้งแต่ครั้งมัธยม 

จากการที่ได้ชม

ภาพยนตร์เรื่อง The 

Dark side of the 

sun (1968) หนัง

เล่าเรื่องราวของ

กลุ่มทหารรับจ้างกับ

ปฏิบัติการล่าเพชร  

ท่ามกลางกลิ่นอาย

สงครามกลางเมือง

ในคองโก ดารานำาได้แก่ ร็อด เทย์เลอร์                                    

และจิม บราวน์ หนังฉายที่ศาลาเฉลิม

ไทย ผู้เขียนยังติดใจเนื้อหาและเรื่องราว

อยู่ วิลเบอร์ สมิธ เขียนได้ดีมาก ทั้งตื่น

เต้น เร้าใจ เห็นภาพพจน์ จากนั้นมีโอกาส

ดูอีกสองเรื่องจากนิยายขายดีที่เขาเขียน

ขึ้นมาเช่นกัน เรื่อง Shout at the devil 

(1974) เหตุการณ์ในแอฟริกาตะวันออก

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุคเยอรมนีล่า

อาณานิคมแผ่นดินแอฟริกาตะวันออก ลี 

มาร์วิน แสดงเป็นผู้การทหารผ่านศึก ร่วม

ทีมกับโรเจอร์ มัวร์ เศรษฐีซึ่งรักการผจญ

ภัย ทั้งสองเข้าป่าล่างาช้าง แต่ต้องเผชิญกับ

ทหารเยอรมันที่คอยขัดขวาง อีกเรื่องหนึ่ง

ติดตัวไปด้วย เขาไม่ขัดข้อง 

วิลเบอร์ สมิธ เกิดเมื่อวันที่ 9 

มกราคม 1933 ที่เมืองคับเว (Kabwe) 

ประเทศแซมเบีย (สมัยก่อนคือโรดีเซีย) 

พ่อเป็นเจ้าของไร่ปศุสัตว์ เพาะพันธุ์วัว 

บรรพบุรุษมาจากเมืองไบรท์ตัน (Brighton) 

อังกฤษ ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน ชอบเขียนภาพ

สีน้ำา  เธอเป็นคนส่งเสริมให้หนูน้อยวิลเบอร์ 

รักการอ่าน และเรียนรู้กับการรักธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พ่อเป็นคนอีกแบบหนึ่ง 

ชอบล่าสัตว์ เขามอบปืนไรเฟิลและสอนหนู

น้อยวิลเบอร์ยิงปืน  ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ พอ

อายุ 13 ปี พ่อพาเข้าป่าล่าสัตว์ ทำาให้วิล

เบอร์ผูกพันกับธรรมชาติ สัตว์ป่า ทุ่งสะวัน

นา และป่าลึก วิลเบอร์ถูกส่งไปอยู่โรงเรียน

ประจำาในสหภาพแอฟริกาใต้ตั้งแต่เด็ก หลัง

จบชั้นมัธยมปลาย เขาเข้าเรียนต่อที่มหา

วิทยาลัยโรด (Rhode University) ที่เมือง

เกรแฮมส์ทาวน์ (Grahamstown) สหภาพ

แอฟริกาใต้ในปี 1954 เขาตั้งใจจบออกมา

เป็นนักข่าวหรือพรานล่าสัตว์ แต่พ่อกำาชับ

ว่าอย่าเชียวนะ จะอดตาย เนื่องจากเขา

เลือกเรียนวิชาบัญชีอยู่หลายวิชา เมื่อเรียน

จบสามารถนำาไปสอบเป็นผู้ทำาบัญชี หลัง

จบออกจากมหาวิทยาลัย เขาทำางานอยู่กับ

สำานักงานบัญชีแห่งหนึ่ง ทำาด้านเกี่ยวกับ

ภาษี ขณะเดียวกันเขาส่งบทความที่เขียนไป

ลงนิตยสารด้วย เขาพบรักและแต่งงานกับ

เลขานุการสาว แอนนา เรนนี ในปี 1957 

เธอให้กำาเนิดลูกชายคนหนึ่งชื่อ ชอว์น กับ

คริสทีน ลูกสาว อยู่ด้วยกันถึงปี 1962 ทั้ง

สองแยกทางกัน ปี 1964 เขาแต่งงานกับ 

Jewell Slabbart ผู้หญิงที่พบกันในงาน

ปาร์ตี้ เธอให้กำาเนิดลอว์เลนซ์ ลูกชายกับ

เขา ขณะเดียวกันเขาทำางานเขียนหนังสือ

เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในแอฟริกา ส่ง

ไปให้เอเยนต์เขาที่ลอนดอน เพื่อให้สำานัก

พิมพ์ซื้อ ดราฟต์แรกไม่ผ่าน เขามาแก้ไข

เนื้อหา ตัวละคร ลดเรื่องการเมืองน้อยลง 

กลายมาเป็น When the lion feeds (1964) 

เนื้อหาเล่าถึงสองพี่น้องฝาแฝด ชอว์นและ

การ์ริก คอร์ตเนย์ (Shaun and Garrick 

Courtney) โตในยุคตื่นทองในแอฟริกา ช่วง

ปลายทศวรรษ 1880s ทั้งสองใช้ชีวิตส่วน

หนึ่งในเหมืองทอง ล่างาช้าง และเข้าสู้รบ

ในสงครามซูลู ชื่อตระกูลคอร์ตเนย์มาจาก

ชื่อคุณตาที่ชื่อ คอร์ตเนย์ สมิธ ซึ่งเดินทาง

มาจากอังกฤษมาตั้งหลักแหล่งในแอฟริกา 

เมื่อ When the lion feeds ได้รับการตี

พิมพ์ กลายเป็นหนังสือขายดี วิลเบอร์ สมิธ 

สร้างตัวละครตระกูลคอร์ตเนย์มาอีกหลาย

ชั่วอายุคน (200 ปี) เขียนเป็นหนังสือชุด 

คอร์ตเนย์ซีรีส์ออกมาอีกหลายเล่ม หนังสือ

สิ่งนั้นก่อน อย่างเช่น ไปปีนเขา ดำาน้ำาใน

มหาสมุทรอินเดีย ทำาให้เขาซื้อบ้านพักตาก

อากาศที่เกาะเซเชลส์ ประสบการณ์ดำาน้ำา 

และเผชิญกับสลัดโซมาเลีย เขานำามาเขียน

ในหนังสือชื่อ Wild Justice ประสบการณ์

เข้าป่าล่าสัตว์ และข้อมูลประวัติศาสตร์เขา

นำาไปเขียนในหนังสือหลายเล่ม รวมทั้งเรื่อง 

A Sparrow falls เขาเป็นคนตื่นเช้า มักจะ

มาทำางานเขียนหนังสือที่ห้องทำางานทุกเช้า

เวลา 08.00 น. ส่วนดีดีจะออกไปช็อปปิ้ง 

กลับมาช่วงหลังเที่ยง  แล้วทั้งสองจะทาน

อาหารกลางวันด้วยกัน เขามักให้เธออ่านสิ่ง

ที่เขาเขียน ถามความเห็นเธอ ช่วงเย็นทั้ง

สองจะเดินออกกำาลังกาย แวะผ่านไปทาง

สโลปของ Table mountain ช่วงนี้ที่วิลเบอร์ 

สมิธ เขียนนิยายขายดีมากมาย ปีละไม่ต่ำา

กว่า 1 เล่ม 

ปี 1980 วิลเบอร์ สมิธ เริ่มเขียน

หนังสือซีรีส์ใหม่ชื่อ Ballantyne series 

ลำาดับเหตุการณ์ของตระกูลบัลลันไทน์ จาก

ช่วงทศวรรษ 1860s ถึง 1980s ตั้งแต่ช่วง

ที่อยู่ในอาณานิคมของอังกฤษจนถึงช่วงโรดี

เซียประกาศเอกราช หนังสือออกมา 6 เล่ม

ด้วยกัน เริ่มจาก A Falcon flies (1980) มา

จบที่ King of kings (2019) 

แดเนียล โธมัส ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่

สมองอยู่หลายปี นอนติดเตียงอยู่ 6 ปี จน

กระทั่งเสียชีวิตในปี 1999 เหตุการณ์ดัง

กล่าวสร้างความเสียใจเป็นอย่างมากให้กับ

วิลเบอร์ สมิธ เขาอุทิศคุณงามความดีให้กับ

เธอในหนังสือ 6 เล่มด้วยกัน

ชื่อ Gold สร้างจากนิยาย Gold Mines ที่

วิลเบอร์ สมิธ เขียนขึ้น เล่าเรื่องราวของผู้

จัดการเหมืองทองแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ 

แสดงโดยโรเจอร์ มัวร์ เมื่อเหมืองถูก

วินาศกรรม คนร้ายปล่อยน้ำาท่วมเหมือง 

เขาต้องแก้ไข ก่อนเขียนนิยาย วิลเบอร์ 

สมิธ ต้องไปใช้ชีวิต และทำางานอยู่ในเหมือง

เกือบเดือนเพื่อที่จะได้เรียนรู้การทำางาน

และแนวคิดปฏิบัติของชาวเหมือง โชคดี

ที่มีคนให้ข้อมูล นิยายทุกเรื่องที่วิลเบอร์ 

สมิธ เขียนจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

แอฟริกาทั้งหมด สถานที่ ตั้งแต่มหาสมุทร

อินเดีย อียิปต์ และประเทศในแอฟริกา 

ชีวิตของคนขาวและคนดำา 

ผู้เขียนโชคดีที่มีโอกาสพบตัวจริงและ

พูดคุยกับวิลเบอร์ สมิธ ที่สโมสรผู้สื่อข่าว

ต่างประเทศ (FCCT) ในปี 1989 ช่วงนั้น

หนังสือ Rage ที่เขาเขียน กำาลังเป็นหนังสือ

ขายดี วิลเบอร์ สมิธ เป็นแขกรับเชิญมา

พูดในงานแจกรางวัลซีไรต์ให้กับนักเขียน

ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วิลเบอร์ 

สมิธ มากับภรรยาคนที่สามชื่อ แดเนียล             

อังตัวเนตต์ โธมัส (Danielle Antoinette 

Thomas) เราคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

แอฟริกาในปัจจุบัน เบื้องหลัง แรงบันดาล

ใจนิยายแต่ละเรื่องที่ผู้เขียนเคยอ่าน ก่อน

ลาจาก ผู้เขียนขอให้เขาประทับลายเซ็นลง

ในหนังสือพ็อกเกตบุ๊ก 6 เล่มที่ผู้เขียนนำา

เล่มที่สองของวิลเบอร์ สมิธ ที่ตีพิมพ์ชื่อ 

The Dark side of the sun (1965) ตาม

ด้วย The Sound of thunder (1965) ช่วง

เวลาเดียวกับโรดีเซียประกาศอิสรภาพจาก

อังกฤษ จากนั้นตามด้วย Shout at the 

devil (1968), Gold mine (1970) ขณะ

เดียวกันเขามีปัญหาความขัดแย้งกับภรรยา  

จริงๆ แล้ววิลเบอร์ สมิธ เป็นคนชอบดื่ม 

เจ้าชู้ จนกระทั่งเธอทนเขาไม่ได้ ทั้งสองจึง

แยกทางกันในปี 1969 หลังจากนั้นวิลเบอร์ 

สมิธ มาพบผู้หญิงในดวงใจคนท่ีสาม แดเนียล                                                

โธมัส ผู้หญิงสวย พราวเสน่ห์ ตาสีฟ้า จบ

จากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ สอนอยู่ที่

มหาวิทยาลัย 14 ปี เธอเขียนนวนิยายด้วย 

เขาเคยพบเธอครั้งหนึ่งที่โรดีเซียใน

ปี 1966 ตอนนันเธอมีสามี แต่ชีวิตแต่งงาน

ปวดร้าว เมื่อทั้งสองมาเจอกันอีกครั้ง ช่วง

ที่ต่างคนต่างมีปัญหาหัวใจ จึงไม่ยากที่ทั้ง

สองฝ่ายจะหยิบยื่นความเห็นใจให้กัน วิล

เบอร์ สมิธ แต่งงานกับเธอในปี 1971 เขา

มักเรียกเธอว่า ดีดี (Dee Dee) เธอย้าย

เข้าไปอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่ในเมืองเคป

ทาวน์ สหภาพแอฟริกาใต้ ภายในคฤหาสน์

เต็มไปด้วยต้นไม้ สนามหญ้าเขียวขจี มอง

จากวิวในบ้านจะเห็น Table Mountain เขา

หัวโล้นซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของเมืองเคป

ทาวน์ วิลเบอร์ สมิธ เป็นคนมีรสนิยม แต่ง

ตัวดี ใช้รถราคาแพงอย่างโรลส์-รอยซ์               

เมอร์เซเดส-เบนซ์ แต่ถ้าเมื่อไหร่อยาก

เขียนเรื่องราว สถานที่ที่ต้องสอดใส่เข้าใน

นิยายของเขา เขามักจะหาประสบการณ์ใน

ปี 1993 วิลเบอร์ สมิธ เริ่มเขียน

นิยายเกี่ยวกับอียิปต์ โบราณในปี 1993 เล่า

ถึงฟาโรห์องค์หนึ่งกับพระมารดา ผ่านทาส

คนหนึ่งชื่อ ลอสตริส ซีรีส์อียิปต์ โบราณออก

มา 6 เล่ม เริ่มจาก River Goad (1993) มา

จบที่เล่ม 6 Pharaoh (2016)

วิลเบอร์ สมิธ พบรักครั้งที่ 4 ใน

ปี 2000 ที่ร้านหนังสือ WH Smith ใน

ลอนดอนกับสาวนักศึกษาทาจิกิสถาน ดีกรี

มหาวิทยาลัยมอสโก ที่มาฝึกงานกับออฟฟิศ

ทนาย เธอชื่อ Mokhiniso Rakhimova 

เรียกสั้นๆ ว่า Niso (นิโซ) เธอกำาลังมองหา

หนังสือสืบสวนที่แต่งโดย John Grisham 

เธออ่อนวัยกว่าวิลเบอร์ สมิธถึง 39 ปี เธอ

เป็นคนสวย ลักษณะเด่นแบบคนตะวัน

ออก เมื่อได้พบเธอ เขาถอนตัวไม่ขึ้น เดิน

ตรงไปหา ชักชวนให้มาอ่านหนังสือที่เขา

แต่ง ทั้งสองแต่งงานหลังจากนั้นไม่กี่เดือน 

นิโซเป็นคนฉลาด เธอมีส่วนช่วยเหลือออก

ความเห็นให้กับวิลเบอร์ สมิธ ในด้านต่างๆ 

อย่างเช่นจัดตั้งมูลนิธิมอบรางวัลให้กับนัก

เขียนที่เริ่มทำางานครั้งแรก แต่ต้องเขียนเป็น

ภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันลูกๆ ที่เกิดกับ

ภรรยาสองคนแรกออกมาให้ข่าวครอบครัว

ในทางลบ กล่าวหาว่าวิลเบอร์ สมิธ ไม่เคย

เหลียวแลพวกตนเลย วิลเบอร์ สมิธ ออก

มาบอกกับนักข่าวว่าช่วงที่ตนทำางานหนัก 

คงไม่มีเวลาที่จะไปเอาใจใส่ลูกๆ เพราะมัว

แต่ทำามาหากิน พอถึงช่วงนี้ทุกคนมุ่งมาหา

ตน ต้องการเงินตอบแทนที่ค้างไว้ ตนจะ

ไม่ให้เลย อาจจะโหดร้ายไปหน่อยเมื่อมอง

จากรายได้นับล้านๆ เหรียญฯ ที่วิลเบอร์ 

สมิธ ได้จากสำานักพิมพ์ อีกทั้งเขามีความ

เป็นอยู่อย่างสบาย มีบ้านพักทั้งในอังกฤษ 

สวิตเซอร์แลนด์ และแอฟริกาใต้ แต่ทุก

สิ่งทุกอย่างมันไม่จีรัง เมื่อมัจจุราชเรียก

หา วิลเบอร์ สมิธ เสียชีวิตขณะนอนพักที่

คฤหาสน์หลังใหญ่ในเมืองเคปทาวน์ เมื่อวัน

ที่ 13 พฤศจิกายน 2021 ขณะมีอายุ 88 ปี 

ท่ามกลางภรรยา ‘นิโซ’ ดูใจเป็นครั้งสุดท้าย 

สาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้รับการเปิดเผย จาก

นั้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021 ร่างไร้

วิญญาณถูกนำาไปฝังไว้ที่สุสาน Durbanville 

Memorial Park ในเมืองเคปทาวน์ ปิดฉาก

ตำานานนักเขียนคนสำาคัญสุดที่เขียนนิยาย

เกี่ยวกับแอฟริกา.

assing หนังขาว-ดำา งาน

เปิดตัวนักแสดงสาว รีเบคกา 

ฮอลล์ ในฐานะผู้กำากับและคน

เขียนบท ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อ

เดียวกันของเนลลา ลาร์เซน  ที่บอกเล่า

เรื่องเพื่อนเก่า สองสาวลูกครึ่งแอฟริกัน-

อเมริกัน ไอรีน และแคลร์ 

ไม่ได้เริ่มเรื่องด้วยจดหมายของ

แคลร์ แต่เปิดฉากด้วยการหลบร้อน จิบ

ชา ณ ห้องอาหารโรงแรมหรูของคนขาว

ในนิวยอร์กของแคลร์ ที่เป็นใบผ่านทาง

คือผิวสีอ่อนของเธอ ทำาให้เธอได้พบกับ

เพื่อนเก่า แคลร์ แล้วบทสนทนาถามไถ่

สารทุกข์สุกดิบ ก็เผยความเป็นมา ไม่ได้

พบกันมา 12 ปี เพราะแคลร์ย้ายไปอยู่

กับป้าที่ชิคาโก และผิวสีอ่อน สีงาช้าง

ที่ได้จากพ่อ ใบเบิกทาง หรือพูดให้ตรง

กับชื่อหนัง ใบผ่าน ทำาให้ผ่านเข้าสู่สังคม

คนผิวขาว และยกระดับชีวิตของตัวเอง 

ด้วยการแต่งงานกับจอห์น นักธุรกิจ ให้

กำาเนิดลูกสาวที่มีผิวสีอ่อนเหมือนเธอ 

ทำาให้คงความลับเรื่องเชื้อสายคนดำาของ

ตัวเองจากสามีที่เกลียดคนดำาได้ ส่วน 

หวาดระแวง เห็นได้ชัดในฉากแรกที่ตีเนียน

เป็นคนขาว เข้าไปจิบชา ส่วนความไม่พอใจ 

ความมาคุ มาในแบบซ่อนไว้ภายใต้ความมี

มารยาททางสังคม และระหว่างทางเราเห็น

พัฒนาการทางอารมณ์ รู้สึกได้ถึงความร้าย

ที่ซ่อนไว้ของเธอ รูธ เนกา เป็นแคลร์ ทำาให้

เราชังกับพฤติกรรมคนดำาทำาตัวเป็นคนขาว 

ไอรีน แต่งงานกับไบรอัน คุณหมอหนุ่ม

ผิวดำา มีลูกชายสองคน และผิวสีอ่อน สี

มะกอกของเธอ เป็นใบผ่านเข้าสู่พื้นที่ต้อง

ห้ามสำาหรับคนผิวดำาเป็นครั้งเป็นคราว 

เดินหน้าต่อด้วยการแทรกเข้ามาใน

โลกของไอรีนของแคลร์ จากการบุกมาหา 

ถึงบ้าน ติดสอยห้อยตามไปงานสังคมกับ                                                 

ไอรีนในฐานะเพื่อนสาวผิวขาว มีเสน่ห์

ทำาให้เป็นดาวเด่น และความสนิทสนมกับ 

ไบรอัน ทำาให้แคลร์เป็นภัยคุกคามที่ไอรีน

ต้องจัดการ 

เหมือนหนังขาว-ดำาเรื่องก่อนๆ ของ

เน็ตฟลิกซ์ ที่เป็นจุดเด่นคืองานภาพ...คำา

เดียวสั้นๆ สวย และนักวิจารณ์แถวหน้า

บอกว่า ฉลาด เพราะเข้า

กับเรื่องราวที่ว่าด้วยสี

ผิว เล่นกับเฉดสี ระดับ

สีผิวขาวและดำาของตัว

ละคร โดยเฉพาะผิวสีอ่อน

ที่กลายเป็นใบผ่านทางของ

สองสาว และการกำาหนด

ภาพด้วยสัดส่วน 4:3 ไม่

เพียงให้อารมณ์อึดอัด มา

คุ ในยามที่สองเพื่อนสาว

อยู่ร่วมกัน ยังทำาให้เรา

ได้อารมณ์ผ่านการมอง

ของสองสาว ที่มีทั้งปราย

ตามอง จ้อง การทอดสายตา รู้สึกถึงอาการ

หวาดระแวง ไม่พอใจ ริษยา 

และในส่วนของการแสดง สองนัก

แสดงสาว เทสซา ทอมป์สัน ในบทไอรีน 

และรูธ เนกา-แคลร์ ถ่ายทอดอารมณ์ความ

รู้สึกออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม เทสซา ทำาให้

เราอินไปกับทุกอารมณ์ความรู้สึก อึดอัด 

และการกลับมาคบหา

สมาคมกับไอรีนเพื่อน

เก่า เป็นไปเพราะความ

เหงา ความปรารถนาจะ

กลับมาอยู่ในสังคมคนดำา

ของตัวเอง สองสาวมากับ

การแสดงในแบบละคร

เวที แต่ไม่ได้เล่นใหญ่จน

เกินงาม 

สองหนุ่ม อัง

เดร ฮอลแลนด์-ไบรอัน       

อเล็กซานเดอร์ สการ์        

สการ์ด-จอห์น รับผิดชอบ

บทของตัวเองได้ แต่ที่

เป็นตัวขโมยซีนคือ บิล    

แคมป์-ฮิว นักเขียนผิว

ขาว เพื่อนสนิทของไอรีน 

ที่ทำาตัวเป็นผู้สังเกตการณ์

สังคมคนดำา 

ตามสไตล์หนัง

คนผิวสี มีประเด็นเรื่อง

การเหยียดผิว จาก

พฤติกรรมของจอห์นสามีของแคลร์ และ

เรื่องจริงในสังคม ความรุนแรง

ที่คนขาวกระทำาต่อคนดำา 

เสียดสีเรื่องชนชั้น ด้วยท่าที                                 

ของไอรีนกับสาวใช้ผิวดำาของ

เธอ 

แต่ที่เป็นประเด็นหลัก

ของเรื่อง อยู่ที่การผ่าน การ

ตีเนียนเข้าสู่สังคมคนผิวขาว

ของแคลร์ ไม่ใช่เพราะรังเกียจ

ความเป็นคนดำาของตัวเอง               

แต่เป็นเพราะเกลียดความ                  

จน 

และอย่างที่บอกไว้ในตัวอย่าง 

ตอกย้ำาความจริงที่ว่า เราไม่สามารถ

ตัดสินคนจากภาพที่เห็น ขาวอาจเป็นดำา 

และนิ่งๆ เป็นน้ำานิ่งไหลลึก ซ่อนความ

ร้ายไว้อย่างล้ำาลึกก็ได้ 

แต่ที่ไม่ได้ซ่อนคือ ฝีมือของรีเบค

กา ฮอลล์ เยี่ยมทั้งงานเขียนบทและ

กำากับ 

Passing อีกหนึ่งหนังดีที่คุณๆ ไม่

ควรพลาด.

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

เ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

P

อาลัยนักเขียน

‘วิลเบอร์ สมิธ’

Passing

วิลเบอร์ สมิธ กับภรรยา แดเนียล โธมัส ถ่ายปี 1989

วิลเบอร์ สมิธ
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11ดวง/อาหาร

ปดาห์นี้ผมขอเอาใจแฟน

พันธุ์แท้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ โดย

จะพาไปชิมร้านก๋วยเตี๋ยว

เนื้อนายใช้ (บ้านแพน) ที่ตั้งอยู่ริมถนน

สวนผัก ตลิ่งชัน การเดินทางถ้ามาจาก

ถนนราชพฤกษ์ฝั่งที่มุ่งหน้าไปวงเวียน

นครอินทร์ เมื่อขึ้นสะพานข้ามถนนบรม

ราชชนนี ให้ชิดซ้ายเพื่อเข้าถนนสวนผัก 

จากนั้นเลี้ยวซ้ายประมาณ 100 เมตร ก็

จะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ทางขวามือ 

ก่อนถึงซอยสวนผัก 13 สังเกตที่ป้าย

ร้านจะเป็นป้ายสีเหลือง จอดรถได้ตาม

ริมถนนใกล้ร้าน

สภาพร้านเป็นตึกแถวขนาดหนึ่ง

คูหา บรรยากาศภายในร้านเหมือนร้าน

ก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ทั่วไป เปิดขายมานาน

กว่า 50 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากรุ่น

ปู่พายเรือขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่ตำาบล

บ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากนั้นก็ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่ถนนสวน

ผักเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว โดยเป็น

รุ่นพ่อที่ดำาเนินกิจการ จนถึงปัจจุบันเป็น

รุ่นลูกคือ คุณวีรยุทธ วิสัยแสวง หรือ

คุณเชน ที่สืบทอดกิจการร่วมกับพี่น้อง

ทั้งหมด 3 คน เมื่อก่อนร้านเป็นร้าน

ก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีเมนูเหมือนร้านอื่นๆ 

ทั่วไป แต่เมื่อ 10 ปีที่แล้วคุณเชนได้

เพิ่มเมนูใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น เมนูเนื้อ

โกเบ และน่องกรอบ ซึ่งกลายเป็นของดี

ประจำาร้านนี้

ส่วนเมนูยอดฮิตที่ลูกค้านิยมสั่ง

คือ เกาเหลาเนื้อรวม ความอร่อยอยู่

ที่น้ำาซุปเข้มข้น หอมหวาน กลมกล่อม 

โดยนำากระดูก

หน้าแข้งวัวทุบให้

แตกเป็นชิ้นๆ ต้ม

รวมกับเนื้อสาม

ชั้น เครื่องใน 

เช่น หัวใจ ไส้ 

ม้าม และขอบ

กระด้ง นำามาตุ๋น

ในหม้อเดียวกัน 

และใช้เครื่องเทศประมาณกว่า 10 ชนิด 

เช่น อบเชย โป๊ยกั้ก รากผักชี กระเทียม

ไทยกลีบเล็กปั่นละเอียดรวมทั้งเปลือก พริก

ไทยดำาเม็ดป่นหยาบๆ ซึ่งใช้เวลาในการ

ตุ๋นนานถึง 6 ชั่วโมง ก็จะได้น้ำาซุปรสชาติ

อร่อยเข้มข้นและไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อวัว

เคล็บลับคือ ในขณะที่ตุ๋นเนื้อให้ใช้

ไฟแรงตลอดเวลา ยิ่งตุ๋นนาน น้ำาซุปก็จะซึม

เข้าเนื้อทำาให้เนื้ออร่อยหวานฉ่ำา นอกจากนี้

ยังมีเนื้อสดส่วนลูกมะพร้าวใส่ลงไป พร้อม

กับลูกชิ้นเนื้อและลูก

ชิ้นเอ็นเนื้อที่ทางร้าน

คัดสรรอย่างดี เสิร์ฟ

ร้อนๆ กินกับน้ำาจิ้ม

พริกเผาสูตรเด็ดเป็น

เอกลักษณ์ไม่เหมือน

ใคร รสชาติคล้ายน้ำา

พริกตาแดง แต่กิน

กับเนื้อเข้ากันลงตัว 

อร่อยถูกลิ้นมากๆ

แต่ถ้าใครไม่กินเนื้อ แนะนำาให้สั่ง

เกาเหลาหมูตุ๋น ชามนี้ใช้น้ำาซุปที่ได้จากการ

ตุ๋นเนื้อหมู กระดูกหมู ไส้หมูและเครื่องเทศ

รวมกัน ในชามก็มีทั้งหมูสดหมักแล้วลวก

สุก หมูตุ๋น ที่จะใช้เนื้อหมูส่วนขั้วตับนำามา

ตุ๋น ใส่ไส้อ่อน และตับสดลวกพอสุก น้ำาซุป

หอมๆ กินเข้าคู่กับกับเนื้อหมูนุ่มๆ หมูตุ๋น

เปื่อยกำาลังดี และเครื่องในอร่อยๆ

ส่วนใครที่อยากกินเนื้อวัวแบบเน้นๆ 

ต้องมาลองน่องกรอบ

ลวกจิ้ม ทางร้านเลือก

ใช้เนื้อน่องวัวส่วนใน

สุด ที่มีความพิเศษคือ

จะมีเอ็นแทรกอยู่ใน

เนื้อเป็นเส้นๆ นำามา 

สไลซ์เป็นแผ่นพอดีคำา 

แล้วหมักกับเครื่อง

ปรุงตามสูตรเฉพาะ

ของทางร้าน เสร็จ

แล้วนำาไปลวกแค่พอ

สุก กินคู่กับน้ำาจิ้มพริก

เผา อร่อยจริงๆ

นอกจาก

ก๋วยเตี๋ยวแล้ว เมนู

ที่ขึ้นชื่อของร้านอีก

อย่าง นั่นคือ กวยจั๊บ

น้ำา ความเด่นความ

อร่อยของกวยจั๊บน้ำา

ข้นอยู่ที่ซุปกระดูก

หมูผสมเครื่องเทศ 

เส้นกวยจั๊บนำามาต้ม

แบบโบราณใส่หม้อ

ดิน และยังนำาเครื่อง

ใน หมูกรอบ หมูสด 

เลือด ไข่เป็ดต้มในน้ำา

ซุปหอมหวาน พอตัก

ใส่ชาม ลองชิมตอนที่

ยังร้อนๆ กินเพลินจน

หยุดไม่ได ้

อิ่มจากเมนูหลัก ตามมาด้วยของกิน

เล่นอย่าง ลูกชิ้นปิ้ง ทั้งลูกชิ้นหมู ลูกชิ้น

เนื้อ ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ โดยทางร้านปรุงน้ำาจิ้ม

ที่มีส่วนประกอบของน้ำามะขามเปียกที่นำา

มาเคี่ยวผสมจนได้ที่ จิ้มกับลูกชิ้นปิ้งร้อนๆ 

ลูกชิ้นเคี้ยวเด้งเนื้อนุ่ม น้ำาจิ้มหอมๆ รสเด็ด 

เข้ากันมากๆ ร้านนี้เปิด 07.30-15.00 น. 

หยุดทุกวันจันทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร.

09-0975-0078.

สั

ลัคนามิถุนกับเกณฑ์ชะตาสำาคัญปี 2565

ภาพลัคนาสถิตราศีมิถุน-เรื่องราว

ต่างๆ ของชีวิตและดาวจรสำาคัญปี 2565

โดยสรุป ตลอดทั้งปียังมีเรื่องเสีย

เงินทอง-แถมสามเดือนแรกหงุดหงิด ไม่รู้

จะเอาอย่างไรกับทางชีวิต แต่โชคดีที่ระยะ

เดียวกันมี โชคลาภให้ชะตาเข้มแข็งพอเพื่อ

เตรียมรับมือแรงสั่นสะเทือนราวแผ่นดิน

ไหวของงานที่มาพร้อมกับโชค หากจะมี

การใช้ชีวิตแตกต่างจากเดิมหรือเดินทาง

ไกล (ขึ้น)-กลางปีเริ่มการปฏิวัติใหญ่ที่จะ

เกิดกะทันหันเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย หรือศัตรู

ลับ หรือการทรยศหักหลัง หรือพลัดพราก

ถิ่นที่อยู่ที่คุ้นเคยที่จะเกิดเป็นระยะๆ ตลอด

เจ็ดปี

ในปีใหม่ 2565 นี้ ตลอดทั้งปี แนว

โน้ม เหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตทั้ง ดี-ร้าย ที่

สำาคัญที่จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุน

ได้ตลอดเวลา ดังนี้

1.ด้านร้ายมากกว่าดีตั้งแต่ต้น-

ปลายปี พวกท่านต้องเจอเข้ากับปรากฏ 

การณ์ ฟืนไฟ หรือ เสียเงินทองไป กับการ

รับมือเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือภาษี 

หรือค่าปรับ หรือเบี้ยประกัน หรือความ

ประมาท หรือการสูญเสีย (เริ่มมาตั้งแต่ต้น

โชคดีบางระยะโดย จะมีสองอาการคือ เสีย

อะไรไปได้กลับมา (บางช่วงพระราหูเป็น

ศรีจร) หรือบางท่านมีบางระยะที่เอาชนะ

ปัญหาอุปสรรคของทางชีวิตได้ ศัตรูหักโค่น

ไม่ได้ และอยากได้อะไรในทางชีวิตก็จะได้ 

(พระราหูเป็นศรีจร)

3.เกณฑ์ดีคานเกณฑ์ร้ายเริ่มตั้ง   

แต่ต้นปี (ต่อเนื่องมาจาก 9 พฤศจิกายน 

2564 เป็นต้นมา)-8 เมษายน 2565 และ

เป็นระยะที่ควรสร้างความชัดเจนว่าจะเอา

อย่างไรกับงาน หรือหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้เสีย

ในชีวิตทั้งหลาย หรือคู่ครอง เพราะเป็น

ระยะที่ความกังวลหม่นหมอง หรือเศร้า

โศกของพวกท่านส่วนใหญ่ที่เกิดอีกรอบมา

ตั้งแต่ประมาณปลายกันยายน 2564 จะลด

ลง ทัศนวิสัย มุมมองต่างๆ จะชัดเจนขึ้น

แบบ ดวงตาเห็นธรรม (พฤหัสบดีจร 5 เข้า

เดินในภพที่เก้าของดวงชะตา)

อีกทั้งระยะนี้พวกท่านส่วนใหญ่อาจ

จะได้ แฟน หรือ ลูก ได้ งานแดนไกล หรือ

มี ผู้สนับสนุน หรือ บางท่านได้ทุน หรือ ได้

ชื่อเสียงตามระดับวาสนา ตามโฉลก..ได้

ฐานา ลุลาภาอยู่นองเนือง….

ยกเว้นสำาหรับพวกท่านส่วนน้อยที่

ได้ผลด้านร้ายจากเกณฑ์นี้ (พฤหัสบดีกำาลัง

เป็นกาลกิณีจร) พวกท่านอาจเดือดร้อน

หม่นหมองยิ่งกว่าช่วงปลายเดือนกันยายน 

2564 เป็นต้นมา เช่น เดือดร้อนเรื่องใน

บ้าน หรือ การเดินทางไกล หรือ การเรียน

ระดับสูง หรือ สิ่งที่คาดว่าเป็นโชคดีจาก

งานหรือคู่ครอง หรือหุ้นส่วน กลายเป็น

โชคร้ายไป

สำาคัญที่สุดคือ ขอให้พวกท่านใช้

ระยะนี้คือก่อน 8 เมษายน 2565 มองทาง

ชีวิตเกี่ยวกับ การงาน และ หุ้นส่วนชีวิต 

บางท่านก็เกี่ยวกับคู่ครอง ให้ออกว่าจะไป

ทางใดจะได้ไม่งง และสับสนวุ่นวายเมื่อเกิด

แรงสั่นสะเทือนที่รอเกิดอยู่ เช่น

หากเป็นนักการเมืองที่ลัคนาสถิต

พวกท่านด้วย แต่ 

อย่างน้อยเรื่องเงินก็

จะดีกว่าช่วงต้นปี-8 

เมษายน 2565

5.ดีมากกว่า 

ร้าย เกณฑ์หยุดหงุด 

หงิดทางชีวิตแล้ว 

เริ่ม กล้าเดินทางใหม่ 

หรือ หาเพื่อนใหม่ หรือ ความหวังใหม่ 

หรือ ถิ่นฐานใหม่ หรือ ทำาเลใหม่ หรือ ทำา

อะไรใหม่ๆ เริ่มตั้งแต่ 29 มีนาคม2565-

สิ้นปี (พระราหูจรเข้าไปเดินในราศีเมษ) 

เกณฑ์นี้คาดว่าเมื่อพวกท่านลงมือทำาแล้ว 

คาดผลได้ว่าจะออกมาดีตามโฉลก…ขอบ

ยาตรา มี ไชยาลาภสมบูรณ์  

จะมียกเว้นพวกท่านส่วนน้อยที่ทำา

แล้วผลออกมาด้านลบ เช่น เดินทางชีวิต

ใหม่แล้วเกิดปัญหา ย้ายไปไกลเดือดร้อน 

เจอเพื่อนหรือสังคมไม่ดี ฯลฯ (พระราหูเป็น

กาลกิณีจร)

6.ดีหรือร้ายก็ต้องเจอไม่อย่างใดก็

อย่างหนึ่ง คือเริ่มประมาณต้นกรกฎาคม 

2565-สิ้นปี และจะกินระยะเวลายาวนาน

เจ็ดปีถึงกรกฎาคม 2572 คือ จะมีการ

ปฏิวัติใหญ่เรื่อง รายจ่าย หรือ เกิดศัตรู

ลับ หรือ การกระทำาถูกขัดขวาง ถูกจำากัด

เสรีภาพด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ไม่ลงรอย

กับผู้มีอำานาจ หรือ มีถ้อยคำาเสื่อมเสียชื่อ

เสียง หรือ พลัดพรากบ้านเกิดเมืองนอน 

หรือ พบเหตุการณ์กะทันหันทั้งหลายที่

เป็นความลับ เป็นระยะที่อยู่เบื้องหลังได้ดี 

และ ต้องระวังอันตรายจากสัตว์ใหญ่

เท่าที่เก็บข้อมูลมาที่ พอจะใช้เป็น

แนวทางให้สังเกตในระยะเจ็ดปี ที่ ไม่

จำาเป็นต้องเกิดตลอดเวลา และ ไม่จำาเป็น

ต้องเกิดทุกสถานการณ์ เช่น

เห็นแววแล้ว ที่ต้องย้ายไปทำางาน

ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ หรือถูกจำากัด

เสรีภาพด้วยอาการต่างๆ เช่น ต้องดูแลคน

ธันวาคม 2563-พระเสาร์จร 7 เข้าไปเดิน

ในภพมรณะ)

เช่น พ่อแม่ หรือลูก หรือเด็กในดูแล

ป่วย หรือจากไป หรือโดนภาษีย้อนหลัง 

หรือเสียเงินไปกับการเก็งกำาไร หรือลงทุน

ทำางานอะไรใหม่ๆ เป็นต้น

จะมี ส่วนน้อยของพวกท่านโชคดี                                

อาจได้มรดก หรือจ่ายเงินไปแล้วได้คืนจาก

ประกันหรือบำาเหน็จ-บำานาญหรือของเก่า 

เป็นต้น

2.ร้ายมากกว่าดีเริ่มต้นปี-29 

มีนาคม 2565 พวกท่านส่วนใหญ่จะ 

หงุดหงิดเรื่องในบ้าน หรือ ทางชีวิตเหมือน

กับว่าไม่ค่อยมีทางเลือกอะไรมากนัก หรือ

จะเอาอย่างไรดีกับชีวิต (เริ่มมาตั้งแต่ 10 

กันยายน 2563 พระราหูจร 8 เดินใน

ภพวินาสน์ดวงชะตา) เช่น ไปเรียนหรือ

ทำางานต่างประเทศแล้วอยู่ในบรรยากาศ

อึดอัดไม่คุ้นเคย หรือบางท่านโดนกดดัน

ให้ออกจากกงสีที่คุ้นเคย หรือนักการเมือง

ถูกกดดันให้เปลี่ยนพรรค หรือบางท่านขัด

แย้งอุดมการณ์กับคนรอบข้างจนไม่มีความ

สุข เป็นต้น

เกณฑ์นี้ อาจมีบางท่านส่วนน้อยที่

ราศีมิถุน พวกท่านต้องตัดสินใจได้แล้วว่า

ท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองจะ

เลือกไปสังกัดพรรคใด ที่จะร่วมเป็นหุ้นส่วน

ชีวิตในทางการเมืองกับใคร หรือหากเป็น

นักธุรกิจจะร่วมทุนกับใคร เป็นต้น เพราะ 

แรงสั่นสะเทือนใหญ่เรื่องงานและเงินรอ

อยู่คือ 

4.เกณฑ์เตรียมรับแรงสั่นสะเทือน 

ใหญ่เรื่องงาน-กิจการ-ผู้บังคับบัญชา-ชื่อ

เสียงเกียรติยศ เริ่ม 8 เมษายน 2565-

สิ้นปี 

เชื่อได้ว่าเกณฑ์นี้จะเกิดการเปลี่ยน-

แปลงหรือสั่นสะเทือน คล้ายๆ แผ่นดินไหว 

หรือ ภูเขาไฟระเบิดในงาน-ผู้บังคับบัญชา-

ชื่อเสียงเกียรติยศ-กิจการ-กงสีของพวก

ท่านเป็นระยะๆ (พระเสาร์จร 7 หัวหน้า

ดาวร้ายที่ราศีมังกรได้มาตรฐานเกษตราธิ

บดีสาดแสงถึงพฤหัสบดีจร 5 หัวหน้าดาวดี

ที่เดินอยู่ในราศีมีนขอบเขตของงาน) วิธีการ

รับมือคือ กล้าสั่นสู ้ไม่สั่นหนี ฟันฝ่าเพื่อ 

หวังผลในด้านดีใน เหมือนหลังภูเขาระเบิด

ก็นำาความอุดมสมบูรณ์มาด้วย

เพียงแต่การสั่นสะเทือนคราวนี้

คงจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้าน งาน-นาย-

กิจการ ของพวกท่านมากโขอยู่ แต่ถึง

อย่างไรผลตามตำาราบอกดีเรื่องงานคือ…ไข้

หายเอง คนยำาเกรงจะรุ่งเรือง (พฤหัสบดี

จรเดินอยู่ในราศีมีน ได้มาตรฐานเกษตรา                                               

ธิบดี)

และเชื่อได้ว่าแรงสั่นสะเทือนนี้ ไปถึง 

เรื่องเงิน เศรษฐกิจ และการทำามากินของ

ป่วย หรือถูกขัดขวางไม่ให้ได้ตำาแหน่ง หรือ

ไปรับงานใหม่เจอความลับซุกซ่อนโกงกัน

มโหฬารแบบไม่คาดฝัน ต้องไปรื้อ ไปสาง 

หรือบางท่านเลี้ยงสัตว์ตัวใหญ่ เช่น ม้าถูก

กัดหรือถูกเตะ หรือปลวกซุกซ่อนอยู่ในบ้าน 

หรือบางท่านยอมลดเงินเดือนตัวเองเพื่อลด

ค่าใช้จ่ายบริษัทเพื่อให้กิจการเดินหน้าไปได้

ส่วนที่ พลิกด้านดีที่เคยเห็นมา เช่น 

เคยติดเกมกลับพลิกชีวิตไม่คาดฝัน กลับ

มาเรียนแล้วไปต่างประเทศ หรือบางท่าน

ตีฝ่าคุกของชีวิตจากลูกจ้าง หาหุ้นส่วนต่าง

ประเทศทำาธุรกิจได้สมใจนึก หรือจู่ๆ บาง

ท่านที่เคยลุ่มหลงมัวเมาอย่างหนัก ทิ้งบ้าน

ช่องทุ่มทุนสนับสนุนเจ้าสำานัก เพราะความ

เชื่อชนิดใครห้ามก็ไม่ฟัง เห็นพฤติกรรมไม่

ชอบมาพากลกลับออกได้อย่างเหลือเชื่อ 

เป็นต้น

7.วาระของพวกท่านส่วนใหญ่ในปี 

2565

7.1 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2565-สิ้นปี 

ถึงจะมีความผันผวน-สั่นไหวเรื่องงาน

ขนาดไหนก็ยังถือว่าออกแนวดีกว่าร้าย คน

ยำาเกรง และรุ่งเรือง มีคนป่วยอยู่ก็จะดีขึ้น 

(พฤหัสบดีจร 5 เดินในภพที่สิบ)

7.2 ช่วงถือว่าโชคดีกับพวกท่าน

ส่วนใหญ่คือ

-ช่วง 4 เมษายน-7 มิถุนายน 2565 

แม้ โชคจะยึกๆ ยักๆ เดินหน้าบ้าง ถอยหลัง

บ้าง (ดาวประจำาชีพเข้าดินแดนโชคลาภ

ความสำาเร็จของชีวิต-แต่เดินผิดปกติ)

-ช่วง 25 พฤษภาคม-19 มิถุนายน 

2565 (ดาวตัวแทนความเส่ียง-ความรักเดินอยู่

ในดินแดนโชคลาภและความสำาเร็จของชีวิต)

-ช่วง 26 มิถุนายน-9 สิงหาคม 

2565 (ดาวตัวแทนโชคลาภและความ

สำาเร็จของชีวิตเข้มแข็ง-มาตรฐานเกษตรา                                              

ธิบดี)

-ช่วง 13 กรกฎาคม-29 กรกฎาคม 

2565 (ดาวประจำาชีพเข้าดินแดนของเงิน).

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

‘นายใช้’ก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกเบ

ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน



ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งจากตลาดโลกจึงทำาให้ราคาขายปลีก

ในประเทศปรับตัวขึ้นเช่นกัน

ในเมื่อราคาน้ำามันดีเซลเพิ่มสูงเช่นนี้ จึงทำาให้กลุ่มนักธุรกิจที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รถบรรทุกดำาเนินธุรกิจต้องออกมาประท้วง 

เพื่อเรียกร้องให้ตรึงราคาน้ำามันไว้ที่ 25  บาทต่อลิตร จึงเป็นเผือก

ร้อนที่รัฐบาลจะต้องหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการ

ขออนุมัติกู้ยืมเงินของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง  (สกนช.) 

เพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง  รักษาเสถียรภาพ

ระดับราคาน้ำามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่

ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีพของประชาชน โดยกู้เงิน 2 หมื่นล้าน

บาทเพื่อตรึงราคาน้ำามันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท เป็นเวลา 

4 เดือน ซึ่งจะพ้นหน้าหนาวพอดี

และไพ่ตายสุดท้ายในกรณีกองทุนเอาไม่อยู่ น่ันคือลดภาษี

สรรพสามิตตามข้อเรียกร้องของกลุ่มรถบรรทุก ท่ีรองต่อ “สุพัฒน

พงษ์ พันธ์มีเชาว์” รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า

ไม่สามารถทำาได้ เพราะถ้ากู้ก็เท่ากับก่อหน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

แต่ถ้าลดภาษีสรรพสามิตก็ยังมีความเสี่ยงเช่นกัน เพราะการ

จัดเก็บภาษีทั้งภาษีสรรพสามิตน้ำามันทุกชนิด ถือเป็นแหล่งรายได้ที่

สำาคัญของรัฐบาลในช่วงนี้ โดยในปีงบประมาณ  2563 สัดส่วน

ภาษีดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 2 แสนล้านบาท  หรือคิดเป็นเกือบร้อย

ละ 40 ของรายได้รวมรัฐบาล ดังนั้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจึง

เป็นแหล่งรายได้สำาคัญ ที่รัฐบาลจะสามารถนำามาใช้ในการบริหาร

ประเทศและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ได้ เช่น 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม, การดำาเนินมาตรการ

บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ฯลฯ

ถ้าลดภาษีสรรพสามิตก็ไม่รู้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้จริง

หรือไม่ ซ้ำาร้ายอาจจะเกิดปัญหาตามมามากมาย 

ดังนั้น จึงต้องดูว่ากองทุนจะเอาอยู่หรือไม่กับอีก 2 เดือนข้าง

หน้าที่ราคาน้ำามันในตลาดโลกจะพุ่งสูงกว่านี้ ซึ่งถ้าเอาไม่อยู่แล้วจะ

ใช้มาตรการไหนต่อไป.

มีประเด็นที่น่าสนใจคือ โครงการคัดเลือกเอกชนในการจัด

ให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำาสายหลักในภาคตะวันออก ของกรม

ธนารักษ์ ที่ได้ผู้ชนะเป็นเอกชนรายใหม่ 

หลังจากที่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวัน

ออก หรือ EAST WATER (อิสท์ วอเตอร์) ผู้ได้รับสัมปทานราย

เดิม จะสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาวันที่ 31 ธ.ค.67 ไม่ได้รับการคัด 

เลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกของกรมธนารักษ์ ทำาให้ อิสท์ 

วอเตอร์ ยื่นฟ้องกรมธนารักษ์ต่อศาลปกครอง ว่ากระบวนการคัด

เลือกทำาผิดหลักเกณฑ์  และขอให้ศาลมีคำาสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดย

ให้ยุติกระบวนการคัดเลือกชั่วคราว

ก่อนหน้านี้ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์  ให้

สัมภาษณ์ว่า โครงการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า/บริหารระบบ

ท่อส่งน้ำาสายหลักในภาคตะวันออก กรมธนารักษ์ ยังไม่มีการลง

นามสัญญากับบริษัทเอกชนรายใหม่ เพราะต้องรอคำาสั่งจากศาล

ปกครองว่าจะให้ดำาเนินการอย่างไร

หลังจากที่บริษัทรายเดิมได้ไปยื่นศาลปกครอง ขอคุ้มครอง

ชั่วคราวกรณีการคัดเลือกเอกชนในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้หากศาล

ปกครองมีคำาสั่งออกมาอย่างไร กรมธนารักษ์ก็พร้อมปฏิบัติตาม จึง

ยังไม่มีการลงนามสัญญากับเอกชนรายใหม่

ล่าสุด ศาลปกครองกลางมีคำาส่ังไม่รับคำาขอคุ้มครองช่ัวคราว

ของ อิสท์ วอเตอร์ ซ่ึงประภาศให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อ 18 พ.ย.ว่า “คำ�

ส่ังศ�ลปกครองท่ีออกม� ทำ�ให้กรมธน�รักษ์ส�ม�รถดำ�เนินก�รต�ม

ข้ันตอนต่อไปได้ ส่วนจะมีก�รลงน�มสัญญ�เอกชนร�ยใหม่ท่ีได้รับ

ก�รคัดเลือกเมื่อใดน้ัน หลังจ�กน้ีกรมธน�รักษ์คงต้องม�พิจ�รณ�ร�ย

ละเอียดข้ันตอนอีกคร้ัง ว่�จะดำ�เนินก�รได้แค่ไหนอย่�งไร ต้องคำ�นึง

ถึงกระบวนก�รศ�ลด้วย เพร�ะยังมีคดีหลักท่ี อิสท์ วอเตอร์ ยื่นฟ้อง

ต่อศ�ลปกครองในส่วนของกระบวนก�รคัดเลือกทำ�ผิดหลักเกณฑ์ ก็

ต้องว่�กันไปต�มกระบวนก�รอีกคร้ัง จะนำ�เรื่องดังกล่�วเข้�สู่คณะ

ประภาศ คงเอียด 
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12 ในประเทศ

าถามถึงชื่อความผิดอาญา เช่น ความผิด

ฐานฆ่าคนตาย ความผิดฐานลักทรัพย์ ความ

ผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานข่มขืนกระทำา

ชำาเรา เป็นต้น จะทราบทันทีว่าเป็นความผิด

เกี่ยวกับอะไร แต่มีความผิดฐานหนึ่งในชื่อภาษาจีนว่า 

“อั้งยี่”  เชื่อว่าหลายคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายจะไม่ค่อย

ทราบว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งใด ครั้งนี้จึงจะกล่าวถึงความผิด

ในชื่อเรื่อง ความผิดฐานอั้งยี่

 อั้งยี่ ถือกำาเนิดขึ้นในประเทศจีนสมัยราชวงศ์

ไต้เช็ง ที่พวกกบฏรวบรวมสมัครพรรคพวกเข้าตีเมือง

หลวงเพื่อเปลี่ยนราชวงศ์ แต่สู้ไม่ได้ต้องแตกพ่ายพา

กันหนีกลับไปยังที่ซ่อน  แล้วหัวหน้าต่างๆ ได้ตกลง

แยกย้ายกันไปซ่องสุมกำาลังเพื่อกลับมาสู้รบใหม่ เมื่อ

แยกย้ายกันไปยังหัวเมืองต่างๆ ก็คิดตั้งสมาคมลับขึ้น

ในหัวเมืองที่ไปอยู่ มีการรับสมาชิกร่วมขบวนการ โดย

มีแบบแผนของสมาคมในการสาบานก่อนรับเข้าเป็น

สมาชิก สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและมีการแสดง

สัญลักษณ์ลับที่รู้กันเฉพาะในระหว่างสมาชิกเพื่อดำาเนิน

การใต้ดินต่างๆ ใช้ชื่อสมาคมลับนี้ที่แปลเป็นภาษาไทย

ว่า ฟ้า ดิน  มนุษย์

การดำาเนินงานของสมาคมลับนี้มีการปกครอง

เป็นลำาดับชั้นตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ หัวหน้ารอง ตลอดไป

จนถึงผู้บริหารระดับปฏิบัติการและสมาชิก ทุกคนต้อง

ปฏิบัติตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด ผู้ทรยศหรือผู้ที่ขัดต่อ

ผลประโยชน์สมาคมต้องได้รับการปฏิบัติการอย่างเด็ด

ขาดโดยวิธีการทารุณโหดร้าย  อันเป็นภัยต่อกฎหมาย

บ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในประเทศจีนเองก็มีการกวาด

ล้างสมาคมนี้มาโดยตลอด แต่สมาคมลับก็ยังคงอยู่จนถึง

ปัจจุบัน

สมาคมลับนี้ในประเทศไทยรู้จักกันดีในชื่อ อั้งยี่ 

ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าสีแดง ที่เรียกตามลักษณะ

การใช้อักษรสีแดงติดต่อสื่อสารกันของสมาชิก อั้งยี่ใน

ประเทศไทยเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวจีนที่

เข้ามาทำางานในประเทศไทยสมัยนั้นมีจำานวนมาก เข้า

มาใช้แรงงานเป็นกุลีและค้าขาย จึงมีการตั้งสมาคมขึ้น

เพื่อดูแลผลประโยชน์กลุ่มชาวจีนด้วยกันเอง แต่ต่อ

มาสมาคมเหล่านี้ดำาเนินการในทางที่ผิดกฎหมาย ไร้

ระเบียบและก่อความรุนแรง จนทางราชการต้องใช้

กำาลังเข้าปราบปรามขั้นเด็ดขาด และบัญญัติกฎหมาย

ให้สมาคมลับดังกล่าวมีโทษอาญาในฐานความผิดที่เรียก

ว่าอั้งยี่ ตั้งแต่ ร.ศ. 116 (พระราชบัญญัติป้องกันและ                                                                    

ปราบปรามการกระทำาในลักษณะอั้งยี่ ร.ศ.116) เป็นต้น

มา

ต่อมาเมื่อมีการยกร่างประมวลกฎหมาย ก็ได้

นำามูลฐานความผิดดังกล่าวมาบัญญัติเป็นความผิดใน

ประมวลกฎหมายอาญาด้วย ดังนี้

มาตรา 209 “ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่ง

ปกปิดวิธีดำาเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิ

ชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานเป็นอั้งยี่ 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นสี่พันบาท

ถ้าผู้กระทำาความผิดเป็นหัวหน้า ผู้จัดการหรือผู้มี

ตำาแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำา

คุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”

มาตรา 211 “ผู้ใดประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือ

ซ่องโจร ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร 

เว้นแต่ผู้นั้นจะแสดงได้ว่า ได้ประชุมโดยไม่รู้ว่าเป็นการ

ประชุมของอั้งยี่หรือซ่องโจร”

มาตรา 212 “ผู้ใด

(1) จัดหาที่ประชุมหรือที่พำานักให้แก่อั้งยี่หรือ

ซ่องโจร

(2) ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือพรรค

พวกซ่องโจร

(3) อุปการะอั้งยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดย

ประการอื่น หรือ

(4) ช่วยจำาหน่ายทรัพยท์ี่อั้งยี่หรือซ่องโจรได้มา

โดยการกระทำาความผิด

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำาความผิดฐาน

เป็นอั้งยี่หรือซ่องโจรแล้วแต่กรณี”

มาตรา 213 “ถ้าสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวก

ซ่องโจรคนหนึ่งคนใดได้กระทำาความผิดตามความมุ่ง

หมายของอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้น สมาชิกอั้งยี่หรือพรรค

พวกซ่องโจรที่อยู่ด้วยในขณะกระทำาความผิด หรืออยู่

ด้วยในที่ประชุมแต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระทำา

ความผิดนั้น และบรรดาหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้มี

ตำาแหน่งหน้าที่ในอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้น ต้องระวางโทษ

ตามที่บัญญัติไว้สำาหรับความผิดนั้นทุกคน”

บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า 

อั้งยี่ ก็คือความผิดเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของคณะ

บุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำาเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อ

การอันมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นไม่ว่าคณะบุคคลนั้น

จะมีชื่ออย่างไร เช่น แก๊งมาเฟีย, แก๊งยากูซ่า, แก๊งลูก

หมู หรือแก๊ง La Gran Raza ในอเมริกาใต้ เป็นต้น ก็

ถือว่าเป็นความผิดฐานอั้งยี่ทั้งสิ้น หากมีการกระทำาที่

เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไทยเช่น

เดียวกัน.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘ความผิดฐานอั้งยี่’

คืบหน้าโครงการท่อส่งน้ำาภาคตะวันออก

กรรมก�รท่ีร�ชพัสดุว่�จะดำ�เนินก�รอย่�งไรต่อไป”

เรื่องนี้สื่อรายงานไว้ว่า โครงการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้

เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำาสายหลักในภาคตะวันออก  กรมธนารักษ์

มีหนังสือเชิญบริษัทที่มีคุณสมบัต ิ3 รายให้มายื่นข้อเสนอเพื่อเข้า

ร่วมการคัดเลือก

จากนั้นในวันที ่30 ก.ย.64 คณะกรรมการคัดเลือกมีมติให้ 

บริษัทเอกชนรายใหม่ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกบริหารและดำาเนินกิจการ

ระบบท่อส่งน้ำาสายหลักในภาคตะวันออก มีอายุสัญญา 30 ปี โดย

กรมธนารักษ์จะได้รับผลตอบแทนตลอดระยะเวลา 30 ปี เป็น

เงิน 1.5 หมื่นล้านบาท

บริษัท อิสท์ วอเตอร์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และยื่นฟ้องขอ

คุ้มครองช่ัวคราวเนื่องจากมองว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมธนารักษ์

ต้องเจรจากับบริษัทรายเดิมก่อนท่ีสัญญาจะส้ินสุดไม่น้อยกว่า 3 ปี

นอกจากนี้ การดำาเนินการคัดเลือกครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ที่ต้องการให้การดำาเนินการมีความ

คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้บริการน้ำา

ในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นหลักการที่เป็นสาระสำาคัญ

ดังนั้น แม้ว่าจะใกล้สิ้นสุดอายุของสัญญาในวันที ่31 ธ.ค.

67 แต่เป็นพันธะของกรมธนารักษ์ที่จะต้องพิจารณาจัดทำาสัญญา 

ฉบับใหม่ เพื่อให้บริษัทรายเดิมเป็นผู้ ใช้และบริหารโครงการท่อ

ส่งน้ำาต่อไปตามมติ ครม. เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารจัดการ

ระบบท่อส่งน้ำาในภาคตะวันออก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาค

อุตสาหกรรมของประเทศได้.

แม้ยังไม่พ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ในปีนี้ แต่คนไทยก็

ยังต้องเจอมรสุมหลายๆ อย่างเข้ามาตอกย้ำาไม่หยุด ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องน้ำาท่วม การเมืองที่มีความแตกแยกกันอย่างรุนแรง และล่าสุด

ยังต้องเจอปัญหาน้ำามันแพง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้ค่าครองชีพ

พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากวิกฤตพลังงาน เมื่อราคาน้ำามันดิบทั้งโลกขยับสูงขึ้นไม่

หยุดหย่อน ส่งผลต่อราคาขายปลีกหน้าปั๊ม ราคาสินค้า  ราคาค่า

ขนส่ง และอื่นๆ ขึ้นตาม ประเทศไทยในฐานะผู้นำาเข้าพลังงานเป็น

หลักจึงหนีไม่พ้นต้องก้มหน้ารับชะตากรรม หวังให้รัฐบาลช่วยเข้า

มาแก้ปัญหา บรรเทาผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด

ทั้งนี้ ราคาน้ำามันที่พุ่งขึ้นมาจากหลายปัจจัย ทั้งโควิด-19  

ระบาดทั่วโลก หลายประเทศฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้เป็นจำานวน

มาก ทำาให้เปิดโอกาสในการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ  คนออกมา

ใช้ชีวิตมากขึ้น ทยอยเลิกทำางานที่บ้าน การเข้าสู่ฤดูหนาวของซีก

โลกตะวันตกที่จะใช้น้ำามันดีเซลมากกว่าสถานการณ์ปกติ และผล 

กระทบต่อเนื่องจากพายุในสหรัฐอเมริกาที่ทำาให้การผลิตน้ำามันต้อง

หยุดชะงัก บวกกับราคาน้ำามันตลาดโลกในเดือนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 84 

องคำา” โลหะธาตุล้ำาค่าที่ใครๆ ต่างก็ปรารถนา ใน

เมืองไทยเรามีแหล่งแร่ทองคำาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี

อยู่ ๓ แหล่ง  คือแหล่งแร่ทองคำากบินทร์บุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี แหล่งแร่ทองคำาสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และแหล่ง

แร่ทองคำาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่แหล่งแร่

ทองคำาบางสะพานนี้เอง ที่จัดว่าเป็นแหล่งแร่ทองคำาที่ดีสุดใน

เมืองไทย  และเป็นทองคำาเนื้อดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะจัด

เป็นแหล่งทองคำาบริสุทธิ์ที่เรียกว่า ทองนพคุณ หรือทองเนื้อเก้า  

สามารถร่อนหาแร่ทองคำาได้ โดยไม่ต้องถลุง เนื้อทองมีสีเหลือง

สุกปลั่ง และเนื้ออ่อน เป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์  

ทองนพคุณหรือทองเนื้อเก้านี้ มีปรากฏอยู่ในหนังสือ

ประชุมประกาศของรัชกาลที่ ๔ ที่กล่าวเอาไว้ว่า ทองคำาที่ซื้อ

ขายกันนั้น เรียกตามเนื้อและตามราคา เช่นทองหนักบาทหนึ่ง

เป็นเงิน ๔ บาท เรียกว่าเนื้อสี่ ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๕ 

บาท เรียกว่าเนื้อห้า ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๖ บาท  เรียก

ว่าเนื้อหก ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๗ บาท เรียกว่าเนื้อเจ็ด 

ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๘ บาท เรียกว่าเนื้อแปด  ทองหนัก

บาทหนึ่งเป็นเงิน ๘ บาทสองสลึง เรียกว่าทองเนื้อแปด ๒ ขา 

ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๙ บาท เรียกว่าทองเนื้อเก้า หรือ

ทองนพคุณเก้าน้ำา เรียกสั้นๆ ว่า ทองนพคุณ  ทองธรรมชาติ 

ทองเนื้อแท้ หรือทองชมพูนุท ก็เรียก  

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) 

โปรดเกล้าฯ ให้นำาทองบางสะพานมาเป็นของท่ีระลึกพระราชทานแก่

พระราชอาคันตุกะ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ผู้รับสนองพระเดช

พระคุณอย่างใกล้ชิด ดังคราวเสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร

สุริยุปราคาท่ีตำาบลหว้ากอในปี  พ.ศ.๒๔๑๑ ได้พระราชทานทองคำา

บางสะพานแก่บรรดานักปราชญ์ฝร่ังเศส เจ้าเมืองสิงคโปร์ และออฟ

ฟิสเซอร์ท่ีข้ึนมาเฝ้าฯ บนพลับพลาท่ีประทับทุกนาย    

ทองบางสะพานหรือทองบางตะพานน้ันแต่โบราณนาน

มา มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวเอาไว้ว่าในปี พ.ศ.๒๒๘๙ 

ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เจ้าเมืองกุยได้

ทองคำาท่ีร่อนหาได้ในพ้ืนท่ีหนัก ๓ ตำาลึง นำาไปถวายแด่สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หลังจากน้ันพระองค์จึงเกณฑ์ไพร่พลจำานวน 

๒,๐๐๐ คน ไปร่อนทองท่ีบางสะพานเป็นเวลาปีเศษ จนถึง พ.ศ.

๒๒๙๑ ได้ทองคำา ๙๐ ช่ังเศษ เป็นน้ำาหนัก ๕๔ กิโลกรัม หรือคิดเป็น

น้ำาหนัก ๓,๖๐๐ บาท จึงโปรดให้ผู้ร้ังเมืองกุยเป็นพระกุยบุรี และโปรด

ให้นำาทองท่ีร่อนได้ท้ังหมดไปหุ้มยอดพระมณฑป รอยพระพุทธบาท

สระบุรี  แต่น่าเสียดายท่ีเมื่อคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยา คร้ังท่ี ๒ ในปี 

พ.ศ.๒๓๑๐ ยอดพระมณฑปถูกพวกโจรจีนเผาหลอมเอาทองไปเสียส้ิน      

 ในวรรณคดีไทยหลายเรื่องยังมีกล่าวถึงทองบางสะพานอยู่

ด้วย เช่น เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนทำาดาบฟ้าฟ้ืน กล่าวไว้ว่า 

“เอาไม้สรรพยามาทำาฝัก ประสมผงลงรักให้ผิวผ่อง กาบหุ้มต้นปลาย

ลายจำาลอง ทำาด้วยทองถ้วนบาทชาติบางตะพาน” และในตอนนางวัน

ทองเตรียมเก็บข้าวของให้แก่พลายงามออกจากบ้าน เพื่อหนีภัยจาก

ขุนช้างว่า “จึงเก็บไถ้ใส่ขนมกับส้มล้ิม ท้ังแช่อ่ิมจันอับลูกพลับหวาน 

แหวนราคาห้าช่ังทองบางตะพาน ล้วนต้องการเก็บใส่ในไถ้น้อย”

ส่วนในนิราศถลาง ของนายมี (หมื่นพรหมสมพัดสร)  กล่าว

เอาไว้ว่า “กระทั่งถึงบางตะพานสถานที่ มีทองดีแต่บุราณนานหนัก

หนา บังเกิดกับกายสิทธ์ิอิศรา ไม่มีราคีแกมแอร่มเรือง เน้ือกระษัตริย์ 

ชัดแท้ไม่แปรธาตุ ธรรมชาติสุกใสวิไลเหลือง ชาติประหังหุงขาด

บาทละเฟื้อง ถึงรุ่งเรืองก็ยังเยาเบาราคา บางตะพานผุดผ่องไม่

ต้องหุง ราคาสูงสมศรีดีหนักหนา พี่อยากได้เนื้อทองให้น้องทา แต่

วาสนายังไม่เทียมต้องเจียมใจ” 

สำาหรับอำาเภอบางสะพาน เดิมชื่อ เมืองกำาเนิดนพคุณ  ตัวเมือง

ต้ังอยู่ท่ีท่ามะนาว ฝ่ังขวาของลำาน้ำาแม่รำาพึง ท่ีบางสะพานน้ีเคยมีผู้ร่อน

ทองได้ทองเม็ดหลากหลายขนาดต่างๆ  กัน ท้ังเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ และ

เป็นผงทอง มีท้ังท่ีเป็นทองก้อน และท่ีติดอยู่กับเน้ือหิน ส่วนลักษณะ

เป็นก้อนทองท่ีเรียกกันว่า  nuggest (ทองท่ีขุดได้โดยไม่ต้องถลุง) คือ

ขุดได้เป็นเม็ดทอง หรือทองก้อน และเคยมีผู้ขุดพบท้ังขนาดหนัก ๑ 

บาทบ้าง ๒  บาทบ้าง จนถึงก้อนหนัก ๕ บาท-๑๐ บาทก็เคยมี    

แหล่งแร่ทองคำาที่พบโดยมากอยู่ที่ตำาบลร่อนทอง อำาเภอ

บางสะพาน โดยเฉพาะที่บ้านป่าร่อน หมู่ที่ ๖ อยู่ห่างจาก

อำาเภอบางสะพานประมาณ ๑๖ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากถนน

เพชรเกษมประมาณ ๔ กิโลเมตร จัดว่าเป็นแหล่งแร่ทองคำาที่

สมบูรณ์มานับแต่อดีต โดยเฉพาะแหล่งที่มีการขุดทองกันมาก

ที่สุดอยู่ที่บริเวณห้วยจังหัน ถือกันว่านับเอาเวลาการเดินทางเท้า

ของภิกษุ คือถ้าพระภิกษุเดินทางจากหมู่บ้านเวลาตรู่ ไปถึงคลอง

นี้ก็เป็นเวลาที่ภิกษุฉันอาหารพอดี และห้วยจังหันนั้นอยู่ห่างจาก

หมู่บ้านป่าร่อนประมาณ ๗๕๐-๒,๐๐๐ เมตร      

จากข้อมูลในหนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายประกอบ 

ประจวบเหมาะ เรื่องทองบางสะพาน ได้เขียนเล่าเก่ียวกับการสำารวจ

ทองคำาของคณะสำารวจทองคำาในปี พ.ศ.๒๔๙๓ ทำาให้มีการสันนิษฐาน

เอาไว้ว่า “แร่ทองคำาได้สะสมกันเป็นลานแร่อยู่ในเขตหมู่บ้านป่าร่อน 

บริเวณห้วยจังหัน และสองฝ่ังคลองทอง น่าจะมีการขุดร่อนกันมาไม่ต่ำา

กว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว หรือกว่าน้ันมาก.... หลุมแร่เก่าแก่แต่คร้ังกระโน้นอยู่

เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นเป็นพันเป็นหมื่นหลุมตลอดสองฟากฝ่ังคลอง”    

“การทำาแร่ทองคำาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษนั้น ใช้แบบเหมืองขุด 

เหมืองหาบขนาดเล็กๆ และใช้วิธีควักร่อนง่ายๆ แบบชาวบ้าน การ

แยกแร่ แรกๆ ใช้การสาดดินปนแร่ลงบนกระสอบ แล้วค่อยๆ เก็บ

ทองที่ติดบนกระสอบนั้น อีกวิธีหนึ่งก็คือการแยกแร่ด้วยเลียงไม้ 

หรือที่เรียกว่า การร่อนทองนั่นเอง”    อุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อน

ทอง เช่น กระป๋อง แชลง ช้อน  เลียง เป็นต้น โดยชาวบ้านจะใช้

เลียง ที่มีลักษณะคล้ายกระทะ หรือหมวกเวียดนาม นิยมทำาจากไม้

มงคล เช่น ไม้ใยด้าย ไม้ขนุน ไม้ทองหลาง ไม้มะค่า โดยนำาเลียง

มาใส่ดิน แล้วนำาไปขยำาบี้กับน้ำาจนเป็นโคลน แล้วเอียงเลียงกับน้ำา 

ปล่อยให้สายน้ำาในคลองพัดโคลนให้หมุนวนออกจากเลียงไป คง

เหลือแต่สินแร่ทองที่มีน้ำาหนักนอนอยู่ที่ก้นเลียง  

ปัจจุบันแม้ว่าทองคำามีจำานวนลดน้อยลง แต่ก็ยังมีผู้คนมาร่อน

หาทองกันอยู่ไม่ขาดสาย และมีชาวบ้านทำาอาชีพร่อนทองก็ยังมีอยู่ 

บริเวณท่ีมีการขุดทองกันน้ัน มักมีชื่อว่าเนินนำาหน้า ท่ีเป็นแหล่งแร่

ทองคำาน้ีมี ๓๓ เนิน เช่น เนินม้า ในอดีตเป็นเนินท่ีนักเดินทางท่ีมา

ขุดทองมักผูกพักม้าไว้ท่ีน่ี เนินไก่เข่ีย ท่ีเนินน้ีเป็นแหล่งท่ีมีแร่ทองอยู่

ต้ืนๆ เพียงแค่ไก่เข่ียก็พบก้อนทองได้แล้ว เนินยายบ้ี ท่ีแหล่งน้ีมีแร่

ทองปนอยู่ในดินท่ีเหนียวมาก จนต้องนำาดินท่ีขุดได้ไปแช่น้ำาให้อ่อนตัว 

แล้วอาศัยผู้เฒ่าท่ีอยู่เฝ้าบ้านบ้ีดินให้แหลกเพื่อหาเน้ือทอง เนินทอง

สุก เนินส้มป่อย เนินสวนกล้วย เนินห้าม เนินสามช่ังหรือเนินสาม

ช้ัน เนินปรางหรือเนินมะปราง เนินหินแก้ว เนินไทร  เนินหว้า เนิน

ห้วยตะแบก เนินฝุ่น เนินปอ เนินมะขามป้อม  ฯลฯ บริเวณช้ันดินท่ี

พบทองแบ่งออกเป็นช้ันต่างๆ ได้แก่ ช้ันเปลือกดิน ความลึก ๒ เมตร 

ดินกรวดหนู ความลึก ๑.๕  เมตร ดินกะสะ ความลึก ๕๐ เซนติเมตร 

ดินติดดาน ลึก ๑๕  เซนติเมตร และช้ันดินดาน   

ทองนพคุณสามารถปกป้องคุ้มครองจากอันตรายและนำาโชคได้ 

จึงนิยมนำามาใส่ห่วงคล้องคอ หรือนำามาติดท่ีหัวแหวน  ติดพระ ประดับ

พระเพื่อเพ่ิมความขลัง ทุกวันน้ีมีกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนรับซ้ือทองบางสะพานท่ีชาวบ้านร่อนได้ในคลองทอง ท่ีตำาบลร่อน

ทอง แล้วนำามาทำาเป็นล็อกเกตขนาดกะทัดรัดท่ีบรรจุทองบางสะพาน

ไว้ภายใน เอาไว้จำาหน่าย โดยเชื่อกันว่ามีพุทธคุณช่วยให้แคล้วคลาด

ปลอดภัย ช่วยปกป้องจากส่ิงไม่ดี หรือภูตผีปีศาจได้ ปัจจุบันเป็นท่ีนิยม

ถึงกับต้องมีการส่ังจองกันล่วงหน้า เพราะเป็นของหายาก ท้ังน้ีจะมีการ

ออกใบรับประกันจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่า เน้ือทองในล็อกเกตเป็นทอง

บางสะพานแท้ ท่ีได้จากการร่อนในคลองทอง ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินจริง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อักขรานุกรม ประวัติศาสตร์ ไทย 

หัวข้อ ทองบางสะพาน กรมศิลปากรจัดพิมพ์ เว็บไซต์องค์การ

บริหารส่วนตำาบลร่อนทอง สารานุกรมวิกิพีเดียเสรี. 

ทองบางสะพาน ทองคำาบริสุทธิ์ล้ำาค่า หาได้ยาก

ถ้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

‘‘ท

กู้วิกฤตน้ำามันแพง ชี้วัดศักยภาพรัฐบาล
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13กีฬา

สามเทพบอคเซียซิวทองพร้อมตั๋วไปลุยบราซิล
ดูไบ • “เจ้าต่อ” วัชรพล วงษา, “เจมส์” 

วรวุฒิ แสงอำาภา และจิตรา เพ็ญสูตร 

สามเทพลูกนิ่มพิการไทย ประกาศศักดา

เอาชนะโสมขาว 7-3 คว้าเหรียญทองมา

ครองอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมตั๋วไปชิงแชมป์

โลกที่บราซิลปลายปีหน้า

การแข่งขันบอคเซียชิงแชมป์

ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย รายการ “ฟาซ

ซา ดูไบ 2021 เวิลด์ บอคเซีย เอเชีย-โอ

เชียเนีย แชมเปียนชิพส์” โดยรายการนี้

มีนักกีฬารวม 70 คน จาก 9 ประเทศ

ร่วมชิงชัย ประกอบด้วย ไทย, ญี่ปุ่น, 

เกาหลีใต้, สิงคโปร์, อินเดีย, เขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง, คูเวต, อิรัก และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ เจ้าภาพ แข่งขันระหว่าง

วันที่ 13-19 พ.ย.2564 ที่ศูนย์กีฬาชาบับ 

อัล อาห์ลี คลับ นครดูไบ ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์

โดยช่วงดึกวันที่ 19 พ.ย.2564 ตาม

เวลาไทย ไฮไลต์

สำาคัญอยู่ที่ ทีมบีซี 

1/2 รอบรองชนะ

เลิศในช่วงเช้า ทีม

ชาติไทย ที่ประกอบ

ด้วย “ต่อ” วัชรพล 

วงษา, “เจมส์” วร

วุฒิ แสงอำาภา และ

จิตรา เพ็ญสูตร 

โคจรมาพบกับทีม

ฮ่องกง ผลปรากฏ

ว่า พลพรรคลูก

นิ่มไทยยังรักษา

มาตรฐาน เอาชนะ

ไปได้ 7-4 ผ่านเข้า

รอบชิงชนะเลิศ

ไปพบกับทีมเกาหลีใต้ที่เอาชนะญี่ปุ่นมา                                              

6-2 

ในรอบชิงชนะเลิศ ทั้งไทยและโสม

ขาวเล่นกันอย่างรัดกุม ก่อนที่สามเทพ

ลูกนิ่มทีมชาติไทยจะผนึกกำาลังเอาชนะ

เกาหลีใต้ไปแบบสุดมัน 7-3 หยิบเหรียญ

ทองกลับบ้านอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมการันตี

สิทธิ์ไปแข่งขัน เวิลด์ บอคเซีย แชมเปียน

ชิพ ที่เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 

ในปลายปี 2022 ส่วนเหรียญทองแดงเป็น

ของฮ่องกงที่เอาชนะญี่ปุ่นไป 6-4

ด้านคู่ผสม บีซี 3 มี 5 ชาติ ได้แก่ 

ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และ

ไทย ซึ่งแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่มี

คะแนนมากที่สุดก็จะคว้าเหรียญทองทันที 

ซึ่งทีมชาติไทยที่มี อรรคเดช ชูชื่นกลิ่น 

และลดามณี กล้าหาญ ลงสนามแข่งขัน

วันสุดท้าย ช่วงเช้าเอาชนะสิงคโปร์ไป

ขาดลอย 5-0 แต่ในช่วงค่ำาต้านความ

แข็งแกร่งฮ่องกงไม่ไหว พ่ายไป 0-7 ส่งผล

ให้ประเภทคู่ บีซี 3 ไทยจบที่อันดับ 3 คว้า

เหรียญทองแดงมาครองด้วยผลงาน ชนะ 

2 แพ้ 2 ส่วนเหรียญทองเป็นของฮ่องกง

ที่ชนะรวด 4 นัด และเกาหลีใต้ที่ชนะ 3 

แพ้ 1 คว้าเหรียญเงิน

ขณะที่คู่ผสม บีซี 4 ช่วงเช้ารอบ

รองชนะเลิศ ทีมคู่ไทยที่มี “เปเล่” พรโชค 

ลาภเย็น และนวลจันทร์ พลศิลา พบกับ

ฮ่องกง ผลปรากฏว่า ไทยสู้สุดใจแต่ต้านไม่

ไหว พ่ายฮ่องกงไป 1-5 ต้องไปชิงอันดับ 

3 กับญ่ีปุ่นท่ีแพ้ฮ่องกงมา โดยพรโชคและ

นวลจันทร์ก็จะคืนฟอร์มเก่ง ช่วยกันพิชิต

ญี่ปุ่น ไป 7-0 คว้าเหรียญทองแดงมา

ปลอบใจ ส่วนเหรียญทองเป็นของฮ่องกง

ที่เอาชนะเกาหลีใต้ไปขาดลอย 10-0

สรุปผลงานของทัพบอคเซียไทยใน

การแข่งขัน “ฟาซซา ดูไบ 2021 เวิลด์ 

บอคเซีย เอเชีย-โอเชียเนีย แชมเปียน

ชิพส์” ไทยคว้ามาได้ 3 เหรียญทองจาก 

วัชรพล วงษา บุคคลชาย บีซี 2, ลดา

มณี กล้าหาญ บุคคลหญิง บีซี 3 และ

จากประเภททีม บีซี 1/2 (วัชรพล วงษา, 

วรวุฒิ แสงอำาภา และจิตรา เพ็ญสูตร), 

ทำาได้ 2 เหรียญเงินจาก พรโชค ลาภ

เย็น บุคคลชาย บีซี 4, นวลจันทร์ พล

ศิลา บุคคลหญิง บีซี 4 และ 3 เหรียญ

ทองแดงจากคู่ผสม บีซี 3 (อรรคเดช ชู

ชื่นกลิ่น และลดามณี กล้าหาญ), คู่ผสม 

บีซี 4 (พรโชค ลาภเย็น และนวลจันทร์ 

พลศิลา) และวรวุฒิ แสงอำาภา ประเภท

บุคคลชาย บีซี 2.

เชียงใหม่ • สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ นัก

กอล์ฟวัย 25 ปีจากระยอง หวดเข้ามา

อีก 2 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสามวันยังนำา

ร่วมกับ เบอร์รี เฮนสัน จากสหรัฐอเมริกา 

ด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 205 นำา

หน้า เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ สอง 

สโตรก ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ เชียงใหม่ 

โอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้าน

บาท ณ สนามแม่โจ้ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ระยะ 6,582 หลา พาร์ 71 จ.เชียงใหม่

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสม

คะแนนอันดับโลก ออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์ 2021 จัดแข่งขันภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากการ

สนับสนุนโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

จำากัด, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงสปอน

เซอร์ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ร่วม

กันจัดแข่งขันรายการ “สิงห์ เชียงใหม่ 

โอเพ่น 2021” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้าน

บาท ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 

2564 ณ สนามแม่โจ้ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ระยะ 6,582 หลา พาร์ 71 จ.เชียงใหม่ ผู้

ชนะจะรับเงินรางวัลไปครอง 450,000 

บาท และอันดับโลก 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็น

รอบสามของการแข่งขัน สัจจวัฒน์ ศรี

ประสิทธิ์ ซึ่งออกสตาร์ทในฐานะผู้นำา

ร่วมหลังจบรอบสอง เปิดฉากไม่ดีเสีย

โบกี้ตั้งแต่หลุม 2 พาร์ 3 ก่อนมาแก้ตัว

ด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม 5 พาร์ 4 จากนั้นไป

เก็บสามเบอร์ดี้ติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่หลุม 

9 ก่อนไปพลาดออกโบกี้สุดท้ายของวันที่

หลุม 15 พาร์ 4 ก่อนจบรอบสามเข้ามา

อีก 2 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสามวันยัง

นำาการแข่งขันด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์

พาร์ 205 เท่ากับ เบอร์รี เฮนสัน จาก

สหรัฐอเมริกา ที่ตีเข้ามาอีก 3 อันเดอร์

พาร์ 68

สัจจวัฒน์ที่กำาลังลุ้นแชมป์ระดับ

อาชีพรายการแรกในชีวิตกล่าวว่า “เกม

วันนี้ช่วงเก้าหลุมแรกมีติดๆ ขัดๆ แต่ก็

เอาตัวรอดได้ ส่วนเก้าหลุมหลังดีขึ้นแต่

ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ครับ สำาหรับในออล

ไทยแลนด์ผมตีดีมาหลายแมตช์แล้วแต่ยัง   

ไม่ทะลุสักที จนกระทั่งมาแมตช์นี้ สำาหรับ

รอบสุดท้ายก็เล่นเหมือนเดิมครับ เล่น                                               

ตามแผนที่วางไว้แต่ก็กระชับให้มันดีขึ้น 

หลุมไหนที่เคยพลาดก็ต้องดูเยอะหน่อย

ครับ”

ทางด้าน เบอร์รี เฮนสัน นักกอล์ฟ

วัย 42 ปีจากสหรัฐอเมริกา เจ้าของแชมป์

ระดับอาชีพ 3 รายการ โดยเฉพาะแชมป์

ระดับเอเชียนทัวร์ที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี 2011 

ประเดิมรอบสามด้วยการเสียสามสโตรก

ในการเล่นสี่หลุมแรกจากโบกี้ที่หลุม 1 

และดับเบิลโบกี้ที่หลุม 4 ทว่าหลังจากนั้น

นักกอล์ฟสมัครเล่นไล่หลังแต้มเดียวด้วย

สกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 208 

สำาหรับ เศรษฐี ประคองเวช นัก

กอล์ฟจากชลบุรีที่เมื่อปลายเดือนกันยายน

ที่ผ่านมาเพิ่งจะคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์

รายการที่สองในชีวิตไปครอง เข้ารอบสาม

รายการนี้เก็บเข้ามา 6 เบอร์ดี้แบบไม่มี

โบกี้ก่อนจบรอบ 6 อันเดอร์พาร์ 65 ดี

ที่สุดของวัน รวมสามวัน 4 อันเดอร์พาร์ 

209 ตามหลังผู้นำา 4 สโตรกเท่ากับ ณัฐ

ดนัย เนื่องจากนิล  (68), โคสุเกะ ฮามาโม

โต้ (68) และธัญพัฒน์ สุขเกิด (70) นัก

นักกอล์ฟอเมริกันเก็บเพิ่ม 6 เบอร์ดี้ ซึ่ง

รวมถึงการเก็บ 4 เบอร์ดี้ในช่วงห้าหลุม

เริ่มตั้งแต่หลุม 7 ก่อนขึ้นคลับเฮาส์ด้วย

สกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 68

ส่วนเด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ 

อดีตทีมชาติไทยวัย 17 ปีจากชลบุรี ซึ่ง

เป็น  1 ใน 3 ผู้นำาร่วมหลังผ่าน 36 หลุม

นั้นเข้ารอบสาม แม้จะเก็บเข้ามา 2 เบอร์

ดี้แต่ก็เสียคืนไป 2 โบกี้ ก่อนจบวันอี

เวนพาร์ 71 รวมสามวันอยู่อันดับสาม 

ตามหลังผู้นำาเพียงสองสโตรกที่สกอร์ 6 

อันเดอร์พาร์ 207 โดยมี สุทธินนท์ ปัญโญ 

กอล์ฟสมัครเล่นอีกคน

สรุปผล สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 

รอบสาม (สนามพาร์ 71)

205 เบอร์รี เฮนสัน (สหรัฐ) 70-

67-68, สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ 71-65-69

207 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ 

67-69-71

208 สุทธินนท์ ปัญโญ (สมัครเล่น) 

73-68-67

209 เศรษฐี ประคองเวช 70-74-

65, ณัฐดนัย เนื่องจากนิล 74-67-68, โค

สุเกะ ฮามาโมโต้ 71-70-68, ธัญพัฒน์   

สุขเกิด (สมัครเล่น) 70-69-70

210 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ 67-

74-69, พล เขมรัตน์ 70-69-71, รัชพล     

จันทวารา 73-65-72

211 ฐิติพัศ เล็ม 72-71-68, ชนะ

โชค เดชภิรัตนมงคล 69-70-72, ฉ่างไท้ 

สุดโสม 69-67-75

212 ภัทรพล ขันทะชา 72-73-67, 

พิจิตร เพ็ชรเกษม 71-74-67, ปาณัท โพธิ

ทัต 72-71-69, กิตติธีร์ ป้อมบุญมี 74-

69-69, วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ 73-69-70,   

พศวีร์ เลิศวิไล 73-67-72

213  ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ 77-

69-67, สิรภพ ยะปาละ (สมัครเล่น) 

67-77-69, ภาณุวิชญ์ อ่อนจู 73-68-72, 

วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ 67-73-73, พิสิฐชัย 

ทิพย์พงษ์ 69-70-74.

ฟลอริดา • แอลพีจีเอทัวร์ ประกาศ

โปรแกรมฤดูกาล 2022 อย่างเป็น

ทางการ แข่งขัน 34 รายการ มีเงิน

รางวัลรวมให้บรรดานักกอล์ฟสาว

ไล่ล่า 85.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 2,742.2 ล้านบาท มากที่สุด

ในประวัติศาสตร์กอล์ฟหญิง โดยมี 9 

รายการเพิ่มเงินรางวัล

แอลพีจีเอทัวร์ ฤดูกาล 2022 

จะเริ่มต้นที่รัฐฟลอริดา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคม และ

กุมภาพันธ์ 3 รายการ ก่อนจะข้าม

มาเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์ และราย 

การฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ที่

ประเทศไทย ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 

ก่อนจะกลับไปสหรัฐอเมริกา และ

แข่งขันในยุโรป 4 รายการ จากนั้นจะ

ข้ามไปแคนาดาเป็นครั้งแรก หลังจาก

ยกเลิกไปสองปีเนื่องจากการระบาด

ของเชื้อโควิด-19

จากนั้นการแข่งขันจะกลับไปที่

สหรัฐอเมริกาก่อนจะข้ามมาเอเชียอีก

ครั้งช่วงปลายฤดูกาลที่ประเทศจีน ไช

นีสไทเป เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ก่อนจะ

กลับสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ไปปิดท้าย

ฤดูกาลในรายการซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ 

แชมเปียนชิพ ที่รัฐฟลอริดา กลาง

เดือนพฤศจิกายน

สำาหรับเงินรางวัลการแข่งขัน

ในฤดูกาลหน้า มีเงินรางวัลรวม 85.7 

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 2,742.2 

ล้านบาท ซึ่งใน 34 รายการนั้น มี 9 

รายการที่เพิ่มเงินรางวัล ได้แก่ เดอะ 

เชฟรอน แชมเปียนชิพ เมเจอร์แรก

แห่งปี เพิ่มเงินรางวัลอีก 1.9 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ทำาให้เงินรางวัลรวม

เป็น 5 ล้านเหรียญสหรัฐ, เอไอจี วี

เมนส์ โอเพ่น อีกหนึ่งเมเจอร์เพิ่มขึ้น

อีก 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำาให้เงิน

รางวัลรวมเป็น 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 

และรายการซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชม

เปียนชิพ รายการสุดท้ายแห่งปีเพิ่ม

เป็น 7 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิม 5 

ล้านเหรียญสหรัฐ และแชมป์จะได้เพิ่ม

มากขึ้นอีกจาก 1.5 ล้านเป็น 2 ล้าน

เหรียญสหรัฐ

ส่วนรายการอื่นๆ ท่ีเพ่ิมเงิน

รางวัลมี ทรัสต์ กอล์ฟ วีเมนส์ สกอตติช 

โอเพ่น ท่ีสกอตแลนด์ เพ่ิมข้ึน 500,000 

เหรียญสหรัฐ เป็น 2 ล้านเหรียญสหรัฐ, 

แอลพีจีเอ เมดีฮีล แชมเปียนชิพ เพ่ิม

เป็น 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ, เพลิแคน วี

เมนส์ แชมเปียนชิพ เพิ่มเป็น 2 ล้าน

เหรียญสหรัฐ, รายการทีมดาว เกรท 

เลคส์ เบย์ แชมเปียนชิพ เพิ่มเป็น 2.5 

ล้านเหรียญสหรัฐ, มายเยอร์ แอลพีจี

เอ คลาสสิก เพิ่มเป็น 2.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐ และเอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ 

แชมเปียนชิพ ที่สิงคโปร์ เพิ่มเป็น 1.7 

ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน

รายการใหม่ คือ เดอะ เจทีบีซี แชม

เปียนชิพ ที่พาลอส เวอร์เดส กอล์ฟ 

คลับ ชานนครลอสแอนเจลิส รัฐ

แคลิฟอร์เนีย ช่วงปลายเดือนเมษายน 

และมีรายการโครเกอร์ ควีน ซิตี แชม

เปียนชิพ ในเดือนกันยายน ซึ่งแอลพี

จีเอทัวร์กลับไปที่ซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งนับตั้งแต่

ปี 1989.

‘แอลพีจีเอ’ตี34แมตช์

เพิ่มรางวัล2.7พันล้าน

‘สัจจวัฒน์’นำ�ร่วมโปรอเมริกัน

ลุ้นแชมป์สิงห์เชียงใหม่ โอเพ่น
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คนที่เช� อมระหวางรุน เราเห็นวามีความสําคัญมาก เพราะหาก

ขาดรากฐานประเทศไทยก็เดินไปไมได แตถายึดติดกับเร� องบางเร� อง 

ประเทศก็เดินไปไมไดอยูดี มองวาหากมีการหันมาคุยกันมากขึ้น 

มันอาจเช� อมอะไรได แตตอนนี้กลับกลายเปนวา 

แตละฝายก็กระทําการในการที่จะทําใหชองวางมันหางไปเร� อยๆ

แลวก็ได แตพอจะไปทําแลวมันติดขัดยังทําไมได ตรงนี้เขาก็จะมา

ชวยเติมเต็ม 

...เปนจุดที่เราเห็นแลวเราก็ประทับใจวา ผูใหญในรัฐสภา

หลายคนทําเพ� อบานเมืองจริงๆ ลบคําสบประมาทไปไดเลย ที่เคย

คิดกันวานักการเมืองรุนเกาไมดี ซึ่งเราก็มีความรูสึกวามีการเหมา

รวมเหมือนกัน ที่ชอบบอกวานักการเมืองคือคนที่เขาไปกอบโกยผล

ประโยชน ซึ่งยืนยันไดวาไมใชแบบนั้นทุกคน 

เม� อพูดถึงดานดีแลว ก็ตองพูดถึงอีกดานหนึ่งวา การเมืองที่

เปนการเมืองยุคเกา ที่เปนการใสรายปายสีสาดโคลนใสกันมันก็ยัง

มีอยู แลวก็มีแนวโนมวามันจะเปนแบบนั้นอีกตอไป ซึ่งบางครั้งเรา

ก็แปลกใจเหมือนกัน เพราะบางทีบางคนที่เปนภาพของคนรุนใหม 

เม� อเขามาในสภาก็ควรทําการเมืองแบบใหมๆ มาแขงกันในเร� อง

การทํางานในสภา การทําหนาที่เพ� อประชาชน เสนอนโยบายตางๆ 

แตกลายเปนวากลับมีการสรางเร� อง มีการใชการเมืองแบบเดิมๆ 

ใชวิธีการในการจัดการกับคนที่เขาคิดวาเปนคูตอสู ซึ่งวิธีการแบบ

ที่ใช ประเทศชาติไมเดินไปไหน เราเห็นแลวเราก็คอนขางผิดหวัง 

และคิดวาถาเราแขงกันดวยนโยบายและดวยการทํางานไดเม� อใด 

หยุดการเมืองแบบเกาๆ ที่ใสรายปายสีกัน เช� อวาประเทศไทยไปได

อีกไกลเลย ก็น�าเสียดายตรงนี้ 

-จากที่ ไดเขาไปเห็นการเมืองในความเปนจริงที่รัฐสภา ผิด

หวังหรือไมกับสิ่งที่เคยคาดหวังไวกอนเขามาเปน ส.ส.?

อยางหนึ่งเลยก็คือ เราภูมิใจที่ประชาชนให โอกาสเขาไป

ทํางานในชวงที่ผานมา และทําใหเราไดมีโอกาสเสนอแนวทาง

นโยบายการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางในบางเร� อง ซึ่งมันก็เปน

หนาที่ของฝายนิติบัญญัติที่หลายคนอาจจะมองไมทะลุตรงนี้ คือ

เพชรเขาไปทํางานในสภา เปนกรรมาธิการของสภาหลายคณะ

มาก อยางกรรมาธิการสามัญก็คือคณะกรรมาธิการตางประเทศ ก็

ทํางานเชิงนโยบายเชนเร� องการสรางความสัมพันธกับตางประเทศ 

หรือการชวยเหลือคนไทยในตางแดน โดยเฉพาะในชวงวิกฤตโรค

ระบาดโควิด เราไดลงมือทํางานกันจริงจัง ทําใหเราเห็นวางาน

ในสภา ภาพการเมืองที่เราเคยมองกอนเขามาในสภา ที่เคยเห็น

แตการทะเลาะกัน แตพอมาทํางานในกรรมาธิการของสภา ทําให

เห็นเลยวาแมกรรมาธิการที่เปน ส.ส.จะมาจากตางพรรคตางฝาย

การเมืองกัน แตทุกคนทํางานกันกลมเกลียวเขมแข็งสามัคคีกันมาก  

เพราะเรารูวาเราก็ทํางานเปนเหมือนผูแทนประเทศไทย เวลาเรา

ไปพบทูต-ไปประชุมเวทีตางประเทศกับรัฐสภาตางประเทศ กับ

อียูหรืออาเซียน เราไปในฐานะประเทศไทย ไมใชการเอาปญหา

ภายในออกไปตีแผใหตางชาติเขารับรู แตวาเปนการทํางานรวมกัน 

ซึ่งในมุมนี้ก็ภูมิใจ และเรารูสึกวานี้คือการสรางความเปลี่ยนแปลง

จริง 

และยังมีอีกหลายกรณี เชนการเขาไปเปนกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.ประชามติ หรือกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาราง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ รวมถึงกรรมาธิการวิสามัญของสภา

ที่ศึกษาประเด็นตางๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 

เชนเร� องหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพ� อการศึกษา (กยศ.) ก็มีผูจัดการ

ของกองทุนมานั่งทํางานรวมกับกรรมาธิการ ทําใหเราไดแลก

เปลี่ยนขอมูล ไดศึกษาปญหาเร� องนี้ในเชิงลึกเพ� อทําให กยศ.ไดมี

เงินหมุนเวียนใหคนแตละรุนไดใชเงินของ กยศ.ไวเปนทุนสําหรับ

การศึกษารุนตอรุน  หรือการแกปญหาเร� องเหตุใดคนที่กูยืมเงินไป

แลวจึงคางการชําระหนี้มากขึ้น โดยแตละประเด็นเม� อนําเสนอผล

การศึกษาแลวนําไปเสนอฝายบริหาร ก็ไดผลลัพธที่ออกมาเปนรูป

ธรรม 

ดังนั้น การเมืองที่คนอาจมองเขามาแบบเหมารวม แตโดย

สวนตัวเราหลังเขามาทํางานในสภาแลว ก็เห็นวามันไมใชทั้งหมด 

และไมใชกับทุกคน โดยควรตองดูวาจะสงเสริมอยางไรเพ� อใหคน

ที่ตั้งใจทํางานไดเขามาทํางานการเมืองอยางตอเน� อง เพราะดวย

ชั่วโมงบินที่หากเขามีมากขึ้น ก็จะเปนประโยชนอยางมากกับการ

เดินหนาพัฒนาประเทศตอไป 

พื้นที่การเมืองใหม-การเมืองเกา

เพชรชมพู สะทอนการเมืองไทยจากประสบการณจริง

วา  ในมุมที่เรากลับมาคิดไดหลังจากเขาไปเปน ส.ส.มากวา

สองป ทําใหเห็นวาประเด็นตางๆ ที่จะทําใหเกิดการขับเคล� อน

ไปได  จะตองมีปจจัยเขามาเกี่ยวของดวยกันสามปจจัย คือ 

1.การสนับสนุนของภาคประชาชน 2.บุคลากรภายใน คือเจตจํานง

ทางการเมือง คนที่จะเอาไปปฏิบัติ เขาพรอมจะทําหรือไม 3.ตัวผู 

นําที่จะตองชี้วานี่คือเสนทางที่เราจะเดิน

-มีทัศนะความเห็นตอเร� องการเมืองกับพื้นที่ของคนรุนใหม

ในปจจุบันอยางไร?

หากมองยอนกลับไปสมัยที่เรายังเปนนักศึกษาเม� อสัก  7-8 

ปที่แลว ที่โซเชียลมีเดียมีบทบาท ทําใหการเขาถึงขอมูลขาวสาร

ทําไดรวดเร็ว อยางการรวมตัวกันของคนที่มีความคิดเห็นแบบ

เดียวกัน แลวตองการทํากิจกรรมรวมกันมันทําไดงาย ทําใหการที่

พลเมืองจะมีสวนรวมทางการเมืองจึงทําไดงาย จากเม� อกอนจะมี

คําวาพลังเงียบ ซึ่งก็จะมีคนที่เขาก็หวงกังวลวาประเทศชาติจะเกิด

อะไร แตเขาก็จะไมมีชองทางที่จะแสดงความเห็นหรือแสดงออก

อะไรมากนัก แตดวยยุคโซเชียลมีเดียทุกอยางเปลี่ยนไป ทําใหการ

เขาถึงขอมูลขาวสารทําไดอยางทั่วถึง ก็เปนขอดีสวนหนึ่งที่ทําให

นักศึกษา คนรุนใหม สามารถเขามามีบทบาทที่จะแอกทีฟและมี

ความอิสระในการเคล� อนตัวเยอะขึ้น

 ในมุมนี้ก็เปนนิมิตหมายที่ดีกับประชาธิปไตย ที่จะมีคนทุก

รุนเขามาในการเมือง ใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได  อยางไร

ก็ตาม การแสดงความคิดเห็นกลับกลายเปนวาเราไปมองแตเร� อง

สิทธิการแสดงออกอยางเดียว แตหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะ

เปนพลเมือง พบวามันเหมือนกับหลนหายไปนิดนึง อันนี้ ไมไดมอง

เฉพาะในมุมของคนที่ออกมาชุมนุมประทวงเทานั้น แตมองไปถึง

นักการเมืองดวย เพราะดวยขาวสารที่มันกระจายไปเร็ว ที่เกิดกรณี

ขาวปลอม ขาวบิดเบือนความจริง อันนี้เปนมุมที่คอนขางผิดหวัง

กับนักการเมืองบางคนที่เขาก็รูอยูแลววาขอมูลที่เอามามันผิด มี

การบิดเบือนหรือเอามาใชแคครึ่งเดียว แตเขาก็เลือกที่จะแชรออก

ไปโดยไมไดตรวจสอบขอมูล ทั้งที่มาตรฐานในการกลั่นกรองขอมูล

ควรจะสูงกวาคนทั่วไปดวยซ้ํา 

“เห็นวาคนรุนใหมกับการเมืองเขาเขามามีสวนรวมมาก

ขึ้นก็มีขอดีเยอะ ทําใหประชาธิปไตยมีความหลากหลาย มีความ

แตกตางในเร� องมุมมอง อยางหลายมุมมองที่เราไมเคยไดยินมา

กอน ไดถูกนําเสนอขึ้นมา แตอีกมุมหนึ่งก็กลายเปนวา เราพูดถึง

เร� องสิทธิ แตเราลืมคําวาหนาที่และความรับผิดชอบในการเปน

พลเมือง”

 ...เม� อกอนที่คนเคยเขาใจวา การเมืองไมคอยมีผลกระทบ

กับการใชชีวิต แตมายุคนี้ที่เยาวชนเติบโตขึ้นมา เขามองเห็นความ

ขัดแยงที่รูสึกวามันไมจบเสียที และอาจมองวาประเทศชาติมัน

เดินอยูในวงจรที่เขาอาจรูสึกวายังหาทางออกไมได เพราะฉะนั้น

ดวยสภาพสังคมและการรับรูตางๆ จากส� อ ก็ทําใหเขาเกิดความ

รูสึกวาตองทําอะไรสักอยาง เพ� อทําใหประเทศมันดีขึ้น โดยก็จะมี

วิธีการแสดงออกและระดับการเคล� อนไหวที่แตกตางกันไป อยาง

ชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ เพราะหากทําอะไรไปโดยไมรับ

ผิดชอบ สังคมก็จะเดินไปลําบาก บรรทัดฐานจะอยูตรงไหน คน

รุนใหมที่จะเขามามีบทบาททางการเมือง ก็ควรมาตามชองทางที่

ถูกกําหนดไวแลว เชนการไปเปนสมาชิกพรรคการเมือง การไป

สนับสนุนการทํางานของพรรคการเมือง สวนบทบาทของคนรุน

ใหมกับการเมืองก็มองวามีมากขึ้นแน�นอนดวยชวงวัยและอายุ 

การที่เปนคนรุนใหมแลวจะเขามาทํางานการเมือง อาจตอง

ใชความตั้งใจและความพยายามพิสูจนตัวเองพอสมควร  อยาง

ประสบการณของเรา ตอนเขาไปเปน ส.ส.ในสภาที่อายุนอยที่สุด 

ตอนนั้นเขาไปก็อายุ 25 ป บวกกับความเปนผูหญิงดวย มันก็ทําให

เราตองทํางานเพ� อพิสูจนตัวเองมากขึ้น เพราะเม� อเราไปทํางานกับ

คนที่มีอายุมากกวาเราเยอะ มีประสบการณที่แตกตางจากเราคอน

ขางชัดเจน ทําใหการเสนอมุมมองตางๆ ในสภา เราตองทําการ

บาน เราตองหาขอมูลใหแน�น การอภิปรายตางๆ ไมไดแคพูดจาก

ความคิดเห็น ความรูสึกสวนตัว แตมันตองมาจากหลักฐานเชิง

ประจักษ

 สําหรับคนรุนใหมที่สนใจจะเขามาการเมือง แน�นอนวาดวย

อุดมการณเขาก็ตองมีอยูแลวในการจะเขามาทํางานเพ� อสรางการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ แตก็อยากบอกวาเขามาแลวตองทํางานหนัก

และทุมเท เพ� อใหสิ่งที่เขาตองการเขามาผลักดันเกิดผลขึ้นมาไดจริง 

แตบางอยางเราอาจไมไดทําตามที่เราคาดหวังไวรอยเปอรเซ็นต 

เพราะในระบอบประชาธิปไตยยอมมีทั้งคนเห็นดวยและไมเห็น

ดวยกับเรา ทําใหการจะเขาไปผลักดันอะไร เราก็ตองมองหาคนที่

มีอุดมการณและมีความคิดเห็นเดียวกับเรา เราตองเอาเขาเขามา

เปนพวกดวย ไมใชวาเขาไปแลวก็มีการแบงฝาย อันนี้ฝงเรา ตรง

โนนฝงคุณ เพราะไมอยางนั้นการจะไปผลักดันอะไร สิ่งนั้นก็อาจ

ไมเกิดขึ้น  เพราะพอแบงฝายมันก็จะแตกแยกตั้งแตแรกเริ่มแลว 

สิ่งที่ตั้งใจอยากจะเขาไปทําก็อาจทําไมสําเร็จ ก็ขอเปนกําลังใจให

คนรุนใหมที่จะเขามาทํางานการเมือง ที่จะเขามาทํางานเพ� อสวน

รวมจริงๆ เพราะสุดทายแลวการมืองในรัฐสภา ก็เปนปจจัยที่ตอบ

โจทยที่สุดแลวในการขับเคล� อนประเทศ แตปจจัยอ� นๆ เชน สภาพ

แวดลอม เจตจํานงทางการเมือง การสนับสนุนของประชาชน ก็

ตองไปดวยกันถึงจะแกปญหาตางๆ  ของประเทศได ที่ก็จะขึ้นอยู

กับกระบวนการตั้งแต ตนน้ํา คือการเลือกตั้ง ที่ประชาชนจะเลือก

คนประเภทไหน เลือกคนอยางไรใหเขาไปทําหนาที่ในสภา และพอ

เลือกไปแลวเขาไดเขาไปทําหนาที่ตรงนั้นหรือไม ไดเขาไปทํางาน

จริงหรือแคพยายามจะสรางภาพลักษณ หรือไปหาผลประโยชน

ทางการเมืองที่มันไมไดตอบโจทยประเทศ แตถามวาระบบสภา

ตอบโจทยหรือไม ก็ตองตอบวาตอบโจทย เพราะมันไมมีระบบไหน

จะสรางการเปลี่ยนแปลงไดเทากับระบบของรัฐสภา ซึ่งขางนอกก็

มีเชนภาคประชาสังคม หรือการเขามามีสวนรวมของภาคเอกชน 

ที่สุดทายก็ตองรวมมือกัน แตรัฐสภาก็ยังตองยืนหนึ่งอยู.

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

บางกลุมเชน “ไอลอว” ก็จะทําเร� องขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การ

แกไขรัฐธรรมนูญ บางคนก็จะทําโดยการโพสตขอความ การแชร

ขอมูลเกี่ยวกับการออกมาเคล� อนไหวบนทองถนน รวมถึงการชุมนุม

ประทวง ก็ทําออกมาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตองมาดูอีกทีวาเหมาะสมหรือ

ไม อยูในขอบเขตของกฎหมายหรือไม อะไรทําไดหรือไมได 

มองปรากฏการณ

คนรุนใหมกับสถาบันฯ

-มองยังไงที่ดูเหมือนชวงหลังคนรุนใหมจะมีการพูด หรือ

วิพากษวิจารณเร� องสถาบันฯ มากขึ้น?

อันนี้ก็เปนเทรนดเปนกระแสที่มันเกิดขึ้นทั่วโลก เวลาเพชร

มองการเมืองไทย เราก็จะพยายามมองวากระแสโลกมันไปทาง

ไหนดวย พอเปนกระแสวาอยากใหคนรุนใหม อยากใหคนที่ไมเคย

ทําการเมืองเขามามีสวนรวม บางครั้งการศึกษาประวัติศาสตร การ

ศึกษารากฐานของประเทศในบริบทตางๆ  เปนเร� องสําคัญ 

ในสมัยเรียนมีขอคิดอันหนึ่งที่วา สังคมเหมือนกับเปนหุน

สวนระหวางคนที่ยังมีชีวิตอยู กับคนที่เสียชีวิตไปแลว และคนที่

ยังไมเกิด มันเปนสายใยที่มีการเช� อมโยงกันคอนขางแน�นหนา ทีนี้

ถาเราเติบโตมาในสังคมที่เราไมไดมองวาในอดีตเกิดอะไรขึ้น แลว

ทําไมปจจุบันจําเปนตองเดินเสนทางนี้ เราก็จะไมเขาใจ 

อันนี้ก็อาจเปนเร� องที่พูดยากและเขาใจยากเหมือนกัน  

เพราะมุมหนึ่งเด็กก็มองวาตอนนี้เปนยุคสมัยของเขา เขาสามารถ

กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุกอยางได แตดวยมุมมองของผูใหญวิธี

การแสดงออกของเด็กหลายอยาง มันแฝงไปดวยการแสดงออกที่

มันไมสุภาพ ความรุนแรงในคําพูดบางอยางที่มันทําใหเกิดความ

รูสึกที่วา ไมเปดรับในความคิดเห็นของแตละฝาย คือในมุมหนึ่งเด็ก

ก็อาจมีความอึดอัด รูสึกวาไมมีพื้นที่ในการแสดงออก ก็เลยออกมา

ในรูปแบบหนึ่ง แตผูใหญเองบางทีดวยวิธีการแสดงออกของเด็ก ก็

ใชวิธีที่ผู ใหญก็ไมคุนเคย ก็อาจไมถูกกาลเทศะ ไมไดรับการยอมรับ

นัก ก็ทําใหเขาปดในความคิดนี้ กอนที่เขาจะไดมีโอกาสมาคุยกัน 

“เพราะฉะนั้นคนที่เช� อมระหวางรุน เราเห็นวามีความสําคัญ

มาก เพราะหากขาดรากฐานประเทศไทยก็เดินไปไมได  แตถายึด

ติดกับเร� องบางเร� อง ประเทศก็เดินไปไมไดอยูดี มองวาหากมีการ

หันมาคุยกันมากขึ้น มันอาจเช� อมอะไรได แตตอนนี้กลับกลายเปน

วา แตละฝายก็กระทําการในการที่ทําใหชองวางมันหางไปเร� อยๆ”

-เปนเพราะคนรุนใหมอาจยังไมเขาใจรากเหงาของประเทศ

และสังคม?

ก็อาจมีสวน เพราะการศึกษาเพ� อใหเขาใจวากอนที่จะเปน

ประเทศตอนนี้ อยางที่ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตคณบดีคณะ

นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เคยบอกวา หากไมเขาใจ ไมรูจักฐานราก ไมรูจักรากเหงาของ

ประเทศ ก็จะไมเขาใจที่ประเทศไทยมาถึงไดในตอนนี้ ประเพณี

อะไรบางอยางมันมีที่มาที่ไปอยางไร นี่ก็เปนดานที่สําคัญ แตอีก

ดานหนึ่งผูใหญเองบางครั้งก็ตองเปดใจรับฟง เพราะประชาธิปไตย

ไมมีใครที่จะไดอยางที่ตัวเองตองการหนึ่งรอยเปอรเซ็นต แตอยาง

นอยการเรียนรูที่มาที่ไป ประวัติศาสตรของชาติตัวเอง มันทําให

เขาใจบริบทของวันนี้ ได 

-น�าเปนหวงหรือไมในระยะยาว ถาคนรุนใหมที่เติบโตขึ้นมา

เร� อยๆ มีทัศนคติหรือตั้งคําถามบางอยางเกี่ยวกับเร� องสถาบันฯ?

เร� องอะไรก็ตามที่เปนเร� องละเอียดออน ที่เปนเร� องของ

ความจงรักภักดี ความเคารพนับถือตอสถาบันฯ บางคนพอเขาไม

ไดศึกษามา เขาก็ไมเห็นภาพ เขาไมเห็นเกียรติประวัติ  ไมเห็นพระ

ราชกรณียกิจตางๆ ที่พระองคทาน ไมวาจะเปนพระองคทานเอง 

หรือบูรพกษัตริยที่ทานไดทําเพ� อประเทศชาติ ชองวางตรงนี้จริงๆ ก็

เปนปญหาเหมือนกันนะ คือมองวาไมใชแคเร� องนี้อยางเดียว แต

เร� องอ� นๆ ที่เขาพยายามเปลี่ยนแปลง บางครั้งในเร� องของมุมมอง 

ที่ประชาธิปไตยมันเหมือนกับกระบวนการเรียนรู ถาเราไมไดมอง

เร� องหลักๆ แตไปมองเร� องที่วาแคเชน ตองการคนรุนใหมทั้งหมด

เขาไปบริหารประเทศ ก็มองวาการเลือกบางครั้งมันเปนเร� องที่ตอง

ทําอยางตอเน� อง เรามองวาหลายครั้ง การเมืองไทยกระบวนการ

เรียนรูมันถูกตัดใหสั้นลง เชนหากเราเลือกอะไรไป เราไมเคยเห็น

เลยวาผลลัพธของการเลือกนั้น ผลจะเปนอยางไรตอไป เพราะบาง

ครั้งเหมือนกับคนไมอาจจะทนใหเห็นกระบวนการที่ไปถึงที่สุดจริงๆ 

โดยที่คนที่เคยมีประสบการณมากอน เขาก็รูวาเสนทางนี้ หากไป

แลวมันจะเกิดอะไร จะเจออะไร เขาก็พยายามเตือน ใหขอเสนอ

แนะใหคําแนะนํา แตบางครั้งเราก็ตองมองวา กระบวนการบาง

อยางสุดทายแลว เขาก็ตองเรียนรูดวยตัวเองในเร� องของการเลือก

รัฐบาล การเลือกคนไปบริหารประเทศ 

-เปนเพราะกําลังเกิดความคิดในเร� องของการมองคนแตละ

กลุม เชนมองวากลุมหนึ่งคืออนุรักษนิยม สวนคนรุนใหมเขามอง

วาเขาคือเสรีนิยม?

เรารูสึกวานี่คือปญหาหนึ่งของการเมืองไทย ดวยการที่เรา

นิยามวา อนุรักษนิยมคือขวาจัด แลวไปกันไมไดเลยกับเสรีนิยม 

คือเราพยายามแยกความคิดออกอยางชัดเจน ซึ่งหากมองตัวอยาง

เชนที่ญี่ปุน ทําไมเขาถึงอนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

ได แตขณะเดียวกันความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้น มัน

เปนสองดานที่ไปดวยกันได แตพอเราไปยึดเชนอุดมการณแบบนี้ 

เชนอนุรักษนิยม ก็ตองอนุรักษไปเลยทุกดาน แลวอีกฝงก็ไปอีกดาน

ไปเลย ทําใหมันเลยไมมีชองทางที่จะพูดคุยกันไดเลย เราก็มองวา

จริงๆ  อนุรักษนิยมกับเสรีนิยมมันเดินไปดวยกันได เพียงแตวาใน

บางแงบางมุมก็ตองหาจุดเช� อม 

-คนรุนใหมกับการเมือง ถาเขาจะเขามาการเมืองในระบบ

เชนลงเลือกตั้ง?

ก็มีการพูดกันเยอะมากวา ชองทางไหนดีที่สุดและทําใหเกิด

การเปลี่ยนเปลง ก็มีบางกลุมก็ใชชองทางที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญ 

เชนไอลอว เชนการเขาช� อเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน สวน

เร� องสิทธิในการชุมนุม ของประเทศไทยก็มีอยูแลว แตวาตอง
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เพชรชมพู กิจบูรณะ 

คนรุนใหมกับพื้นที่ทางการเมือง 

เราตองรูจักรากเหงาตัวเอง 

งหนึ่งที่เห็นชัดสําหรับบริบทการเมืองไทยเวลานี้ก็คือ  

พรรคการเมืองตางๆ ทั้งพรรคการเมืองขนาดใหญและ

พรรคตั้งใหม พยายามสรางฐานเสียงไปยัง ผูมีสิทธิ์ออก

เสียงเลือกตั้งที่เปนกลุมคนรุนใหม อยางมาก อีกทั้งบริบทการเมือง

ชวงหลังก็เห็นชัดวา คนรุนใหมเขามามีบทบาทการเมืองทั้งใน

รัฐสภาและนอกรัฐสภามากขึ้นเร� อยๆ 

สําหรับ ส.ส.ชุดปจจุบันที่มาจากการเลือกตั้งเม� อมีนาคม  

2562 หนึ่งใน ส.ส.รุนใหม-ยังบลัดทางการเมือง ที่มีความโดดเดน 

เปนที่พูดถึงอยางมากสําหรับบทบาททางการเมืองในชวงของการ

เปน ส.ส.กวา 2 ปที่ผานมา นั่นก็คือ เพชร-เพชรชมพู กิจบูรณะ 

อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย-รปช. ที่

เคยเปน ส.ส.ที่อายุนอยที่สุดในสภา คือ 25 ป ปจจุบันไดลาออก

จากการเปนสมาชิกพรรค รปช. และพนจากการเปน ส.ส.ไปแลว

เม� อ 18 ต.ค.ที่ผานมา  

อยางไรก็ตาม เพชรชมพู กิจบูรณะ ในฐานะคนรุนใหม ที่

มีประสบการณจริงทางการเมือง ทํางานในระบบรัฐสภามาแลว 

กวาสองป หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศดาน

กฎหมาย-การเมือง โดยจบปริญญาตรี 2 ใบและปริญญาโทอีก 

1 ใบ อีกทั้งกอนหนานี้ก็เปนที่พูดถึงอยางมาก กับความโดดเดน

ในเนื้อหาการปราศรัยบนเวที กปปส.ที่อนุสาวรียประชาธิปไตย 

ถ.ราชดําเนิน กอนที่ตอมาจะเขาสูการเมืองเต็มตัว สวนอนาคตหลัง

จากนี้จะเลนการเมืองตอหรือไม และจะไปอยูพรรคการเมืองไหน 

เราไมพลาดที่จะตองถามสิ่งที่หลายคนอยากรู 

อนาคตการเมือง

สังกัดพรรคไหน?

เพชรชมพู ที่มีช� อเลน เพชร อดีต ส.ส.อายุนอยที่สุดในสภา 

บอกวา ที่ผานมามีคนถามกันมาเยอะถึงอนาคตการเมืองตอจากนี้ 

วาจะไปทําอะไรตอหลังจากลาออกจาก ส.ส. 

“คนก็มาหาวาเราถูกซื้อตัว ไปอยูบางพรรคการเมือง  อันนี้

ขอบอกเลย ที่บอกกันวาไปรับเงินอะไรตางๆ มันไมเปนความจริง 

เราลาออกมา แตก็ไมไดหยุดในการจะทํางานเพ� อสังคมและสวน

รวม อะไรที่เปนประโยชนเราก็ยังทําอยู เชนงานในสภา ที่คนนอก

ซึ่งไมไดเปน ส.ส.สามารถทําได ที่คนขอใหเรายังทําตอ เราก็ยัง

ทําตอ  เพียงแตเราทํางานโดยไมไดสังกัดพรรคและทํางานใน

ลักษณะที่เปนตัวเราจริงๆ โดยใชความรูทักษะไปทํางานเพ� อชวย

พัฒนาดานตางๆ” 

...สวนเร� องการจะลงเลือกตั้งรอบหนาตอไปอีกหรือไม  เร� อง

นี้ยังไมไดคิด เร� องของวันขางหนาก็ยังบอกไมไดวาอนาคตจะเปน

อยางไร แตอยากจะอยูในที่ซึ่งตัวเองเขาไปแลวทําประโยชนไดมาก

ที่สุด 

ถามถึงวา มีพรรคการเมืองมาติดตอทาบทามใหไปรวม

งานดวยหรือยัง เพชร เปดเผยวา ก็มีพูดคุยกัน แตเปนการคุย

กันในฐานะเพ� อนรวมงานเกา ก็มีเพ� อน ส.ส.หรือคนที่อยูคนละ

พรรคการเมืองกัน ที่พบเห็นรูจักกันตอนทํางานคณะกรรมาธิการ

ของสภา ซึ่งการพูดคุยเร� องบานเมือง หารือตางๆ  ก็ไมไดหมาย

ถึงวาเราจะไปอยูกับพรรคการเมืองดังกลาว 

-พรรคการเมืองที่มีอยูตอนนี้ตอบโจทยแนวทางการเมือง

ของตนเองหรือไม?

อันนี้ตองดูตอไป เพราะรูสึกวาพรรคการเมืองหลายๆ อยาง

ตองพิสูจน ตองดูกันยาวๆ เพราะบางทีอุดมการณตอนตั้งตนก็แบบ

หนึ่ง แตพอผานไปอะไรหลายอยาง ไมวาจะเปนเร� องของการเจอ

กับความเปนจริง รวมถึงสถานการณสภาพแวดลอมตางๆ บางทีก็

ทําใหไมตรงกับจุดเริ่มตน ตองดูไปยาวๆ เหมือนกัน ตอนนี้ยังไมได

ตัดสินใจอะไร 

สําหรับเร� องการเมืองแลว เพชร บอกวา ติดตามการเมือง

ไทยมาตั้งแตเรียนระดับมัธยมตนที่ประเทศสิงคโปร ดังนั้นเม� อเรา

ขอใหเธอนิยามการเมืองไทยกอนจะเขาไปเปน ส.ส. วากอนหนา

นี้มองการเมืองไทยอยางไร คําตอบคือ มองวาเปนเร� องของ ผล

ประโยชน ไมวาจะของคนที่เขาไปทําการเมืองก็ดี หรือวาญาติพี่

นองเขาก็ดี แตก็ไมใชปรากฏการณที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย 

แตมันเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเมืองทั่วโลก แตของไทยพอเปนแบบ

นี้เลยทําใหประเทศหมดโอกาสในหลายๆ ดานไป เพราะการที่ไป

จดจอกับผลประโยชนภายในมากกวาการทําเพ� อประชาชน 

สวนเม� อเขาไปทํางานเปน ส.ส.เปนนักการเมืองเต็มตัวสอง

ปกวา สิ่งที่เห็นการเมืองในความเปนจริง ก็รูสึกวามีสองดาน ดาน

หนึ่งคือเราคาดอยูแลววาจะเปนแบบนั้น กับอีกดานที่เหนือความ

คาดหมาย ก็คือมีทั้งดานบวกและดานลบ โดยเร� องที่คาดไวอยูแลว

คือ เร� องการทํางานที่พบวามันยากกวาที่คนภายนอกคิดเยอะเลย 

คือเร� องการหาเสียงเลือกตั้ง ก็เหมือนกับการสัมภาษณสมัครงาน 

คือคุณอาจจะไปพูดอะไรก็ไดวาจะทําแบบนี้ 1 2 3 4 บอกวามี 

นโยบายแบบนี้ แตวาพอเขาไปในสภานั่นคือการทํางานจริง เพราะ

การสมัครงาน-สัมภาษณงานกับการทํางานจริง การบริหารจัดการ

ภายใน  เราเห็นเลยวามันแตกตางกันมาก เพราะวาปจจัยที่มันมี

ผลกระทบตอคนทั้งประเทศมันเยอะ เพราะฉะนั้นพอเราเขาไป ที่

คนก็มองแควานักการเมืองทะเลาะกัน สรางภาพหรือเปลา  เพราะ

สุดทายก็มานั่งกินขาวกัน ซึ่งอันนั้นมันก็ตรงตามนั้น  เพราะวาการ

ที่จะผลักดันประเด็นอะไรบางอยางออกไป มันก็จําเปนตองใชการ

เจรจา การประนีประนอม คือวานโยบายของแตละพรรคการเมือง

ที่เขามาในสภา ไมวาจะเปนพรรครัฐบาลหรือพรรคฝายคานก็จะ

แตกตางกันอยูแลว ตรงนี้คือการที่จะหาจุดรวมสงวนจุดตางกัน

อยางไรใหมันเดินไปได  เพราะหากตางฝายตางไมยอมกัน มันก็

ไมมีทางขับเคล� อนอะไรไปไดเลย สิ่งนี้คือสิ่งที่เราคาดหมายอยูแลว

วาจะตองเจอ  จึงไมไดแปลกใจอะไร 

แตก็จะมีอีกบางมุมที่เหนือความคาดหมายเชนกัน อยางเชน

กอนเลือกตั้งก็จะมีวาทกรรมบางอยาง เชน นักการเมืองอาชีพ

เขี้ยวลากดิน ไมสมควรอยูในการเมืองตอไปแลว แตวาพอเรา

เขาไปทํางานในสภา อยางเพชรก็ไปทํางานในกรรมาธิการของสภา

หลายคณะ เราก็มองเห็น ส.ส.ผูใหญหลายคนที่เปน ส.ส.มาแลว

หลายสมัย เขามีความมุงมั่นตั้งใจที่จะทํางานเพ� อบานเมืองมาก ซึ่ง

มันตรงกันขามกับภาพที่คนอ� นมองวาเขามาเพ� อหาผลประโยชน 

แตกลายเปนวาดวยความที่เขามีประสบการณเยอะ ชั่วโมงบินเขา

สูง เขากลับมีมุมมองที่สามารถเช� อมตอระหวาง ส.ส.ที่เพิ่งเขาไป

ทํางานสมัยแรกอยางตัวเรา ที่เราอาจมีมุมมองแบบใหมๆ แบบคน

รุนใหมที่เขาไป แตดวยประสบการณของเขา ตัวเขาก็มองวาอะไร

คือปญหาที่แทจริง เพราะบางเร� องเขาศึกษามาแลว 20-30 ป บาง

เร� องที่เราเคยคิดเองวาเปนไอเดียใหม แตจริงๆ เขาอาจคิดมากอน

คนรุนใหมกับการเมือง เขาเขามามีสวนรวมมากขึ้น ที่ก็มีขอดีเยอะ 

ทําใหประชาธิปไตยมีความหลากหลาย มีความแตกตางในเร� องมุม

มอง อยางหลายมุมมองที่เราไมเคยไดยินมากอนไดถูกนําเสนอขึ้น

มา แตอีกมุมหนึ่งก็กลายเปนวาเราพูดถึงเร� องสิทธิ แตเราลืมคําวา

หนาที่และความรับผิดชอบในการเปนพลเมือง

สิ่

อานตอหนา 15 
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